

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

เดือนมกราคม 2025 (2568)

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

เดือนมกราคม 2025 (2568)

รายงานฉบับเดือนธันวาคม 2567 ที่รำลึกถึงท่านประธานาธิบดีจิมมีคาร์เตอร์ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ในวัย 100 ปี มิได้กล่าวถึงการที่ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

ประธานาธิบดีคนที่ 39 ของสหรัฐ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2002 หลายปีหลังจากที่ท่านพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากผลงานของท่านไม่เพียงแต่การสร้าง สันติภาพในตะวันออกกลางเท่านั้น แต่รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การช่วยคนป่วยทั่วไปในโลกจากโรคระบาดที่เรื้อรังมานาน การสร้างเคหะสถานสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ตามโครงการ HABITAT FOR HUMANITY โดยท่านและภริยาลงมือในการก่อสร้างเอง การจัดตั้ง CARTER CENTER เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งยังคงอยู่ต่อมาจนทุกวันนี้ และ ฯลฯ

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศเริ่มปีที่จัดทำ E-BOOK ด้วยรายงานการสังหารหมู่กองบรรณาธิการนิตยสารชาลีเอ็บโดกลางกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2015 หรือ 2558 โดยกลุ่มก่อการร้ายสากล ซึ่งแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง เช่น อัลเคดากายใต้โอซามาบินลาเดน แต่ได้นำไปสู่ขบวนการก่อการร้ายระหว่างประเทศในนาม “รัฐอิสลาม” ซึ่งยังก่อเหตุร้ายต่อมา แม้มิใช่ด้วยตัวเอง ก็ยังบั่นทาลใจให้ผู้มีความโน้มเอียงรับไปก่อเหตุ

วันที่ 1 มกราคม 2025 หรือ พุทธศักราช 2568 เริ่มจากเหตุชายคนหนึ่งได้ขับรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีขาวเข้าไปในหมู่คนบนทางเท้าของถนนบูร์บองในถิ่นฝรั่งเศสของเมืองนิวยอร์กในสหรัฐตั้งแต่เช้าตรู่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหญิงและชาย 14 ศพ บาดเจ็บประมาณ 35 คน

เมื่อทับคนแล้ว ผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนไรเฟิลยิงไปที่ตำรวจซึ่งได้ยิงโต้กลับมา ทำให้คนร้ายถึงแก่ความตายเมื่อเขาก้าวลงจากรถอันถือเป็น “วิสามัญฆาตกรรม” ตำรวจบาดเจ็บไม่สาหัส 2 คน การตรวจรถกระบะพบปืนและระเบิดชนิดแสวงเครื่องอีก 2 ชุดและธงของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส ตำรวจท้องถิ่นได้มอบให้เอฟบีไอเพื่อสืบสวนต่อ เพราะอาจเป็นการก่อการร้าย

ผู้ก่อเหตุมีชื่อว่า Shamsud-Din Jabbar วัย 42 ปี เกิดในอเมริกาที่มลรัฐเท็กซัส เคยเป็นทหารอยู่ประมาณ 10 ปีมีหน้าที่ด้านกำลังพลและระบบไอทีและเคยไปประจำการในอัฟกานิสถาน เมื่อปลดจากกองทัพเป็นทหารกองหนุน จ๊อบบาร์ได้ทำงานกับบริษัทที่ปรึกษา Deloitte ในหน้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในขั้นต้น ประธานาธิบดี ไบเดนเห็นว่าเขาคงได้รับแรงบันดาลใจจากไอซิส

ในเวลาใกล้เคียงกันของวันที่ 1 มกราคม รถยนต์ไฟฟ้าแทสลาหรือ Tesla Cybertruck เกิดระเบิดขึ้นที่หน้าโรงแรมทรัมป์ที่ลาสเวกัสในมลรัฐเนวาดา รายงานขั้นต้นทราบแต่ว่าเป็นรถเข้ามาจากบริษัททุโรเช่นเดียวกับรถกระบะที่อยู่ในเหตุก่อการร้ายที่นิวยอร์กสโตนส์ โดยทราบว่าผู้เช่ามาจาก Colorado Spring แต่เจ้าหน้าที่ยังหาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุร้ายทั้งสองที่เกิดขึ้นต่างเมืองไม่พบ ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งได้รับรายงานข่าวร้ายมาโดยตลอดยังมีได้เปิดเผยข้อยุติของเขา โดยได้นัดประชุมในห้องสถานการณ์ในทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันอยู่ขณะนี้

ตำรวจท้องถิ่นซึ่งในไทยเรียกว่า “นครบาล” นำโดย Anne Kirkpatrick ผู้บัญชาการนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กสโตนส์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ว่าการมลรัฐฯ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ และผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ ได้สืบสวน/สอบสวนหลักฐานและพยานบุคคล ห้องพักราคาที่ Airbnb ของจ๊อบบาร์ เครื่องเล่นป็อพ 2 เครื่องและอุปกรณ์ที่เขาใช้ ตลอดจนวิธีการสื่อสารต่างๆ ของเขา และความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่ลาสเวกัส ถ้ามี

ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม นายคริสโตเฟอร์ รાયอะ ผู้อำนวยการเอฟบีไอที่มลรัฐ หลุยเซียน่า ได้แถลงว่า

1. นาย Shamsud-Din Jabbar ได้กล่าวถึงความตั้งใจของเขาที่จะก่อเหตุดังที่เกิดขึ้น คำเตือนภัยร้ายปรากฏอยู่ใน “วิดีโอ” ของเขา (ไม่ทราบแน่ชัดว่าบันทึกอยู่ในแล็ปท็อปหรือในอุปกรณ์ต่างหาก)

2. Jabbar ได้รับแรงบันดาลใจจากไอซิส “หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์” อันที่จริง หลักฐานของเขาเองยืนยันว่า เขาได้แสดงความภักดีต่อไอซิสมาก่อนแล้วทางออนไลน์
 3. Jabbar ก่อเหตุร้ายขึ้นเพียงคนเดียว
 4. เหตุระเบิดที่ลาสเวกัสไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายที่นิวยอร์กแต่อย่างใด
- สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นออนไลน์รายงานด้วยว่า เมื่อปี 2023 จับบาร์เดินทางไปยังมณฑลออนตาริโอในแคนาดาและอียิปต์ โดยมีได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสืบหารายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการสอบสวนของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของมาตุภูมิสอดรับกับของเอฟบีไอว่า เหตุระเบิดที่หน้าโรงแรมทรัมพ์ในลาสเวกัส แม้จะมีบางอย่างคล้ายคลึงกับเหตุร้ายที่นิวยอร์ก แต่ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้วางระเบิดที่ลาสเวกัสเป็นทหาร “Green Beret” เคยได้รับเหรียญกล้าหาญหลายครั้ง และเคยไปประจำการในอัฟกานิสถานมาด้วย แต่กำลังรอผลการชันสูตรศพอยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้เกรียม เพราะในรถที่เพลิงไหม้มีเชื้อเพลิงจาก “Fireworks, gas tanks and camping fuels” ส่วนนาย Matthew Alan Livelsberger วัย 37 ปี ตัวการ นั้น เสียชีวิตด้วยแรงระเบิดและไฟที่ลุกไหม้ โดยมีรอยกระสุนที่ศีรษะ ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานต่อมาว่า เขาคงฆ่าตัวตาย

รายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 4 มกราคม แจ้งว่า คนบริติชที่เสียชีวิตในเหตุร้ายที่ นิวยอร์ก เป็นบุตรเลี้ยงของหญิงที่เป็น NANNY ของทั้งเจ้าชายวิลเลียมและแฮร์รีหลังจากพระราชบิดาและพระราชมารดาทรงหย่ากัน และกษัตริย์ชาร์ลส์ที่สามทรงทราบข่าวเศร้าแล้ว

ผู้ชายซึ่งถูกรถที่คนร้ายชนบนทางเท้าในนิวยอร์กชื่อ Edward Pertifer อายุ 31 ปี เป็นบุตรเลี้ยงของ Alexandra “Tiggy” Pertifer ชื่อตั้งแต่เกิด Legge Bourke เข้าทำงานในกลุ่ม Staff ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ตั้งแต่ปี 1993 แต่ถวายเป็นแก่เจ้าหญิงไดอาน่าและพระโอรสทั้งสองพระองค์ เมื่อทรงทราบเหตุร้ายแก่ลูกเลี้ยงชายของเธอ เจ้าชายวิลเลียมแสดงพระทัย “Shocked and saddened” ในขณะที่นายเดวิดแลมมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ได้แสดงความเสียใจและแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายต่อไป

สำหรับเหตุระเบิดในรถแท็กซี่ที่หน้าโรงแรมทรัมป์ในเมืองลาสเวกัส นั้น นายอีลอนมัสก์ แย้งว่า ปกติรถแท็กซี่จะไม่ระเบิดขึ้นทางหลังคา แต่ตามรายงานของฝ่ายสืบสวน เหตุระเบิดและไฟที่ลุกไหม้เกิดจากเชื้อเพลิงนานาชนิดที่วางอยู่ในรถ ไม่แต่เท่านั้น เจ้าหน้าที่ยังสันนิษฐานว่า เขาอาจจะปลิดชีวิตตัวเอง เนื่องจากเขาระบายไว้ในจดหมายในฐานะที่เป็นฝ่ายลับลิกันว่า พรรคเดโมแครตยังอยู่ในรัฐบาลแม้เขาต้องการให้พ้นไปจากวงจรของอำนาจ เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าอดีตกรีนแบร์เรตต์ผู้นี้จะมีปัญหา mental health อยู่บ้าง ทหารหน่วยรบพิเศษซึ่งเคยพบเขาขณะเป็นกรีนแบร์เรตต์ด้วยกันตั้งข้อสังเกตว่า ตอนเขาล้มป่วยระหว่างประจำการ เขามีอาการทางสมองด้วย

ที่นิวยอร์ก ลินส์ เจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ATF อันได้แก่ด้านอาวุธยุทธภัณฑ์ แถลงเมื่อวันที่ 5 มกราคม ว่าเหตุการณ์อาจจะร้ายแรงยิ่งขึ้นหาก นายจับบาร์ จุฑระเบิดที่นำไปด้วยในกระตักน้ำเย็น เนื่องจากสารประกอบระเบิด มีพิษร้ายแรงกว่าธรรมดา นายเทศมนตรีหญิงของเมืองนิวยอร์กเข้าใจว่า นายจับบาร์ประกอบระเบิดในห้องพักภายในแอร์บีเอ็นบีก่อนออกไปก่อเหตุ ทุกฝ่ายไม่แน่ใจว่า อะไรเกิดขึ้นทำให้เขาจุดระเบิดไม่สำเร็จ

นายเทศมนตรีนิวยอร์กกล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยว่า ได้เลื่อนกำหนดการแข่งขันฟุตบอลอเมริกัน “Super Bowl” และงานฉลอง MARDI GRAS ไปแล้วเพราะทั้งสองกำหนดการจะมีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก แม้จะได้วางแผนรักษาความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว แต่จะได้หารือกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่จะมากับประธานาธิบดีไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม อีกชั้นหนึ่ง

Nick Paton Walsh ผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศอาวุโสของซีเอ็นเอ็น นำเสนอวิเคราะห์ข่าวเมื่อวันที่ 6 มกราคม แสดงความแปลกใจว่าเพราะเหตุใดกลุ่มไอซิสจึงยังมีได้อ้างความเกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายที่ผู้รักดีต่อกลุ่มก่อขึ้นบนถนนบูร์บองในมลรัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่รุ่งสางของวันขึ้นปีใหม่ อันผิวิสัยของกลุ่ม

วัลชได้ศึกษาความเห็นของผู้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มหลายคน รวมทั้ง Professor Peter Neumann แห่ง King’s College of London ด้วย โดยย้อนกลับไปถึงเหตุยิงสังหารหมู่ใน

กลุ่มชนที่ไปร่วมมหรรมดนตรีที่ลาสเวกัสเมื่อเดือนตุลาคม 2017 ซึ่งไอซิสพยายามอ้าง แต่ต้องรีบถอนเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องจริง อันเป็นครั้งเดียว

สำหรับครั้งนี้ยังจำเป็นเนื่องด้วยฝ่ายที่อ้างความรับผิดชอบอยู่บ่อยครั้งได้แก่ ISIS-K ซึ่งมีฐานอยู่ในอัฟกานิสถานและซาชาวย่อยในแอฟริกา ไม่แต่เท่านั้น ผู้ก่อเหตุร้ายใน นิวออร์ลีนส์ยังมีธงไอซิสอยู่ในรถกระบะที่ใช้ก่อการร้ายด้วย จึงเกิดคำถามอันกระทบถึงความน่าสะพรึงกลัวของขบวนการก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามว่า “หย่อนเขี้ยวเล็บ” ไปแล้วหลังจากที่ระบอบอาสาดได้ล่มสลาย รวมทั้งสถานะของไอซิสซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านในซีเรียฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ในขณะที่ปรากฏรายงานว่า ในวันถัดจากการโค่นล้มบาชาร์อัล-อาสาด (วันที่ 8 ธันวาคม) กองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันออกกลางแถลงว่า เครื่องบินรบสหรัฐได้ทิ้งระเบิดกลุ่มไอซิสในซีเรียและอิรัก 75 เป้าหมาย

11 วันหลังจากนั้น CENTCOM แถลงข่าวว่า เป้าหนึ่งได้แก่ Abu Yusif หรือนามแฝงว่า Mahmud ที่จังหวัด Deir Ezzor หัวหน้าขบวนการไอซิสโดยรวม ซึ่งถึงแก่ชีวิต และยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ ไอซิสจึงอยู่ในสถานะฝ่ายรับ (Defensive) ขณะที่สำนักงานสื่อหลักของไอซิสในชื่อว่า Almag ตั้งอยู่ในซีเรียและอิรัก แต่แม้ว่า Al-Naba อันเป็นหนังสือพิมพ์เชิง “สื่อสังคม” ก็ได้ลงข่าว เบ็ตน์วอลล์ซึ่งคาดเดาว่า บางทีไอซิสอาจจะรอให้นายโดนัลด์ทรัมป์ “ปฏิญาณตน” เข้ามารับตำแหน่งเสียก่อน เนื่องจากเป็นข่าวที่เหมาะสมจะให้คนอเมริกันตระหนักถึงการฟื้นฟูสถานะของไอซิส

วันที่ 6 มกราคม รองประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริสต้องทำหน้าที่ในการยืนยันหรือ “ให้ใบรับรอง” หรือ CERTIFICATION ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ แม้ว่าเธอจะเป็นผู้แพ้

เมื่อ 4 ปีมาแล้ว ซึ่งนายทรัมป์พ่ายแพ้แก่นายโอบามา นายทรัมป์ที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งตราบไคที่เขาไม่ชนะ ได้ปลุกปั่น “ให้มีการขบถภายในอาณาจักร” สื่อหลายสำนักเปรียบว่าเป็นการพยายามก่อรัฐประหาร ด้วยการยุยงให้พวกหัวรุนแรงซึ่งเขามีอยู่มากก่อการจลาจลและบุกเข้ายึดอาคารรัฐสภา แต่อัยการพิเศษจำต้องเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป เพราะทรัมป์ได้เป็น

ประธานาธิบดี แม้กระทั่งคดี HUSH MONEY ซึ่งคณะลูกขุนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ทรัมป์มีความผิดตามข้อกล่าวหาทั้ง 34 กระทง ผู้พิพากษาก็จำต้องเลื่อนวันกำหนดโทษหลายครั้ง ล่าสุดจะไม่พิพากษาให้เขาต้องถูกจำคุก

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม วันนี้ ผู้พิพากษา Juan Merchan แห่งศาลสูงนิวยอร์ก— Supreme Court of New York ได้นัดประกาศคำพิพากษานายโดนัลด์ทรัมป์ แม้จะเป็นที่ทราบกันว่า เขาคงจะไม่ถูกตัดสินให้ต้องจำคุก นายทรัมป์พร้อมทนายพังกอยู่ที่บ้านพัก โดยเขาได้สั่งให้โจวริงชาตืออเมริกันเป็น Background หรือฉากหลังจากที่เขานั่ง ี่งๆ ที่ไม่ควร แต่ผู้พิพากษามาซงก็ ได้กล่าวว่า ความเคารพที่เขามีหมายถึงตำแหน่งหรือ OFFICE มิใช่บุคคล ไม่น่ว่านายทรัมป์ เข้าใจความหมายหรือไม่ เนื่องจากเขามักตีความเข้าข้างตัวเองเสมอ และถึงแม้คำพิพากษาจะ กล่าวถึง UNCONDITIONAL DISCHARGE แต่ที่แน่นอนก็คือ ทรัมป์เป็น “CONVICTED FELON” เพราะกระบวนกรยุติธรรมบ่งชัดแล้วว่า นายทรัมป์กระทำผิดอาญา สิ่งซึ่งเขากล่าวหรือกระทำ ต่อไปไม่สามารถเปลี่ยนคำวินิจฉัยของคณะลูกขุนได้ ส่วนที่เขาคจะอุทธรณ์คำพิพากษาจะต้องใช้ เวลาอีกหลายเดือน ไม่แต่เท่านั้น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาพ้นตำแหน่งไม่มีใครคาดเดาได้ในชั้นนี้ แต่ ที่ชัดเจนในขณะนี้ได้แก่ นายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่เป็น CONVICTED FELON ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง

สำหรับรายงานการสอบสวนและการตรวจหลักฐานการกระทำของนายทรัมป์ทั้งหมดซึ่ง นาย Jack Smith อัยการพิเศษ ได้รับมอบหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมโดยถูกต้องตามกฎหมาย อันรวมถึงคดีแทรกแซงการเลือกตั้งด้วย นั้น นายทรัมป์ได้พยายามขัดขวางมาโดยตลอด รวมทั้ง การให้ผู้พิพากษาแคนนอนซึ่งเขาเป็นคนแต่งตั้งมาบ่อนทำลาย ทั้งโดยการกล่าวหาว่า อัยการ พิเศษสมิธได้รับการแต่งตั้งมาอย่างไม่ถูกขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญและการออกคำสั่งให้ชะลอการ เปิดเผยรายงาน นั้น รัฐมนตรียุติธรรมได้ให้ศาลอุทธรณ์ของสหพันธ์พิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยได้ และศาลฯ วินิจฉัยโดยละเอียดแล้วเห็นชอบด้วย

อัยการพิเศษสมิธ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้ว แถลงข่าวว่า ด้วยหลักฐานตาม รายงานของเขา นายโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับการพิพากษาว่ามีความผิดแน่ หากมีการดำเนินคดีต่อ เขา แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า คดีเช่นนี้มีอายุความหรือไม่และรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่จะดำเนินการ

เพื่อล้างคดีได้หรือไม่ เพียงใด เนื่องจากนายทรัมป์ยึดมั่นมาตลอดว่า เขาอยู่เหนือกฎหมาย และกล่าวอ้างเสมอมาว่าเขาไม่เคยกระทำความผิด

เมื่อเวลา 22.40 น. ของวันที่ 15 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย เจเรมีไดอามอนด์แห่งซีเอ็นเอ็นรายงานว่า กาดารีให้ข่าวว่า อิสราเอลและฮามัสบรรลุความตกลงให้มีการหยุดยิงแล้ว แต่ยังมีได้ลงนาม เพราะเนตanyahuจะนำไปให้ฝ่ายขวาจัดในสภารับทราบ ในเวลาใกล้เคียงกัน นายแอนโตนิโอบลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันในทำนองเดียวกันในการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายแก่คริสเตียนอามันพอร์ บรรณาธิการข่าวระหว่างประเทศของซีเอ็นเอ็น ว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลของความพยายามที่จะให้ข้อเสนอ 3 ชั้นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนริเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เป็นกรอบที่คู่พิพาทยอมรับ เจเรมีไดอามอนด์คาดว่า การหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันในขั้นแรก น่าจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ศกใหม่นี้จนครบ 33 คน ซึ่งบลิงเคนเชื่อว่าน่าจะดำเนินไปอย่างดีจนสามารถก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ 2 และ 3 ได้ บลิงเคนกล่าวด้วยว่าสหรัฐฯ เจจาร่วมกับอียิปต์ กับฮามัสโดยผ่านคนกลางอันได้แก่กาดารี

เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม นายแม็ตธิวซันส์แห่งซีเอ็นเอ็นได้ทราบจากฮามัสว่า กลุ่มเห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้ว

ประมาณสองชั่วโมงต่อมา ประธานาธิบดีโจไบเดนได้แถลงอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวว่า ข้อเสนอของเขาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ศกที่แล้ว เป็นที่ตกลงกันแล้ว เข้าไปประมาณ 7 เดือน นายแอนโตนิโอกูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวต้อนรับ และให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์การฯ เร่งดำเนินการตามความรับผิดชอบต่อไป ประชาชนในกาซ่าได้ฉลองรับข่าวดีด้วยความปรีดี แม้อนวนจะเลื่อนไปด้วยเศษปรักหักพังทั่วไป ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกาดารีได้ปราศรัยถึงสถานะล่าสุดในการเจรจา ขยายความต่อมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศกาดารี

ตามรายงานด่วนมากในวันที่ 16 มกราคม อิสราเอลยังโจมตีกาซ่าทางอากาศต่อมา ทำให้ชาวปาเลสไตน์ 43 คนเสียชีวิต หรือ 81 คนนับจากเวลาที่ประกาศข้อตกลง และมีข่าวด้วยว่า คณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอล อันหมายถึงฝ่ายขวาจัด ยังมีได้ให้ความเห็นชอบกับความตกลง จึงไม่แน่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น

โฆษกรัฐบาลอิสราเอลชี้แจงต่อมาว่า ฮาม่าสเป็นฝ่ายทำให้ยังไม่อาจตกลงกันได้เนื่องจากได้ยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าไม่สู้จะแน่ใจในคำกล่าวอ้างของอิสราเอลเท่าใดนัก ในประเด็นนี้ ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งนายอาร์อนมิลเลอร์ อดีตผู้แทนสหรัฐในกระบวนการสันติภาพ เห็นว่า ความล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกจากพรรคขวาจัดไม่เห็นด้วยกับความตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ขั้นที่ 2 อันย่อมหมาถึงการยุติการสู้รบ โดยผู้ที่จะถอนตัวจากรัฐบาลผสม ซึ่งนายเนตanyahu เกรงว่าจะทำให้รัฐบาลเขาอยู่ต่อไปไม่ได้ แม้นายแยร์ลาปิด หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจะได้เสนอที่จะเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผสม แต่เนตanyahu ยังเห็นว่าเสี่ยงไม่มากพออยู่ดี และอาจทำให้รัฐบาลของเขาต้องเผชิญกับการเลือกตั้ง ซึ่งเขาไม่ต้องการในขั้นนี้

ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม นายแอนโทนีบลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มาที่ห้องกล่าวถ้อยแถลงที่อาคารของกระทรวงเพื่อสรุปผลงานของฝ่ายการต่างประเทศทั่วโลก แต่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนฟัง 3-4 คนได้ตะโกนเรียกร้องคำตอบเกี่ยวกับกาซ่าจนเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาขอให้อยู่ในความสงบก่อน ขณะที่ บลิงเคนเองได้ขอให้กล่าวคำปราศรัยตามที่เตรียมมาเสียก่อน จะตอบคำถามให้ กว่าเหตุการณ์จะสงบเงียบก็ใช้เวลาพอสมควร

คำปราศรัยของแอนโทนีบลิงเคนเป็นทำนอง TOUR D'HORIZON ของผลงานด้านระหว่างประเทศของรัฐบาลไบเดน อันรวมถึงอย่างน้อย 2 กรณีที่ยังไม่ยุติลงแม้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะยังคงดำเนินการสืบต่อมา รวมทั้งการทำคดีกับกองกำลังสนับสนุนเร็วในชูดานต่อศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศด้วย กล่าวโดยสรุป สถานการณ์รอบโลกกลับดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจขณะนี้มากกว่าเมื่อ 4 ปีที่แล้ว อิหร่านซึ่งระรานไปทั่ว รวมทั้งระดมยิงขีปนาวุธไปยังดินแดนของอิสราเอล โดยสหรัฐและประเทศในภูมิภาคได้ช่วยปกป้องได้และกองกำลังติดอาวุธจากอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว ส่วนความเข้มแข็งของสหรัฐก็ปรากฏชัดกว่าที่เคยเป็นมา ในกรณียูเครน ซึ่งถูกรุกรานมาเมื่อสามปีที่แล้ว ยังรักษาเอกราชไว้ได้อย่างมั่นคง และประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกกว่า 50 ประเทศได้ร่วมกันให้ความสนับสนุนอย่างแข็งขันทั้งในขณะนี้และต่อไป กองกำลังทั้งของรัสเซียและต่างชาติก็ได้ถูกส่งเข้าสู่ "เครื่องบดเนื้อ" เช่นเดียวกัน เขาเสริมด้วยว่ารัสเซียเองเสียหายไปไม่ต่ำกว่า 750,000 ทั้งจากการตายและบาดเจ็บ การนำทหารเกาหลีเหนือไปเสริม ก็สูญเสียชีวิตแล้วไม่น้อยกว่าสามพันคน

ในส่วนที่เกี่ยวกับกาซ่า นั้น ทุกคนทราบดีว่าสลัซซ์ซ็อนปานไต และเพราะเหตุนี้ ตั้งแต่เช้าของวันนี้ (16 มกราคม) เขาได้โทรศัพท์ติดต่อกับในพื้นที่มาตลอด บลิงเกินยืนยันว่า ความตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันจะมีผลปฏิบัติ “ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม” เขากล่าวต่อไปว่า ยังมีประเด็นอื่นๆ อีก เช่น สันติภาพของปาเลสไตน์และการดำเนินการเกี่ยวกับกาซ่า

เช้าวันศุกร์ที่ 17 มกราคม นายกรัฐมนตรีเนตanyahu ยืนยันต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่า ความตกลงกับฮามัส (เพื่อการหยุดยิงในกาซ่าและแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์) มีขึ้นแล้ว เขามีได้กล่าวว่า ฝ่ายขวาจัดอันได้แก่นายเบ็นกวีร์และนายสโมกริชไม่ยอมรับขั้นตอนที่สองเพราะไม่ต้องการให้การสู้รบยุติลง แต่จะอย่างไรก็ตาม รัฐบาลฯยังอภิปรายกันอยู่ โดยจะลงมติกันหลังพลบค่ำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม สื่อเจตนาของอิสราเอลที่เจาะจงที่ทิ้งระเบิดต่อไปจนนาทีสุดท้ายก่อนการหยุดยิง แม้ชาวปาเลสไตน์จะเสียชีวิตไปแล้วกว่าหนึ่งร้อยศพนับแต่การประกาศเมื่อวันพุธว่าตกลงหยุดยิงกัน 42 วันได้แล้ว

อย่างไรก็ดี รายงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันกล่าวตามความจริงว่ามาจากข้อเสนอของไบเดนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว อันอาจสื่อความหมายว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้มีส่วนโดยตรง แม้เขาจะมีหน้าที่สานต่อก็ตาม จึงมีรายงานว่าทรัมป์คงได้เร่งรัดให้เนตanyahu รีบตกลงใจ เนื่องจากปรากฏว่า เนตanyahu ได้เสนอวาระนี้เข้าคณะรัฐมนตรีความมั่นคง ซึ่งอนุมัติความตกลงไปแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอันมีจำนวน 33 คน คาดว่ารัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดไม่สามารถมีเสียงมากกว่าได้ มติสุดท้ายไม่จำเป็นต้องชะลอถึงวันเสาร์ดังที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ได้พิจารณาร่วมกันจึงได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 24 แต่มีรัฐมนตรี 8 คนจากพรรค Otzma Yehdit นำโดยนายอิตามาร์เบ็นกวีร์ ฝ่ายขวาจัดไม่เห็นด้วย สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นออนไลน์รายงานว่า รัฐบาลได้เสนอความตกลงไปยังศาลสูงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 24 ชั่วโมง และว่า ความตกลงอันครอบคลุมขั้นที่ 1 ในเวลา 42 วัน โดยจะมีการมอบตัวประกันทั้งหมด หักและคนป่วย 33 คน เป็นเช่นเดียวกับข้อเสนอของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งนายเนตanyahu ไม่ยอมรับมาแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยรัฐมนตรีบลิงเกินได้รับแจ้งมาแต่บัดนั้น และได้พยายามให้อิสราเอลเปลี่ยนท่าทีมาตลอด ส่วนการชะลอการตอบรับครั้งหลังสุด นั้น เนื่องจากนายเนตanyahu และรัฐบาลอิสราเอลได้ระดมการกระจายข่าวว่า ฮามัส

ยื่นข้อเรียกร้องมาใหม่ ซึ่งรายงานของข้าพเจ้าก่อนนี้ไม่ได้ยอมรับเสียทีเดียว บัดนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า เป็นข้ออ้างเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นเอง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายเนตanyahu นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้กล่าวคำปราศรัยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับแต่วันที่ได้ประกาศว่าจะมีการตกลงในการหยุดยิงและแลกตัวประกันต่อไป โดยแถลงว่าการหยุดยิงไม่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก ฮามัสคงไม่ต้องการให้หยุดปฏิบัติการทางการรบ โดยมีได้แจ้งชื่อตัวประกันมาให้อิสราเอลจนบัดนี้ อิสราเอลจึงถือว่าความตกลงหยุดยิงยังไม่มีผลใช้บังคับ และโดยที่ยังไม่มีข้อตกลง อิสราเอลจึงถือว่า การสู้รบยังมีอยู่ อันตรงตามความประสงค์ของเขาอยู่แล้ว

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เครื่องบินรบอิสราเอลได้โจมตีทิ้งระเบิดที่ภาคกลางของกาซ่า เป็นเหตุให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 4 ศพ (ตัวเลขดังกล่าวอาจมากกว่านี้) และบาดเจ็บ 25 คน ตามรายงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกาซ่า แต่รถลำเลียงเครื่องบรรเทาทุกข์ 600 คัน ได้แก่เรียงแถวอยู่ด้านนอกของด่าน Karem Shalom

ต่อมา ปรากฏรายงานว่า อิสราเอลได้รับชื่อตัวประกันหญิง 3 คนแล้วกับยังได้รายชื่อทั้งหมดด้วย ทุกฝ่ายก็เตรียมรับการมอบตัว ซึ่งช้ากว่าที่ได้ตกลงกันประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ

เมื่อมีการหยุดยิงและตัวประกันหญิงอิสราเอล 3 คนได้รับการส่งมอบให้แก่กาซาดซึ่งฝ่ายอิสราเอลได้รับต่อโดยนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแล้ว ประธานาธิบดีไบเดนได้เดินทางในวันสุดท้ายของการครองตำแหน่งไปที่เมือง ชาร์ลสตัน มลรัฐเซาธ์แคโรไลนา เขาพอใจที่ข้อเสนอของเขาเริ่มคืบหน้าไปด้วยดี และเขาได้ให้เบิร์ตต์แม็คเคีร์ก ผู้แทนของเขาในการประชุมที่กรุงโตฮวาประสานงานกับผู้แทนของนายทรัมป์เพราะจะต้องติดตามการเจรจาต่อไป อันที่จริง เมื่อคราวที่นายทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 1 ทรัมป์ก็ได้ขอมอบหมายให้เบิร์ตต์แม็คเคีร์ก ซึ่งอยู่ในอิรักอยู่แล้วในฐานะที่ปรึกษากองกำลังผสมที่ปราบปรามกลุ่มไอซิสจนหมดไปจากนครโมซูลของอิรัก และตามเข้าไปจากนครรัคก้าของซีเรีย ช่วยควบคุมสถานการณ์ให้แก่รัฐบาลทรัมป์ต่อไป ล่าสุดก่อนหน้านี้ แม็คเคีร์กได้ร่วมอยู่ในคณะผู้แทนสหรัฐในการประชุมปรึกษาครั้งแรกกับคณะรัฐบาลเฉพาะกาลในซีเรีย

รายงานข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแจ้งว่า บริษัท Nippon Steel ของญี่ปุ่นขอซื้อบริษัท US Steel ของสหรัฐในมูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์ โดยได้เสนอที่จะให้คนอเมริกันเป็นผู้บริหารระดับสูงและมีส่วนในการทำงานในบริษัทตามส่วน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงความตั้งใจว่า เขาไม่เห็นด้วยกับการให้ต่างชาติมาครอบครองอุตสาหกรรมสำคัญเช่นบริษัทเหล็กกล้าขนาดนี้ ส่วนประธานาธิบดีไบเดน นั้น โดยพื้นฐานย่อมเห็นได้ว่าการที่อุตสาหกรรมเหล็กกล้านี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Pittsburgh ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองสำหรับเขาในปีที่จะมีการเลือกตั้ง จึงไม่น่าแปลกใจที่ไบเดนมิได้แถลงปฏิกิริยาต่อต้านอย่างแข็งขันอาจจะเนื่องจากเป็นคำขอจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดในระดับภูมิภาคและระดับโลก

คณะกรรมการด้านการลงทุนจากต่างประเทศ อันมี Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีอีกหลายคนเป็นกรรมการ เสนอแนะมาว่าการจำหน่ายอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ประธานาธิบดีไบเดนจึงต้องทบทวนแนวคิดของเขาอย่างรอบคอบ แม้เขาจะตระหนักดีว่าเขาจะพ้นจากตำแหน่งในอีกสองสัปดาห์เศษ

ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2025 ประธานาธิบดีไบเดนได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารมิให้ขาย US Steel แก่ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสหบาลแรงงาน แต่ Nippon Steel ยังไม่ลดราคาความพยายาม อันเป็นหน้าที่ของไบเดนที่จะทำความเข้าใจกับญี่ปุ่น แต่ตามรายงานจากบีบีซีในวันที่ 6 มกราคม ฝ่ายเอกชนญี่ปุ่นกำลังหารือกับฝ่ายกฎหมายในสหรัฐที่จะดำเนินการทางคดีกับรัฐบาลสหรัฐ

จนถึงวันที่ 10 มกราคม นิตยสาร Nikkei ยังรายงานว่า “กาพย์” เรื่อง อุตสาหกรรมเหล็กกล้าของสหรัฐคงไม่จบลงง่ายๆ แม้ประธานาธิบดีไบเดน ผู้ออกคำสั่งมิให้จำหน่ายแก่ต่างชาติ (ญี่ปุ่น) จะพ้นจากตำแหน่งใน 10 วันจากวันนี้ก็ตาม

ในความเห็นของ Nikkei การที่สหรัฐเพ่งเล็งญี่ปุ่นน่าแปลกใจ เนื่องจากในบรรดาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าขนาดใหญ่ 10 แห่งในโลก 6 แห่งเป็นของจีน ใหญ่ที่สุดได้แก่ China

Baowu Steel Group เมื่อเป็นเช่นนี้จึงคิดไม่ถึงว่า ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดของสหรัฐจะดำเนินคดีกับสหรัฐอันสืบเนื่องมาจากการที่ Nippon Steel จะซื้อ US Steel

ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปอย่างเหลือเชื่อในหลายประการ เพราะไม่แต่เพียงนายทรัมป์จะได้ตำแหน่งประธานาธิบดี เท่านั้น พรรครีพับลิกันซึ่งเต็มไปด้วยความแตกแยกกลับได้ครองเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและในสภาผู้แทนราษฎร

สมัยประชุมใหม่ของรัฐสภาสหรัฐเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนหลังวันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ซึ่งสำหรับวุฒิสภามีได้มีปัญหาเท่าใดนักเนื่องจากได้ดำเนินการมาก่อนในการเลือกวุฒิสมาชิก John Thune เป็นหัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภา ด้วยดั่งที่รายงานมาก่อนแล้ว การที่พรรครีพับลิกันกลับมาเป็นเสียงข้างมากอีกวาระหนึ่ง ย่อมมีผลให้พรรคเดโมแครตต้องเป็นเสียงข้างน้อยไป แต่โดยที่คามาล่าแฮร์ริส ยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่เมื่อวันที่ 6 มกราคม จึงต้องทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งในการประกาศคะแนนคณะผู้เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแพ้การเลือกตั้งต่อโจไบเดน พยายามจะบังคับให้นายไมค์เพ็นส์ รองประธานาธิบดีของเขาเปลี่ยนแปลงตัวเลข อันทำไม่ได้ พลพรรคของนายทรัมป์ที่บุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาจึงตะโกนลั่นว่า “แขวนคอนายเพ็นส์-HANG MIKE PENCE” แต่หาตัวไม่พบเพราะหลายคนพาเขาไปหลบซ่อนในห้องอื่นได้ทัน

วันแรกที่เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระก่อนอื่นได้แก่การเลือกตั้งประธานซึ่งนายไมค์จอห์นสัน ประธานคนก่อนได้ไปเกาะติดอยู่กับนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มาร์-อา-ลาโก้ เพื่อส่งสัญญาณว่าทรัมป์สนับสนุนเขาให้เป็นต่อ แต่สมาชิกแนวอนุรักษนิยมในพรรคในจำนวนเริ่มแรก 6 คนต่อต้านเขา

ปกติข้าพเจ้าจะไม่ติดตามดูว่า ใครจะได้เสียงสนับสนุนเท่าไร เพราะแม้ว่า พรรครีพับลิกันจะเป็นฝ่ายเสียงข้างมาก แต่ก็ไม่มากนัก จึงลองตามดู ปรากฏว่า หัวหน้าพรรคเดโมแครต อันได้แก่นาย Hakeem Jeffries ได้ลงแข่งด้วย เนื่องจากทราบว่า พรรครีพับลิกันยังฉุนเฉียวกำลังได้ไม่เพียงพอ การเลือกตั้งจึงใช้เวลานานมาก เพราะคะแนนสลับกันนำและตาม แต่ผู้ทำหน้าที่ประธาน

เฉพาะกาลก็ไม่ลั่น Gavel จนตึกมากตามเวลาในประเทศไทย ทราบต่อมาว่า นายไมค์จอห์นสันพยายามจะให้พวกที่ดึงเรื่องไว้เปลี่ยนท่าที แต่ไม่อาจทราบได้ว่าเขาเสนออะไรเป็นการแลกเปลี่ยน และนายทรัมป์ได้โทรศัพท์ขอให้ผู้ขัดขวางเปลี่ยนใจอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ได้ผลตามรายงานข่าวในวันรุ่งขึ้น โดยนายไมค์จอห์นสันได้เป็นประธานในวาระปีนี้

ตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมในรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาก่อนกรองโดยวุฒิสภาในวันอังคาร วันนี้ ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ โดยสำนักงานสอบสวนกลางหรือเอฟบีไอได้ส่งรายงานการตรวจสอบภูมิหลังให้แก่วุฒิสภาแล้ว เริ่มคนแรกที่นายพีทเฮ็กเสธในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีการร้องเรียนอยู่มาก ทั้งในด้านความไม่สันถัดในการบริหารองค์กรขนาดยักษ์เช่น Pentagon และด้านพฤติกรรมส่วนตัวอันฉาวโฉ่

คณะกรรมการว่าด้วย ARMED SERVICES ของวุฒิสภาเป็นชุดแรกที่สอบปากคำนาย Pete Hegseth อันเป็นไปตามแนวพรรค ซึ่งสังเกตได้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กำกับดูแลให้สมาชิกพรรครีพับลิกันตั้งคำถามและใช้ข้อมูลไปในทางที่จะแก้ข้อกล่าวหาที่สื่อได้รายงานให้สาธารณชนได้ทราบมาตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่แต่เท่านั้นเมื่อวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคริตตั้งคำถามในกรณีที่เป็นเรื่องอื้อฉาว คำตอบจากเขาจะได้แก่ “เป็นเพียงข้อกล่าวหาที่จะทำให้เขาต้องแปดเปื้อนหรือ SMEAR” โดยตลอด

นายพีทเฮ็กเสธเองได้ถือโอกาสโจมตีพรรคเดโมแคริตหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งในประเด็นครอบครัววาล เช่นการที่พลังในการป้องกันประเทศสหรัฐตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอในปัจจุบันเพราะ “โจไบเดนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด” อาวุธยุทธโศปกรณ์ล้ำหลังประเทศฝ่ายตรงข้ามอย่างน่าละอายใจ และวิจารณ์การที่อดีตพลเอกลอยด์ออสตินไปเข้ารับการผ่าตัดระหว่างวันหยุดปีใหม่ซึ่งเขาได้รายงานลาประธานาธิบดีเข้าไปเล็กน้อยและได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงใหม่โดยเวียนเรื่องทั้งหมดให้สภาทราบนานแล้วว่า ออสตินกระทำผิดอย่างร้ายแรงด้วย “AWOL หรือ Absence Without Leave”

Tammy Duckworth วุฒิสมาชิกลูกครึ่งไทย-อเมริกันซึ่งเสียขาทั้งสองข้างจากการรบมิได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่พีทเฮ็กเสธเคยแถลงอย่างเปิดเผยว่า เขาไม่ต้องการให้ทหารหญิงมีส่วนในการรบ แต่ถามว่า เขาทราบหรือเปล่าว่า รัฐมนตรีกลาโหมมีส่วนในการเจรจาทำความตกลงกับ

ประเทศต่างๆ ในการกำหนดบทบาทของฝ่ายทหาร ซึ่งเขาตอบมิได้ เธอจึงยกตัวอย่าง “Status of Force Agreement” แต่เขาก็จะไม่ทราบอยู่ดี เธอขอให้เขากล่าวชื่อประเทศอาเซียนเป็นตัวอย่าง ฟิทเฮ็กเสธตอบว่า เกาหลี และหยุดคิดต่อก่อนจะเพิ่มว่า ออสเตรเลีย อันผิดทั้งคู่

คำถาม-คำตอบระหว่างแถมมีดีคเวิร์ธกับนายฟิทเฮ็กเสธข้างบนนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนในประเทศไทยไม่น้อย โดยฉบับหนึ่งคือมติชนรายวันได้นำลงพร้อมพาดหัวในหน้าหนึ่ง แต่โดยที่พรรครีพับลิกันพยายามผลักดันผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคน จึงคงจะไม่ง่ายนักที่จะคัดค้านเมื่อรูปการณ์เป็นเช่นนี้ วุฒิสมาชิก Chuck Schumer หัวหน้าสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย จึงตั้งข้อสังเกตเมื่อวันที่ 15 มกราคมว่า นายฟิทเฮ็กเสธมิได้มีคุณสมบัติ (และคุณสมบัติ) เหมาะสมเพียงพอสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกลาโหม

วุฒิสภามีนัดจะลงมติรับหรือไม่สำหรับนายฟิทเฮ็กเสธที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่ 24 มกราคม ศกนี้ (2025) ก่อนจะถึงเวลาประชุมวุฒิสมาชิกหญิงสองคน คือซูซานคอลลินส์และมิเกาบัสกี จากพรรครีพับลิกัน เห็นว่านายฟิทเฮ็กเสธมีพฤติกรรมส่วนตัวอันทำให้เขาไม่น่าจะเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่พรรครีพับลิกันก็พยายามจะผลักดันให้เขาได้รับความสนับสนุนจากทั้งพรรค

ในที่สุด วุฒิสภาได้ประชุมกันในวันที่ 25 มกราคม เพื่อออกเสียงว่าจะรับรองนายเฮ็กเสธปรากฏว่า พรรคเดโมแครตได้ออกเสียงคัดค้านร่วมกับซูซานคอลลินส์และมิเกาบัสกีจากพรรครีพับลิกันดังรายงานในวรรคก่อนหน้านี้ แต่วุฒิสมาชิกมิชแม็คคอนเนลล์ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมากสังกัดพรรครีพับลิกัน ได้ออกเสียงคัดค้านร่วมด้วย ทำให้เสียงของทั้งสองพรรคเสมอกัน ทำให้วุฒิสภาต้องระงับการประชุม เพื่อตามตัวนาย JD Vance รองประธานาธิบดีของนายทรัมป์ซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง มาเป็น TIE BREAKER ช่วยให้นายเฮ็กเสธได้รับการรับรองหรือ CONFIRMATION ด้วยคะแนน 51 ต่อ 50 จึงได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหม

ระหว่างการอภิปรายก่อนการออกเสียง พฤติกรรมของนายเฮ็กเสธทั้งในทางลวงเกินสตรีเพศโดยมีการจ่ายเงินปิดปาก การเสพสุราหนักระหว่างปฏิบัติงาน และการทุจริตเงินในหน้าที่ได้รับการเปิดเผย ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธตลอด เมื่อวุฒิสมาชิกฮาร์โนจากฮาวายถามว่า เขาจะใช้กำลังในการยึดคลองปานามากลับมาตามแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ คำตอบของว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมเป็นไปอย่างคลุมเครือ และวุฒิสมาชิกหญิงจากพรรคเดโมแครตก็ได้ออกเสียงให้

ข้าพเจ้าหวังว่า ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพไทยควรศึกษาปัญหาและการขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติของรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐให้ดี เพราะในเร็วๆ นี้ จะมีการฝึกร่วม “จางอานก๊ก” กันแล้ว

ผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกคนหนึ่งได้แก่ Pam Bondi สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรม ซึ่งผู้แทนพรรครีพับลิกันได้ชมเชยเธอในการบรรยายคุณสมบัติของเธอต่อหน้าคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภาด้วยการตำหนิกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลไบเดนว่าได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นอาวุธตลอดมาด้วยการตั้งข้อกล่าวหานายทรัมป์และพวกโดยมิได้ออกนามตลอดมา แต่แม้ว่า Pam Bondi จะเคยมีผลงานด้านกฎหมายที่พอรับได้ในฐานะอัยการของมลรัฐฟลอริดา เธอไม่เห็นว่าการที่ทรัมป์ผิดตรงไหนที่พยายามจะ Overturn ผลการเลือกตั้ง และก่อความไม่สงบเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 ที่อาคารรัฐสภา

Tulsi Gabbard ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหรือ National Intelligence Agency-NIA เป็นอีกผู้หนึ่งที่คนทั้งในและนอกวงการข่าวกรองเห็นว่าไม่เหมาะสมยิ่ง เนื่องจากเธอใช้ทัศนคติตามแบบลาคินีเมียร์ปูตินตลอดมา ไม่มีประสบการณ์ด้านข่าวกรองเท่าใดนัก และเมื่อสมัยที่บาชาร์อัลซาดาตยังเรืองอำนาจอยู่ในซีเรีย เธอได้ไปหาเขาที่กรุงดามัสกัสในวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งตามข้อเสนอแนะของฝ่ายความมั่นคงให้ถล่มฐานทัพอากาศแถวกรุงดามัสกัสในซีเรียด้วยจรวดโทมาฮอว์คเกือบ 60 ลูก เป็นการลงโทษที่ซีเรียทิ้งระเบิดเคมีลงทำร้ายเด็กนักเรียนทางภาคเหนือของซีเรีย ทรัมป์ออกคำสั่งดังกล่าวที่บ้านพักมาร์-อา-ลาโก โดยมีสีจิ้นผิงนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและเป็นคนแรกที่ทราบ เธอมิได้เห็นว่าการที่บาชาร์เป็นจอมเผด็จการตรงไหน

แม้พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐจะต้องย้ายไปจัดขึ้นใน Capitol Rotunda แต่เห็นได้ว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล Trump 2.0 จำนวนมาก รวมทั้งอัครมหาเศรษฐีและเจ้าของบริษัท Tech ทั้งหมด ได้ไปร่วมในพิธีด้วย แม้กระบวนการยืนยันการเข้าครองตำแหน่งโดยวุฒิสภาจะยังไม่เสร็จสิ้น เว้นแต่คนเดียว คือนาย Marco Rubio รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในวันที่ 20 มกราคม ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99 อันหมายความว่าสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตทั้งหมดออกเสียงสนับสนุนด้วย

วันที่ 29 มกราคม วันนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการเงินของวุฒิสภาจะออกเสียงว่าจะรับรองให้นาย Robert F. Kennedy Jr. เป็นรัฐมนตรี Health and Human Services ก่อนหน้านี้ Caroline Kennedy ลูกพี่ลูกน้องของเขาเปรียบเขาว่าเป็นนักล่าเหยื่อ โดยนำวิดิทัศน์ที่เขากล่าวอย่างชัดเจนว่า วัคซีนทั้งหมดที่มีการนำมาใช้และที่จะใช้ต่อไปไม่มีแบบใดเลยที่ “ปลอดภัยและ EFFECTIVE” แครโวลีนเคนเนดีเป็นบุตรธิดาของประธานาธิบดี John F. Kennedy และเคยเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นก่อนกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีชื่อในสหรัฐ

บ็อบบี้เคนเนดี จูเนียร์ เป็นนักเคลื่อนไหวในการสร้างการต่อต้านวัคซีนมาหลายสิบปี รวมทั้งการปั่นขอกล่าวหาว่า วัคซีนที่ฉีดให้เด็กทำให้เด็กเรียนรู้ช้า ซึ่ง CDC ได้เสียงบประมาณไปมากเพื่อนำผลการทดลองมาแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นดังที่เขากล่าวอ้าง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม Sir Kier Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้เดินทางไปยังกรุงคิฟของยูเครนท่ามกลางการที่รัสเซียระดมการโจมตีเมืองหลวงด้วย โดรนอย่างหนัก แม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะยิงตกได้อย่างมากเช่นเคย

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศในยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนอย่างแข็งขันตลอดมานับแต่เริ่มแรกของการที่รัสเซียใช้กำลังกว่าหนึ่งแสนคนบุกเข้ารุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 จนบัดนี้ สหราชอาณาจักรได้ช่วยฝึกทหารยูเครนในดินแดนของอังกฤษกว่า 50,000 คน รวมทั้งการฝึกการบินเครื่องบินเอฟ-16 ที่ยูเครนต้องการอย่างมากด้วย ความพร้อมใจในการช่วยเหลือยูเครนมีอยู่ในพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงาน

แม้เคียร์สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงาน จะเพิ่งไปยังกรุงคิฟเมื่อสองวันมานี้ แต่เขาได้เคยไปยังกรุงคิฟมาแล้วในปี 2023 เมื่อเขายังเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในสภาสามัญ ในการไปเยือนครั้งล่าสุดนี้ นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ตั้งใจจะจัดให้ยูเครนอยู่ในฐานะเข้มแข็งมากที่สุดที่จะทำได้ไม่เพียงแต่ในปีนี้ แต่ในระยะหลังสงครามสืบต่อไปอีก 100 ปี “We are with you not just today, for this year or the next—but for 100 years long after this terrible war is over and Ukraine is free and thriving once again.”

นายกรัฐมนตรีสตาโรได้ลงนามในความตกลงความเป็นหุ้นส่วนกับยูเครนเป็นระยะ 100 ปี สานต่อจากร่างที่เตรียมไว้ในสมัยของพรคองนูร์กีนิม อันมีมูลค่า 12 พันล้านปอนด์ โดยจะให้ต่อไปปีละ 3 พันล้านปอนด์ “for as long as it takes”

วันที่ 6 มกราคม Justin Trudeau แถลงที่กรุงออตตาวาว่า เขาได้นำเสนอผู้สำเร็จราชการแคนาดาแล้ว โดยที่สภาไม่สามารถทำหน้าที่อย่างเต็มที่ได้ด้วยเหตุผลประการหนึ่งเนื่องจากเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เขาจึงขอให้ปิดสภาจนถึงเดือนมีนาคม เพื่อให้มีการแข่งขันกันเป็นหัวหน้าพรรคลิเบอรัล คนใหม่ โดยเขาเองจะรักษาการไปจนกว่าจะมีหัวหน้าพรรคลิเบอรัลคนใหม่ ส่วนเขาเอง ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีมาถึง 9 ปี จะไม่อยู่ในฐานะผู้ชิงตำแหน่งใด

ผู้เป็น Pollster มีข้อสังเกตว่า คะแนนนิยมของจัสติน ทรูโดล่าสุดต่ำลงมาอยู่เพียงร้อยละ 22 ในขณะที่ นาย Pierre Poilievre หัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวตีฟ ได้รับคะแนนนิยมสูงกว่ามาก สมัยที่ข้าพเจ้าไปประจำการที่กรุงออตตาวาในปี 1984 นาย Brian Mulroney หัวหน้าพรรค Progressive Conservative ชนะการเลือกตั้งและเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการโต้เถียงกันมากเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันถัดจากที่เขาได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญว่า เขาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งตามคะแนนของคณะผู้เลือกตั้ง ซึ่งเขาได้กล่าวถึงนโยบายการต่างประเทศบางประการ เช่นการที่เขาจะหาทางยึดการบริหารคลองปานามากลับมา การจะให้ไต้หวันแลนด์มาครอง (ที่จะวิเคราะห์ในส่วนอื่นต่อไป) ความเป็นไปได้ที่จะนำแคนาดาทั้งประเทศมาเป็น “มลรัฐที่ 51 ของสหรัฐอเมริกา” และการจะเปลี่ยนชื่อ “อ่าวเม็กซิโก” เป็น “อ่าวอเมริกา”

ในบริบทของประวัติศาสตร์สหรัฐ นายทรัมป์จะมีเจตนาซ่อนเร้นประการใดไม่อาจทราบได้ แต่เท่าที่เขาแถลงออกมาทำให้เขาอยู่ในกลุ่มชาวอเมริกันจำนวนน้อยซึ่งจะให้ประเทศของเขาเป็นจักรวรรดินิยม ที่ในสมัยล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รัฐบาลอเมริกันไม่เคยเห็นชอบด้วย คำกราบบังคมทูลของ Townsend Harris ต่อรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ในปี 1856 ยืนยันสาระสำคัญยิ่งดังกล่าว ดังปรากฏในเอกสารของสยามสมาคมซึ่งข้าพเจ้าค้นได้จากกูเกิ้ลก่อน

พิมพ์ยืนยัน ณ ที่นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้คำว่า “ชาวอเมริกันจำนวนน้อย” ก็เพราะคนสมัยนั้น เช่นอดีตกงสุล Peter Parker และ Commodore Matthew Perry RN ที่เปิดประตูญี่ปุ่นเมื่อปี 1855 ก็อดหลงคิดผิคนโยบายไม่ได้ด้วยการเสนอให้เข้าครองไต้หวันเป็นเมืองขึ้น เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกการค้ากับจีนบนแผ่นดินใหญ่ คล่องตัวขึ้น แต่ทั้งคู่ก็ถูกตำหนิจากรัฐบาลกลางอย่างชัดเจน (ข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ได้เพราะเป็น “วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของข้าพเจ้า”)

Fareed Zakaria กล่าวในรายการ GPS เมื่อสัปดาห์นี้ (ของวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม) ว่า ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะฟื้นฟูแนวทาง “จักรวรรดินิยมสมัยศตวรรษที่ 19” เมื่อเขากลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกวาระหนึ่ง และได้ฟังความเห็นจากอดีตผู้นำประเทศต่างๆ ซึ่งกล่าวว่าไม่มีทางได้ผลบ้างหรือเป็นเรื่องไม่ทันโลกบ้าง คนหนึ่งได้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก-Anders Fogh Rasmussen- ซึ่งเคยเป็นเลขาธิการนาโตมาแล้วด้วย เขากล่าวว่า หากนายทรัมป์ต้องการให้กรีนแลนด์เป็นแนวด้านการบุกกรุกสหรัฐทาง Northern Sea Route โดยจีน ด้วยความร่วมมือกับรัสเซียซึ่งเป็นฝ่ายควบคุมคลอง สหรั้กับเดนมาร์กได้ร่วมกันตั้งแนวดังกล่าวมานานแล้ว และกรีนแลนด์มีส่วนร่วมด้วย

สำหรับแคนาดา นั้น นายทรัมป์ได้โพสต์แผนที่สหรัฐอเมริกาส่งครอบคลุมแคนาดาทั้งประเทศและดินแดนทั้งหมดจนถึงขั้วโลกเหนือ ลงใน Truth Social ของเขา โดย Justin Trudeau ซึ่งมาร่วมรัฐพิธีศพจิมมีคาร์เตอร์ที่กรุงวอชิงตันในฐานะที่สนิทสนมกับบิแอร์ทรูโด บิดาเขา ยืนยันแก่ Jake Tapper แห่งซีเอ็นเอ็นว่า แผนการของนายทรัมป์ที่จะผนวกแคนาดาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐ นั้น “เป็นไปได้” แต่แม้ทรัมป์จะกล่าวอ้างเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เส้นขนาน 49 ซึ่งแบ่งเขตแคนาดากับสหรัฐ นั้น เป็นเส้นที่ลากขึ้นอย่างไม่สมจริงหรือ Artificially Drawn ก็ตาม เมื่อสหบาลแรงงานในแคนาดาประท้วงด้วยการปิดถนนและสะพานระหว่างแคนาดากับสหรัฐอันทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่แคนาดาอยู่หลายวัน นายทรัมป์ได้ยุยงฝ่ายก่อความยุ่งยากให้สร้างความลำบากต่อ

ตามข่าวต่อมา Mark Carney อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอังกฤษ-Bank of England มีโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคลิเบอรัลในแคนาดา ส่วนคริสเตียฟรีแลนด์ อดีตรัฐมนตรีคลังแคนาดาซึ่งลาออกเนื่องจากไม่พอใจที่จัดสินบนหน้าไปหารีกับนายทรัมป์ นั้น ไม่มีข่าวว่า เธอ

จะลงแข่งด้วย คาร์นี่มีผลงานซึ่งได้รับการชมเชยสมัยที่เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรในช่วงที่จะมี BREXIT พอดี

คราวเดียวเซินบอร์ม ประธานาธิบดีเม็กซิโก กล่าวว่า ชื่อ “Gulf of Mexico” ปรากฏในกฎหมายมาตั้งแต่คริสต์ศักราช 1600 เศษ (ข้าพเจ้าจำเศษไม่ได้เอง) แต่นัยยะก็คือ ก่อนมีสหรัฐอเมริกาว่า 100 ปี เธอมีได้กล่าวว่าดินแดนของอเมริกาขนาดมหึมาจนถึงแม่น้ำริโอกรานเดที่ร่องน้ำลึก ตกเป็นของสหรัฐเพราะได้ใช้สงครามบุกเข้ายึด เซินบอร์มแนะนำมาว่า อาจเรียกว่า Mexican-American Gulf ก็ได้ไม่ทราบว่าเขากล่าวเช่นนั้นเป็นการประชดหรือเปล่า เพื่อประโยชน์ของนักประวัติศาสตร์ Mexican-American War ยุติลงด้วยการเจรจาสนธิสัญญา Guadalupe Hidalgo อันได้รับการลงนามในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1848 โดยเม็กซิโกโอนดินแดนของตนเองร้อยละ 55 ให้แก่สหรัฐ ดินแดนดังกล่าวประกอบด้วยมลรัฐ California, Nevada, Utah, New Mexico, most of Arizona and Colorado, parts of Oklahoma, Kansas and Wyoming.

กรณีคลองปานามา นั้น ท่านประธานาธิบดีจิมมีคาร์เตอร์ ซึ่งเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจนไม่สามารถรับภาระทางการเงินในการสร้างคลองต่อได้ จึงขอให้ปานามารับภาระไปสร้างต่อโดยเรียกค่าตอบแทนเพียง 1 ดอลลาร์และระบุสิทธิของสหรัฐที่จะใช้กำลังในการรักษาความมั่นคงของสหรัฐได้ และฟาริเดซึกกาเรียได้แสดงความเห็นในรายการของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ว่าการบริหารจัดการคลองของปานามาดำเนินมาตลอดอย่าง “ดีเยี่ยม” และจีนมิได้มาเกี่ยวข้องกับคลองปานามาตามที่นายทรัมป์กล่าวอ้างแม้แต่น้อย

ไม่แต่เท่านั้น ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคละตินอเมริกาหลายประเทศแถลงเป็นทางการว่าพร้อมที่จะมาช่วยปานามาหากถูกสหรัฐคุกคาม ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ฉากทัศน์ที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคาดคิดในการประกาศ “ลัทธิมอนโร” เมื่อปี 1823

ในวันแรกที่นายทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดี ในสมัยที่สอง อันได้แก่วันจันทร์ที่ 20 มกราคม เขาได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้ายึดคลองปานามากลับมา โดยอ้างเหตุผลหลัก 2 ประการ อันได้แก่ 1. ปานามาเก็บค่าใช้คลองมากเกินไป แม้สหรัฐจะได้ยกคลองให้ในปี 1977 เป็นขั้นๆ จนปี 1999 (โดยจิมมีคาร์เตอร์ให้ปานามาไปดำเนินการให้เสร็จในมูลค่า 1 ดอลลาร์)

เนื่องด้วยการประท้วงเพราะสิ้นเปลืองเงิน และเพื่อผ่อนภาระทางการเงิน และ 2. จีนเข้ามาบริหารจัดการคลอง

ทางการปานามาไม่พอใจอย่างยิ่ง ในการที่สหรัฐอเมริกาประณามบริษัท “Treats Panama very badly” และ Patrick Oppman ผู้สื่อข่าวในภูมิภาคแคริบเบียนของซีเอ็นเอ็น รายงานเพิ่มเติมว่า จีนมิได้เข้ามาบริหารจัดการคลองปานามาแต่อย่างใด ในปานามามีบริษัทเล็กๆ จากฮ่องกงอยู่หนึ่งแห่งอันได้แก่ Hutchison Whampoa ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเครือของมหาเศรษฐีฮ่องกง ในชื่อ หลีก้าฉิง ซึ่งเคยขอซื้อที่ดินที่เป็นสถานที่จัด EXPO’86 ในแวนคูเวอร์ จน นิตยสาร Far Eastern Economic Review กระเช้าเรียกชื่อแวนคูเวอร์ว่า “แวนกง” แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลองปานามาในทางใด เมื่อมีการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงลิมา ในประเทศเปรู ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้เปิดท่าเรือขนาดใหญ่หรือ MEGAPORT ของบริษัทเดินเรือจีน Cosco อันอยู่ห่างไปทางใต้จากทางเข้าสู่ปากคลองปานามา มีใช้น้อย และอยู่บนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ขณะที่ปานามาอยู่ในอเมริกากลาง

อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำเปรูซึ่งเกษียณไปนานแล้ว ทราบดีถึงความต้องการของจีนที่จะขยายการเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในอเมริกาใต้เช่นเปรู โดยเขาเองเห็นเครือข่ายร้านค้า Wong ของจีนในกรุงลิมาอยู่มากทำนองเดียวกับ Seven Eleven ในไทย แต่ไม่มากเท่า อดีตทูตไทยคนนี้เคยไปเยือนปานามา และเห็นเขตหวงห้ามเฉพาะของคนอเมริกันเท่านั้น

ตามสถิติจากฝ่ายที่เป็นกลาง ปัจจุบันนี้สหรัฐใช้คลองปานามามากกว่าประเทศอื่นใด เนื่องจาก Container ships จากอเมริกามากกว่าร้อยละ 40 ผ่านเข้า-ออกคลองในอเมริกากลางแห่งนี้ ในขณะที่การค้าโลกที่ขนส่งทางเรือใช้คลองปานามาเพียงร้อยละ 5 เท่าที่ทราบการใช้คลองปานามาต้องใช้ระบบพิเศษ เนื่องจากระดับน้ำทางแปซิฟิกต่างจากทางแอตแลนติก อันเป็นปัญหาเช่นเดียวกันหากประเทศไทยจะขุดคลองทางภาคใต้ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยนำเสนอในประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวมาหลายครั้งแล้ว

คำริของผู้นำไทยที่จะสร้าง Land Bridge ทางภาคใต้ของประเทศไทย นั้น ข้าพเจ้ามีความเห็นต่างตั้งแต่ระยะที่คุ้นสมัคร สุนทรเวชเสนอต่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์ ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว ความเห็นข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาองนายกรัฐมนตรีทักษิณฯ และได้ไปรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และระดับน้ำทะเลจากนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ที่

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน

กองบัญชาการฯ ซึ่งความเห็นของข้าพเจ้าเป็นเช่นไร ได้แจ้งแก่คุณสนั่น อังค์อุบลกุล ประธานสภาการค้าฯ ทราบมากกว่าหนึ่งครั้งแล้ว

Michael McFaud เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำรัสเซียสมัยประธานาธิบดีโอบามา กล่าวในบริบทนี้ว่า “You cannot be a president for peace and take back the Panama Canal”

เมื่อปี 2016 ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นได้เชิญผู้ที่ศึกษากิจการอเมริกามาให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัมป์ ซึ่งในจำนวนนั้น มีนายเดวิดมิลิแบนด์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร อยู่ด้วย ทั้งหมดเป็นห่วงอนาคตของสหรัฐอเมริกาอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกคนทราบว่าทรัมป์มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาน้อยมาก ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีมากกว่านี้ แต่เท่าที่กล่าวถึงน่าจะเพียงพอแล้ว

คืนวันที่ 7 ต่อ 8 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย ข้าพเจ้าเข้านอนประมาณ 03.00 น. ตึกกว่าปกติบ้าง เพราะติดตามข่าวการเคลื่อนที่ขบวนจรวดของท่านประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ จาก Carter Center ในมลรัฐจอร์เจีย ขึ้นเครื่องบิน Air Force One มายังฐานบินร่วมแอนดรูว์ในมลรัฐแมรีแลนด์เพื่อไปตั้งรับการเคารพที่ CAPITOL ROTUNDA ก่อนพิธีศพแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ในมหาวิหาร National Cathedral ของกรุงวอชิงตัน ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นผู้กล่าวคำไว้อาลัย ตามคำขอร้องของคาร์เตอร์เมื่อหลายปีมาแล้ว

ที่ศาลากลางอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันหรือ CAPITOL ROTUNDA เมื่อวันที่ 7 มกราคม คามาล่าแฮร์ริส รองประธานาธิบดี ได้กล่าวคำไว้อาลัยประธานาธิบดีคนที่ 39 ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในวัย 100 ปี มีความสำคัญตอนหนึ่งว่า: “Jimmy Carter was that all too rare example of a gifted man who walks with humility, modesty and grace.’ Jimmy Carter was a “respected global leader.” Kamala acknowledged how Carter achieved peace between Israel and Egypt and instituted diplomatic relations with

China. “He lived his faith. He served the people and he left the world better than he found it. And in the end, and in the end, Jimmy Carter’s work, and those works, speak for him—louder than any tribute one can offer.”

สันติภาพที่ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ใช้เวลา 13 วันที่ Camp David ริเริ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ยิ่งยั่งยืมาจนทุกวันนี้ โดยทั้งอียิปต์และอิสราเอลไม่เคยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงความตกลงแม้แต่น้อย แม้ชาวอียิปต์หัวรุนแรงจะแสดงความโกรธผู้นำของตนเองด้วยการสังหารประธานาธิบดีอันวาร์ซาดัตที่ไปตกลงกับอิสราเอลโดยใช้ทหารที่เดินสวนสนามลั่นปืนเข้าไปยังแท่นที่ซาดัตยืนตรวจแถวทหารในลานกว้างกลางกรุงไคโร ทำให้คณะทูตานุทูตบางประเทศเสียชีวิตไปด้วย

ผลงานอันมากมายและวิสัยทัศน์ของจิมมีคาร์เตอร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในยามที่เกิดปัญหา รุมเร้าประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ยกเว้นวาระที่เกิด Great Depression เมื่อปี 1929 แม้ท่านจะเป็นประธานาธิบดีเพียงวาระเดียวได้รับการนำมากล่าวถึงโดยละเอียดจากลูกหลานของผู้นำและคนใกล้ชิดในรัฐพิธีศพของท่านประธานาธิบดีในมหาวิหารแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 มกราคม ซึ่งทำให้ปรากฏชัดว่า ท่านจิมมีคาร์เตอร์ได้สร้างมรดกตกทอดไว้มากมายเพียงใด ไม่เฉพาะแก่ชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ต่อมนุษยชาติทั่วไปในโลก

เพื่อยืนยันผลงานมากมายที่ท่านได้อุทิศกายและใจดำเนินการไปทั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งระดับมลรัฐและระดับชาติและในช่วงที่ท่านทำด้วยความศรัทธาเริ่มของตัวเอง มีดังที่ขอล่าถึงบางประการเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

ในฐานะที่เป็นคนปักซีไตอันได้แก่มลรัฐจอร์เจียและถูกมองว่า ท่านเป็นคนกลุ่มน้อยทั้งๆ ที่เป็นคนผิวขาว ท่านส่งเสริม “สิทธิพลเมือง-CIVIL RIGHTS” มาตั้งแต่แรก เมื่อท่านได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการมลรัฐจอร์เจีย ท่านได้ประกาศปฏิญญา” ฉบับแรกให้ยกเลิก Racial Discrimination ภายในมลรัฐจอร์เจีย ผู้ที่กล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ที่ข้างหีบบรรจุศพของท่านในรัฐพิธีที่มหาวิหารแห่งชาติได้แก่ Rev. Andrew Young อดีตเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวร ซึ่งเคยไปรับประทานอาหารค่ำตามคำเชิญของข้าพเจ้าขณะประจำการ ณ สหประชาชาติ นครเจนีวา และเขาได้เชิญข้าพเจ้าไปชิม chicken gumbo แบบปักซีไตของอเมริกันที่คุณแม่เขาเป็นผู้ปรุงที่ทำเนียบทูตอเมริกันบนพื้นที่เช่าของโรงแรม Waldorf Astoria ในนครนิวยอร์กด้วย อายุเขาขณะนั้นที่ 91

มากกว่าข้าพเจ้าเพียง 1 ปี แต่น้อยกว่าท่านจิมมีคาร์เตอร์ 10 ปี Young ใช้ชื่อ James Earl Carter ตลอดรัฐพิธีเมื่อวันที่ 9 มกราคม

เมื่อท่านจิมมีคาร์เตอร์ตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติ หลายคนคิดว่าจะเป็นตำแหน่งรองประธานาธิบดี แต่เขาตอบว่าไม่ใช่ เป็น“ประธานาธิบดี”ต่างหาก และเขาก็ได้รับเลือกเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตในตำแหน่งประธานาธิบดี โดยได้ช่วยชนะในการเลือกตั้งระดับชาติ และเขาได้เลือก Walter Mondale เป็นรองประธานาธิบดี

ประธานาธิบดีคนที่ 39 ในประวัติศาสตร์สหรัฐ เริ่มทำงานที่ทำเนียบขาวตั้งแต่ 06.30 น. ทุกวัน ช่วงนั้นรัฐบาลประสบปัญหาหนักหน่วงตั้งแต่เริ่มแรก: วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งประธานาธิบดีให้ทุกคนประหยัดการใช้พลังงาน เช่นการให้ข้าราชการงดการใช้รถ การกำหนดขีดจำกัดในการตั้งเธอโมสต์สำหรับเครื่องปรับอากาศ และในสมัยนั้นซึ่งคนทั่วไปยังไม่ทราบถึง “ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้ติดตั้ง Solar panels บนหลังคาทำเนียบขาวในระยะที่น้อยคนเห็นคุณค่าของการรับแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและประหยัด ในวันปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง เขาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการเดินไปสู่งานทำเนียบขาวแทนการใช้ขบวนรถซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำมัน

ปัญหาที่ท้าทายเขาในระยะนั้นได้แก่ภาวะเงินเฟ้อ อันประจวบกับความถดถอยทางเศรษฐกิจ นำไปสู่ภาวะ STAGFLATION การจะปรับเปลี่ยนสภาวะย่อมต้องหากคนที่กล้าพอที่จะผลักดันอัตราธนาคารกลาง Federal Reserve ให้เหมาะสม ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ทราบว่า ผู้ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดดังกล่าวได้แก่ Paul Volcker เขาจึงมอบตำแหน่งประธานธนาคารกลางให้เมื่อเดือนสิงหาคม 1979 ปรากฏว่าใน 3 ปี โวลค์เกอร์ทำให้การเศรษฐกิจสหรัฐพ้นจากสภาวะเงินเฟ้อและแก้ปัญหา STAGFLATION เป็นผลสำเร็จต่อมา จนได้รับความชื่นชมจากวงการเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้

ผลงานอันโดดเด่นของท่านจิมมีคาร์เตอร์ในฐานะประธานาธิบดีที่หาผู้อื่นเทียบทันยาก น่าจะได้แก่ความริเริ่มและดำเนินการทางการทูตในการสร้างสรรค์สันติภาพในตะวันออกกลาง ปรากฏเป็นเอกสารชิ้นแรกในประวัติศาสตร์คือ CAMP DAVID ACCORDS หรือ FRAMEWORK FOR PEACE IN THE MIDDLE EAST AND FRAMEWORK FOR THE CONCLUSION OF A PEACE TREATY BETWEEN EGYPT AND ISRAEL ซึ่งยุติความขัดแย้งอันยืดเยื้อมานานถึง 30 ปี

วารสารการแพทย์ Lancet ของ สหราชอาณาจักร ประเมินตัวเลขไว้ที่ หกหมื่น ส่วน ผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนในหลักแสน

เมื่อวันที่ 21 ต่อมาถึงวันนี้ กองกำลังอิสราเอลและฝ่ายขวาจัดได้เปิดปฏิบัติการ IRON WALL โดยบุกเข้าไปใน West Bank โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจนิน ตามรายงานในวันนี้ ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว 10 ศพ ที่อื่นจะตายและบาดเจ็บเท่าใดยังไม่ได้รับรายงาน แต่กระทรวงกลาโหมอิสราเอล ชี้แจงว่า กองกำลังอิสราเอลใช้แบบอย่างจากปฏิบัติการในกาซ่าอันน่าวิตกว่า ชีวิตชาวปาเลสไตน์จะถูกทำลายไปอีกเท่าใดโดยไอดีเอฟไม่เคยกล่าวถึง เพียง 2-3 วันที่ผ่านมา ไอดีเอฟเริ่มกล่าวถึงคนในเจนิน เฮบรอนและเขตอื่นๆ ในฝั่งตะวันตกที่เสียชีวิตว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย” โดยสื่อเจตนาว่า เนตanyahu คงจะใช้วิธีนี้เพื่อจะประกันว่า อิสราเอลจะเข้าครองดินแดนทั้งหมดที่เป็น (หรือควรจะเป็น) ของปาเลสไตน์ เนื่องจาก นายโดนัลด์ทรัมป์มักจะยอมตามวิธีคิดของเนตanyahu ตลอดมา

การหยุดยิงในกาซ่าผ่านไปได้เพียง 4 วัน นายเนตanyahu ได้แถลงว่า “Large-scale operations” ในฝั่งตะวันตกของกองกำลังอิสราเอลยังไม่แล้วเสร็จ และนายอิสราเอลคัตซ์ที่คิดไม่ต่างจาก “ปีปี” ได้กล่าวย้ำในทำนองเดียวกัน ซึ่งการที่ “ปีปี” และรัฐมนตรีกลาโหม แถลงถึงปฏิบัติการนอกเขตกาซ่าในบริบทของการหยุดยิงในกาซ่า เป็นกรณีที่น่าวิตกอย่างยิ่งว่าขอบเขตการ “เข้าแย่งยึดดินแดนหรือ LAND GRAB” ของอิสราเอลอยู่ ณ ที่ใด ตามรายงานในวันที่ 23 มกราคม รถถังของอิสราเอลก็ได้ยิงมาที่กาซ่าทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิต 2 ศพ ตามรายงานรอยเตอร์และอัลจาซีรา กระจกของอิสราเอลมาตกที่ Tal as-Sultan ในส่วนใต้ของกาซ่า ทางตะวันตกของราฟา สำนักข่าวอื่นก็ได้รายงานข่าวนี้เช่นกัน

การที่ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง แทนที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้เนตanyahu ปรับเปลี่ยนแนวทางสู่วิถีของสันติภาพในตะวันออกกลาง กลับเป็นแรงกระตุ้นให้เนตanyahu ใช้กำลังในทิศทางต่างๆ รวมทั้งในเลบานอนที่อิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกไปตามเส้นตายในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ในขณะที่เลบานอนเองได้เปลี่ยนประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีใหม่ด้วยการเลือกตัวบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติอันต่างพร้อยมาก่อน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐ กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวซึ่งมีซีเอ็นเอ็นด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์จะ PRO-ISRAEL มากที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ ในรายการต่อจากนั้น ผู้เสนอรายงานตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเนทันยาฮูอยู่ข้างทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดี ไม่แน่ว่าใครเป็น “ผู้นำมหาอำนาจ” ในประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง ทรัมป์ทำตามที่เนทันยาฮูเสนอแนะมาตลอด ดังเห็นได้จากการที่ให้นครเจอร์ซาเล็ม “เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล” การที่สหรัฐย้ายสถานเอกอัครราชทูตจากกรุงเทลอาวีฟไปตั้งอยู่ที่เจอร์ซาเล็ม แม้สหประชาชาติโดยข้อมติหลากหลายและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะถือว่าสถานะดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งให้อิสราเอลครอบครองที่ราบสูงโกลานอันเป็นเขตยึดครองจากซีเรียโดยไม่มีอำนาจทั้งทางกฎหมายและทางอื่นใด ซึ่งขณะนี้ เนทันยาฮูได้นำทหารเข้าไปตั้งอยู่และล้ำพื้นที่เข้าไปในซีเรีย รวมทั้งยอดเขาสูงอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เห็นทั้งซีเรียและเลบานอนอย่างน่าหวง

แม้ว่านายเนทันยาฮูจะยังนัดวันเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ในสหรัฐไม่ได้ แต่การสั่งการของทรัมป์เกี่ยวกับเขตที่เป็นปัญหาในปัจจุบันตลอดสองสามวันมานี้ดูสอดคล้องกับความต้องการของนายเนทันยาฮูทุกประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ .-

1 เมื่อมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันชุดที่ 2 โดยฮาม่าสนำทหารหญิงอิสราเอล 4 คนมาส่งที่กาซ่า (ตามระบบของอิสราเอลทั้งหญิงและชายต้องเป็นทหาร) โดยฝ่ายฮาม่าสใช้นักรบในเครื่องแบบพร้อมอาวุธครบครัน เพื่อผลทางโฆษณาชวนเชื่อ ฮาม่าสยังคงมีพลังไม่น้อยลง อิสราเอลจึงปล่อยนักโทษหญิงชาวปาเลสไตน์ จำนวน 200 คน แต่ได้กักนักโทษ 121 คนมิให้เข้าไปฝั่งตะวันตกเพราะถือว่าเป็น “อิสลามิกญihad” จึงให้เข้าไปอยู่ในอียิปต์ แม้กาซ่าภาคเหนือและกาซ่าภาคอื่นก็เข้าไปไม่ได้

2 ในวันที่ 25 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดส่งระเบิดขนาดหนัก 1,800 ลูกไปให้อิสราเอล ซึ่งสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีไบเดนเคยให้อิสราเอลแต่ได้ระงับมาหลายเดือนแล้วเพราะได้ทำลายกาซ่ามากเกินไปและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเป็นเหตุหนึ่งที่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศออกหมายจับนายเนทันยาฮูฐานกระทำอาชญากรรมสงคราม

3 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แถลงว่า ควรย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซ่าให้หมดสิ้น โดยให้ย้ายไปอยู่ในอียิปต์และจอร์แดนแทน อันตรงกับข้อเสนอของฝ่ายขวาจัดในอิสราเอลให้ขยายการ

ตั้งถิ่นฐานหรือ Settlements ของอิสราเอลไปอยู่เพิ่มเติมในกาซ่า จนถึงวันนี้ ที่ 26 มกราคม ยังไม่มีปฏิบัติการจากอียิปต์

รายงานในวันที่ 27 มกราคมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อียิปต์ไม่เคยยอมรับคนเข้าเมือง และไม่เคยตกลงกับอิสราเอลในประเด็นนี้ หากจะมีการบังคับส่งคนมา อียิปต์อาจยกเลิกความตกลงเมื่อปี 1979 ได้ อันได้แก่ความตกลงภายใต้ CAMP DAVID ACCORDS ซึ่งทำนจิมมีคาร์เตอร์อดหลับอดนอนจนได้ผลอันเป็นการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่วนจอร์แดนได้แสดงความไม่พร้อมที่จะรับชาวปาเลสไตน์เพิ่มเติม โดยกษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 2 ได้รับไปมากแล้ว

อย่างไรก็ดี อิสราเอลได้ปรับท่าทีใหม่ด้วยการยอมให้ชาวกาซ่ากลับไปในกาซ่าภาคเหนือได้ หลังจากที่ไอดีเอฟวางอยู่ยาวนาน แต่อิสราเอลยังไม่ยอมรับผิดในการโจมตีชาวเลบานอนซึ่งกำลังจะกลับสู่บ้านของตน เป็นเหตุให้เสียชีวิตไป 22 ศพ บาดเจ็บ 124 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม อันเป็นวันสุดท้ายตามข้อตกลงหยุดยิง เหตุเกิดขึ้นทางใต้ของเลบานอน ที่อิสราเอลยังไม่ยอมถอนทหารออกจนบัดนี้ แต่แทนที่สหรัฐซึ่งร่วมกับฝรั่งเศสในการเสนอให้มีการสงบศึก จะขอให้อิสราเอลหยุดยิงตามข้อเสนอ กลับออกคำสั่งขยายเวลาให้มีการหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์

ไม่ทราบว่ามีนายเนตanyahu ต้องการอะไรจากสหรัฐเพิ่มเติมอีกเพราะเขาจะไปหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยตนเองในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ แม้ในวันที่ 27 มกราคม เลขาธิการสหประชาชาติ จะได้ขอให้สหรัฐยุติการส่งอาวุธไปให้แก่อิสราเอลเสียที เนื่องจากอิสราเอลได้ใช้กำลังสร้างความบาดเจ็บล้มตายแก่ประเทศเพื่อนบ้านตลอดมา

การที่รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายเบนจามินเนตanyahuต่อต้านการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมของ UNWRA ทั้งๆ ที่เป็นองค์กรของสหประชาชาติซึ่งช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกกลาง ด้วยการบรรเทาทุกข์ ให้การศึกษาแก่เยาวชน จัดหางานให้ทำเพื่อดำรงชีพ รวมทั้งบริหารจัดการค่ายลี้ภัยให้ มาเป็นเวลาประมาณ 80 ปี นับแต่วาระที่ชาวปาเลสไตน์ถูกชาวอิสราเอลสร้างสถานการณ์รุนแรงอันเป็นโอกาสให้สูญเสียถิ่นฐานทั้งหมดที่ NAKBA และเขตอื่นๆ ซึ่งกลับกลายเป็น “รัฐอิสราเอล” แต่โดยที่ความเป็นมาขององค์กรนี้มีนัยยะพาดพิงถึงความชอบธรรมของการสถาปนาประเทศ เนตanyahuจึงหาทางขับไล่ด้วยการตั้งข้อหาประการต่างๆ เช่น “พนักงานของ UNWRA มีส่วนร่วมในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2029” ซึ่งเลขาธิการ

สหประชาชาติและผู้บริหารองค์กรได้สอบสวนและไต่สวนบุคลากรที่ถูกสงสัยออกไป ล่าสุดรัฐบาลอิสราเอลประกาศว่า จะยุติการให้ความร่วมมือในทุกด้านกับ UNWRA ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2025 ยังไม่ทราบว่า จะห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่ในกาซ่าหรือไม่ เพราะอิสราเอลมิใช่ประเทศผู้ปกครองกาซ่า

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม ซีเอ็นเอ็นเสนอรายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้เขาได้สั่งให้นายพีทเฮ็กเสธ รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ พิจารณาสร้างอาวุธต้านจรวดและขีปนาวุธแบบ IRON DOME เช่นที่อิสราเอลมีอยู่ซึ่งสามารถสกัดขีปนาวุธที่อิหร่านยิงมาโจมตีอิสราเอลกว่า 300+ ลูก เนื่องจากเขาเห็นว่าสหรัฐอเมริกาไว้ป้องกันตัวเองในจำนวนที่มากพอ เพราะอิสราเอลมีขนาดเล็กกว่าสหรัฐมาก

ข้าพเจ้ารับข่าวดังกล่าวด้วยความไม่แน่ใจในข้อมูลของนายทรัมป์ เพราะข้าพเจ้าทราบมาตั้งแต่แรกว่า เมื่ออิสราเอลถูกฮามัสระดมยิงด้วย Projectiles หลายร้อยลูกในการปะทะกันในปี 2021 อิสราเอลใช้ IRON DOME จากสหรัฐยิงสกัด ต่อมาอิสราเอลได้ปรับแต่งอาวุธต้านขีปนาวุธแบบนี้เพื่อให้มีเพดานบินสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ฝ่ายทหารสหรัฐทราบดี จึงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดทรัมป์จึงมาสั่งการดังในวรรคก่อนหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม วันนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันอิสราเอล 3 คนและมีคนไทยอันเป็นผลของการเจรจาต่างหากอีก 5 คน กับนักโทษชาวปาเลสไตน์ในคุกขังของอิสราเอล 110 คน โดยฝ่ายฮามัสได้นำตัวประกันทั้งแปดขึ้นขบวนรถมาอบตัวที่ขานยูนิสท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ที่มาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก นายเนตanyahu ได้แสดงความไม่พอใจอย่างมาก ไม่แน่ใจว่า เพราะฮามัสในเครื่องบินพร้อมปืนที่ใช้ในสงครามกระหนาบตัวประกันมา เช่นคราวที่แล้วเป็นการสำแดงอำนาจเหนือกาซ่าต่อหน้าชาวปาเลสไตน์ หรือเพราะเมื่อวานนี้ ฮามัสได้แจ้งว่า ตัวประกันอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 8 คน ซึ่งข้อนี้ นายเนตanyahu ก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบเพราะเขาเองถ่วงเวลาในการยอมรับข้อเสนอเพื่อการหยุดยิงที่ไบเดนแจ้งให้เขาทราบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ศกที่แล้ว ทำให้เสียเวลาไปกว่า 7 เดือน

สำหรับตัวประกันชาวไทย นั้น การที่ได้รับกลับมา 5 คนในวันนี้ และยังเหลืออีกหนึ่งคน นับว่าช้าอย่างมาก เนื่องจากฮามัสทราบดีว่า คนงานไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทด้านอื่นของ

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน

อิสราเอล จริงอยู่การเจรจาเรื่องตัวประกันไม่ว่าที่โดฮา ที่โคโร หรือที่อื่นไม่ค่อยจะมีในระยะที่ผ่านมา

ผู้นำสหรัฐที่ได้รับการยกย่องในผลงานดีเด่นที่ได้สร้างสรรค์มาในอดีตมักจะใช้โอกาสในการอำลาตำแหน่งฝากแนวทางสำหรับอนาคต ดังเช่น Washington Farewell Address ของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา อดีตประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower ซึ่งเตือนให้ระวังการขยายอำนาจของ Military-Industrial Complex ส่วนประธานาธิบดี Joe Biden ได้เตือนให้ระวังการเพิ่มพูนอำนาจของอำครมหาเศรษฐีหรือที่เขาใช้คำ Oligarch แบบในรัสเซียในวงการรัฐบาลและการเพิ่มพูนบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

ตัวอย่างของไบเดนคงจะได้แก่คนประเภทนายอีลอนมัสก์ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินมากที่สุดให้แก่กองทุนเพื่อการเลือกตั้ง ก็ยังให้รางวัลอีกคนละหนึ่งล้านเหรียญแก่ผู้ที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมเป็นเงินกว่าร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินในการเลือกตั้งได้เรียกเขาไปสอบปากคำ แต่มัสก์ไม่ยอมไปจนบัดนี้ หลังจากที่ทรัมป์ได้รับเลือกตั้ง มัสก์ได้มีส่วนชี้นำทั้งในการคัดเลือกตัวบุคคลและการกำหนดนโยบาย ทั้งภายในและการต่างประเทศ ความที่มัสก์ร่ำรวยที่สุด เป็นปัจจัยสำคัญ

สิ่งที่น่าห่วงได้แก่การที่เขานิยมและส่งเสริมลัทธินิยมแบบขวาจัด รวมทั้งแนวทางแบบนาซี โดยได้เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของหลายประเทศในยุโรป โดยล่าสุดได้เข้าไปปราศรัยสนับสนุนพรรค AFD ซึ่งกำลังแข่งขันในการเลือกตั้งกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เมื่อวานนี้ อีลอนมัสก์กล่าวคำปราศรัยในวันครบรอบ 80 ปีของค่ายกักกันชาวยิวที่เอาชวิตซ์ ที่สังหารชาวยิวไปประมาณหนึ่งล้านคน ว่านายกรัฐมนตรีโซลท์สของเยอรมนีแม้แต่เสียเวลาในการคำนึงถึง “ความผิดในอดีตจนไม่ได้แก้ปัญหของชาวยุโรปในปัจจุบัน” และส่งเสริมให้ชาวยุโรปสนับสนุนพรรคขวาจัด

เพลิงไหม้ป่าและสิ่งปลูกสร้างในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบางครั้งลามไปลุกลามในมลรัฐทางตะวันตกของสหรัฐอุบัติขึ้นเป็นประจำ ผลของอัคคีภัยร้ายแรงเกินความสามารถที่จะควบคุมได้

โดยง่าย เมื่อถูกซ้ำเติมจากภาวะอากาศที่แห้งแล้ง อันยอมเกิดขึ้นจากความแล้งเพราะขาดฝนและความชื้นในอากาศ

อัคคีภัยเช่นนี้เริ่มเกิดขึ้นบ่อยและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้ว ดังวัดได้จากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปี 2024 ได้ขึ้นถึง 1.6 องศาเซลเซียสเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะก่อนมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ไฟที่ลุกไหม้ในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสเริ่มที่ Palisades และลามด้วยกระแสลมจัดปานพายุไปลุกไหม้ที่ Altadena Eaton Hurst Paradise Malibu และเมืองต่างๆ อย่างรุนแรงเป็นประวัติการณ์ เผาผลาญคฤหาสน์และบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รถยนต์นับพันคัน สิ่งมีค่าเหลือคณานับ ระบบสายส่งไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้ศูนย์กลางบันเทิงเช่นฮอลลีวูดต้องระงับกิจกรรมต่างๆ เป็นครั้งแรก จนทำให้บริษัทรับประกันวินาศภัยต้องขอเลิกกรมธรรม์ และรัฐบาลทั้งระดับมลรัฐและสหรัฐต้องช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในทางต่างๆ เช่น FEMA ตกลงรับที่จะช่วยค่าชำระล้างและเคลื่อนย้าย Debris อันมีมากมายและเป็นพิษด้วย ให้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น สิ่งที่ทรัมป์แถลงเมื่อแวะไปเยือนมลรัฐที่ประสบภัยอย่างหนักได้แก่การที่เขา กำลังจะสั่งให้ยุบ FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT ADMINISTRATION--FEMA

โดนัลด์ทรัมป์มีปัญหาหลักล้ามากกับเพลิงไหม้ในแคลิฟอร์เนีย และกับผู้ว่าการ Gavin Newsom โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ย้อนหลังไปถึงสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดี ครั้งหนึ่ง เนื่องจากเขาไม่ยอมรับว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ เขาจึงเดินทางไปประชุมร่วมกับผู้ว่าการ Newsom เพื่อจะปฏิเสธว่าไฟป่าใหญ่ที่เผาผลาญแคลิฟอร์เนียเป็นผลจาก Climate Change และโต้เถียงในประเด็นนี้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ซึ่งติดตามศึกษาวิจัยด้านอากาศมาหลายสิบปี

ไม่แต่เท่านั้น GRETA THUNBERG เด็กสาววัยประมาณ 15 ชาวสวีเดนซึ่งตระหนักแน่ในความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลของการใช้ Fossil Fuel โดยได้ใช้เรือใบเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปประชุมด้านอากาศที่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้ทำอภิปรายกับนายทรัมป์ในประเด็นนี้ เนื่องจากเธอเห็นว่าทรัมป์เบาปัญญาที่คิดไม่ถึงถึงภัยต่อมวลมนุษย์ ขณะนี้เธออายุ 22 ปีซึ่งปรากฏว่านายทรัมป์ที่กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกในอายุ 75 เพิ่งประกาศถอนตัวสหรัฐออกจากความตกลงปารีสว่าด้วยอากาศอีก และได้ออกคำสั่งให้สหรัฐเร่งขุดเจาะน้ำมัน

และระดมการใช้ Fossil Fuels ให้เต็มที่ เพราะเขาไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของมวลมนุษย์จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนสถานที่ซึ่งต้องประสบวินาศภัยทางธรรมชาติครั้งมหึมา อันได้แก่มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา จากความยืดเยื้อและมหันต์ภัยที่ตามมาของเฮอริเคนเฮลีน และมลรัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองหลายแห่งในเทศมณฑลลอสแอนเจลิส ที่ประสบอัคคีภัยร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแม้สถานการณ์จะกระตือรือร้นบ้าง แต่เพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอีกทางตอนเหนือใกล้กับลอสแอนเจลิสเมื่อสองวันที่ผ่านมา สถานที่แห่งหนึ่งที่คุ้มหู่ได้แก่ Santa Monica

สำหรับมลรัฐทางตะวันออก ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างความจริงกับข้อกล่าวหาเพื่อผลทางการเมือง เมื่อเฮอริเคนเฮลีนพัดเข้าถล่มมลรัฐฟลอริดา และพัดต่อขึ้นมาทางเหนือ ความเสียหายต่อฟลอริดา และมลรัฐเหนือขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันตกของมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา เริ่มปรากฏชัดต่อเนื่องกันอยู่หลายวัน ประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาล่า แฮร์ริสได้ทุ่มเทเวลาและระดมทรัพยากรกับหน่วยงานของสหรัฐในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ในขั้นแรก ประธานาธิบดีไบเดนได้เลื่อนกำหนดการเดินทางไปเยือนภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแองโกลา แม้เขาจะได้มุ่งหมายที่จะไปยังแอฟริกาก่อนที่จะพ้นตำแหน่ง ดังที่ได้แถลงไว้ในการประชุมกับผู้นำภูมิภาคหรือ African Summit ที่กรุงวอชิงตัน

เมื่อเลื่อนการไปแอฟริกาโดยยังมีได้กำหนดใหม่แล้ว ไบเดนได้กล่าวคำปราศรัยต่อฝ่ายต่างๆ แทบทุกวัน เพื่อประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินของบรรดาหน่วยงานต่างของรัฐบาลกลางรวมทั้ง FEMA เพราะเขาตระหนักดีถึงวินาศภัยเมื่อ Katrina ถล่มนิวยอร์ก ลินส์ และอุทกภัยที่ทำให้อาคารบ้านเรือนตลอดอาณาบริเวณทั้งหมดจมอยู่ใต้มวลน้ำ ซึ่งประธานาธิบดีคราวนั้น มิได้ให้ความเอาใจใส่ทันที่

แต่โดยที่เป็นฤดูกาลการเลือกตั้ง นายทรัมป์จึงตั้งหน้าตั้งตาตำหนิทั้งไบเดนและคามาล่า แฮร์ริสว่า มิได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวินาศภัยแต่อย่างใด แต่ไบเดนซึ่งมีวุฒิภาวะสูงกว่านายทรัมป์อย่างเทียบกันมิได้ กลับมิได้ตอบโต้แต่อย่างใด นายทรัมป์คงไม่ทราบว่ เมื่อเฮอริเคน “ลี” ถล่มเมืองในมลรัฐฟลอริดาจนเสียหายหนัก ประธานาธิบดีไบเดน ซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครต ได้

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน

เดินทางไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้อย่างเต็มที่ แม้ขณะนั้น นายรอนดิซานติส ผู้ว่าการมลรัฐฟลอริดาสั่งกักพรรคีพบลีกกัน จะติดภารกิจอยู่นอกมลรัฐก็ตาม

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2025 เวลาเที่ยงวันตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ จะปฎิญาณตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นสมัยที่ 2 แต่ไม่ต่อเนื่องกันสำหรับเขา ในพิธีซึ่งจะมีขึ้นในศาลากลาง ROTUNDA ของอาคารรัฐสภากลางกรุงวอชิงตัน ที่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 นายทรัมป์ได้ยุบให้กลุ่มก่อความไม่สงบบุกเข้ายึดจนกลุ่มคนพวกนี้ในจำนวนกว่าหนึ่งพันคนต้องถูกศาลตัดสินให้จำคุกมาจนถึงวันนี้

แต่นายทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารขึ้นแรกๆ ให้อภัยโทษแก่พวกที่ก่อจลาจลที่รัฐสภาแม้พวกนี้จะทำให้ตำรวจเสียชีวิตไป 5 คน แม้นายเจดีแวนส์ รองประธานาธิบดีจะให้สัมภาษณ์แก่ว่า ผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงจะไม่อยู่ในข่ายได้รับการอภัยโทษ ปรากฏว่า หัวหน้ากลุ่ม Oath Keepers ซึ่งใช้ความรุนแรงกลุ่มหนึ่ง เยาะเย้ยผู้รักษากฎหมายต่อมาด้วยการไปปรากฏตัวในอาคารรัฐสภาเพียงวันหรือสองวันหลังจากที่ทรัมป์ลงนามในคำสั่ง วุฒิสมาชิกลินด์ซี้แกรม สั่งกักพรรคีพบลีกกัน แกลงต่อสาธารณชนว่า พวกก่อความรุนแรงในวันที่ 6 มกราคม 2021 ไม่ควรได้รับการอภัยโทษ

ตามปกติ พิธีปฎิญาณตนเข้ารับตำแหน่งจะมีขึ้นนอกอาคาร แต่ฝ่ายอนุญิมวิทยาของสหรัฐพยากรณ์ว่า อากาศภายนอกจะหนาวจัดมากในวันจันทร์ที่ 20 วันนี้ ฝ่ายจัดจึงตัดสินใจให้จัดรัฐพิธีใน CAPITOL ROTUNDA แม้โดนัลด์ทรัมป์จะเคยให้ความสำคัญกับจำนวนคนที่มาร่วมในพิธีเป็นพิเศษ ดังเป็นปัญหามาแล้วในเดือนมกราคม 2017

การจัดพิธีในร่มเคยดำเนินการมาก่อนครั้งหนึ่งในปี 1985 ในการรับตำแหน่งวาระที่สองของประธานาธิบดี Ronald Reagan ด้วยเหตุเพราะอากาศหนาวจัด

ด้วยความที่เห็นว่า พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเป็นพิเศษ (แม้จะไม่ถึงขั้น “ถล่มทลาย”) นายจอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งการให้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนในฐานะประธานาธิบดีได้สั่งการให้ลดธงครึ่งเสาตามสถานที่ราชการทุกแห่ง “เป็นเวลา 30 วัน เพื่อเป็นการคารวะการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีเจมส์ เอิร์ล คาร์เตอร์ในวัย 100 ปี” ซึ่งวันที่นายทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งภายใน CAPITOL ROTUNDA ยังไม่ครบ 30 วัน เท่าที่สังเกตเห็น ธงชาติเหนือทำเนียบขาวยังอยู่ที่ครึ่งเสาเมื่อประธานาธิบดีไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งจัดเลี้ยงน้ำชาแก่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และเมลาเนียทรัมป์ในห้องสีน้ำเงินของทำเนียบขาว หลังจากนั้น ทั้งสี่ได้ร่วมกันในรถประจำตำแหน่งจากทำเนียบประธานาธิบดีไปสู่บริเวณพิธี ทั้งนี้ เนื่องจากไบเดนต้องการรักษาขั้นตอนทุกประการตามประเพณี PEACEFUL TRANSFER OF POWER อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า ขณะปฏิญาณตน โดนัลด์ ทรัมป์มิได้วางมือบน BIBLE

ในโลกแห่งความเป็นจริง นายทรัมป์จะวางมือบนพระคัมภีร์หรือไม่ เขามีได้ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเท่าใดนัก เพราะเขาถือว่าการภักดีต่อเขาสำคัญ ดังเห็นได้จากการปลดนายเจมส์โคมีรี่ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เพียงเพราะนายโคมีรี่กล่าวแก่เขา (ทรัมป์) ว่าเขา (โคมีรี่) ปฏิญาณตนว่าจะยึดมั่นและปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเหนือสิ่งอื่นใด

นายเดวิดมิลลิแบนด์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ปัจจุบันนี้เป็นประธาน International Rescue Committee สลดใจอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์มิให้ชาวอัฟกานิสถานหลายคนละเมิดสิทธิ ซึ่งเคยปฏิบัติงานให้แก่กองกำลังสหรัฐที่ไปปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน และได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยจากพวกตาลิบันไปอยู่ในสหรัฐ เดินทางเข้าไปได้ ทั้งๆ ที่มีเอกสารและใบสำคัญครบถ้วน มิลลิแบนด์เห็นว่า การกระทำของนายทรัมป์ละเมิดสิทธิในการลี้ภัย ยิ่งกว่านั้น การถอนทหารจากอัฟกานิสถานเป็นผลของการเจรจาของรัฐบาลทรัมป์เอง ด้วยการตกลงกับกลุ่มตาลิบัน หากพวกเขาจะกลับไปยอมจะมีอันตราย กรณีนี้ไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไร แต่คณะกรรมการระหว่างประเทศกำลังหาทางช่วยเหลืออยู่

ในด้านสิทธิมนุษยชน พวกตาลิบันได้กำหนดข้อห้ามผู้หญิงอย่างเหลือเชื่อ ไม่แต่เพียงการมิให้เด็กหญิงและผู้หญิงได้รับการศึกษาเท่านั้น แต่ให้เก็บตัวอยู่ภายในบ้านที่ต้องปิดประตูและ

หน้าต่างเพื่อมิให้คนเห็นหน้าหรือร่างกาย นักเคลื่อนไหวด้านสตรี กล่าวว่า หลุยส์อ็อปกันที่หลบหนีออกจากประเทศไปได้ ต้องไปหาที่พักพิงในปากีสถาน และอิหร่าน แต่จำนวนไม่เท่าใดนัก

วันแรกที่ทรัมป์กลับมาเริ่มทำงานใน OVAL OFFICE อีกวาระหนึ่ง เขาได้เริ่มลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเนื่องจากเขาหลงไหลใน SIGNATURE ของเขา ลายมือชื่อแบบเดียวกันดังปรากฏในเช็คต่างๆ ที่เขาจ่ายในคดี HUSH MONEY ซึ่งเป็นหลักฐานทำให้เขากลายเป็น CONVICTED FELON คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นประธานาธิบดี

ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard ชี้แจงว่า Executive Order มิใช่บทบัญญัติเช่นกฎหมาย เพราะเป็นคำสั่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ บรรดาคำสั่งประมาณกว่าสามร้อยฉบับที่ออกไป อาจเป็นปัญหาได้ เช่นคำสั่งยกเลิกสัญชาติของผู้ที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้พิพากษาสหรัฐคนหนึ่ง และอัยการที่ซีแอตเติล ยื่นฟ้องต่อศาลว่า เป็น Blatant Violation of the United States Constitution และศาลได้ออกคำสั่งที่เรียกว่า RESTRAINING ORDER อันหมายความว่าให้ระงับการดำเนินการต่อไป ซึ่งทรัมป์และบอนดี้ รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ประกาศจะต่อสู้คำสั่งระงับอย่างไม่ลดละ แม้เธอจะทราบดีว่า ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งเธอเพิ่งปฏิญาณตนว่าจะธำรงรักษาไว้ ผู้ที่เกิดในสหรัฐจะได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติ

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากอาจารย์ด้านกฎหมายที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 71 ปีมาแล้ว ว่าประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นด้วยพลเมืองอันเป็น “คนเข้าเมือง” การกำหนดสัญชาติจำต้องเลือกตามถิ่นฐานที่ถือกำเนิด หรือ Jus SOLI ในภาษิตกฎหมายละติน อันต่างจากการกำหนดตามสายโลหิตหรือ Jus SANGUINIS กฎเกณฑ์ทั้งสองประการนี้ได้รับการยืนยันเมื่อข้าพเจ้าไปศึกษาต่อที่ The Fletcher School of Law and Diplomacy

การที่ทรัมป์ถือว่าการเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองเป็นนโยบายสำคัญอันดับแรกของเขาซึ่งเขาแถลงว่าพวกนี้ได้กระทำการ INVASION อันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีเดียว แต่ทรัมป์ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อดำเนินการโดยเฉียบขาด รวมทั้งผู้ที่เขาเรียกว่า BORDER CZAR และการใช้ทหาร

ประจำการไม่น้อยกว่า 15,000 คนเพื่อการนี้ ก็การใช้เครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่รุ่น C-17 เพื่อขนผู้อพยพไปส่งตามประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอเมริกาใต้และอเมริกากลาง

โคลอมเบียในอเมริกาใต้ ซึ่งเคยมีสัมพันธภาพฉันมิตรกับสหรัฐอเมริกา รมิได้ที่जूเครื่องบินทหารสหรัฐละเมิดความเป็นมิตรด้วยการขนผู้อพยพจำนวนมากจะไปลงในประเทศ Gustavo Petro ประธานาธิบดีแห่งโคลอมเบียจึงสั่งมิให้เครื่องบินสหรัฐร่อนลง อันถือได้ว่าเป็น DIPLOMATIC INCIDENT ระหว่างกัน

ประธานาธิบดีทรัมป์กลับใช้วิธีกดดันด้วยการชู้ว่า หากโคลอมเบียขัดขวางอีก สหรัฐก็จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าจากโคลอมเบียในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งกาแพจากโคลอมเบียที่สหรัฐเป็นตลาดนำเข้ารายใหญ่ ปรากฏว่า ประธานาธิบดี Petro ยินยอมในที่สุด แม้ประชาชนส่วนหนึ่งจะไม่เห็นด้วยก็ตาม โดยคนหนึ่งออกความเห็นทาง You Tube ว่าเมื่อพวกที่เดินทางโดยเรือ Mayflower ไปถึงฝั่งที่เป็นอเมริกาทุกวันนี้ คนพื้นเมืองก็ไม่ยอมให้ผู้อพยพขึ้นฝั่งเหมือนกัน ไม่ทราบแน่ชัดว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ที่แน่ใจได้แก่กรณีที่สหรัฐใช้สงครามในการยึดดินแดนร้อยละ 55 จากอาณาจักรเม็กซิโกมาเป็นส่วนของสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้

ไม่แต่เท่านั้น การที่นายทรัมป์ประกาศเปลี่ยนชื่อ “อ่าวเม็กซิโก” ซึ่งมีกฎหมายรองรับมาก่อนการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาว่า 100 ปีเป็น “อ่าวอเมริกา” นั้น คงเป็นการยากที่เม็กซิโกและประเทศที่ไม่ยอมรับ “จักรวรรดินิยม” จะให้การรับรอง แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม กูเกิ้ลในสหรัฐได้พิมพ์ชื่อใหม่ไว้ในแผนที่สหรัฐแล้ว

ในประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาได้ส่งทหารไปช่วยรบและสงวนรักษาเอกราชของประเทศต่างๆ ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี ซึ่งถูกรุกรานจากฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยสละชีวิตทหารอเมริกันไปนับล้านคน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลสหรัฐยังได้ทุ่มเทเงินทองและทรัพยากรเป็นจำนวนมากในการฟื้นฟูบูรณะทั้งพันธมิตรและคู่ศึกในลักษณะและรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อันยอมอยู่ในความทรงจำของประเทศต่างๆ

แผนการมาร์แชลล์ ซึ่งช่วยฟื้นฟูบูรณะประเทศต่างๆ ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นตัวอย่างที่ประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ สำนึกในความใจกว้างของสหรัฐเป็นอย่างดี อัน

วิธีการทำนองนี้พัฒนาต่อมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐ ทั้งในระหว่างสงครามเย็นและนับแต่นั้นมา โดยสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาที่มีได้วางตัวเป็นศัตรู ในระบอบพหุภาคี สหรัฐได้ให้การอุดหนุนแก่องค์กรต่างๆ เช่นในระบอบสหประชาชาติ โดยกำหนดวงเงินไว้ในตารางที่ใช้คำว่า Assessed Contributions โดยมีการจัดตั้งสำนักงานเพื่อการนี้ไว้ในกระทรวงการต่างประเทศ เช่น USAID ซึ่งฝ่ายที่มีอุดมการณ์ต่างกันก็ได้โฆษณาโจมตีในทางต่างๆ ตลอดมา อันพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศ

นักการเมืองอเมริกันบางคนเห็นคุณค่าของการร่วมมือเฉพาะทาง ดังเห็นได้จากความริเริ่มของวุฒิสมาชิกเจ.วิลเลียม ฟูลไบรท์ อันนำไปสู่การจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา เช่นที่มีในประเทศไทย อันได้แก่ทุนฟูลไบรท์ โดยที่นักศึกษาไทยได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก และอาสาสมัครจากอเมริกาในวัยไม่มากนักได้รับการคัดเลือกให้มาสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย นอกจากนั้น บัณฑิตจากไทยยังมีโอกาสไปค้นคว้าและวิจัยในสหรัฐอีกด้วย ที่นำมากล่าวถึง เพราะข้าพเจ้าเคยได้ทำหน้าที่ประธานมูลนิธิ (ฝ่ายไทย) ต่อเนื่องกันถึง 10 ปี ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ส่วนเอกอัครราชทูตสหรัฐ นั้น แม้จะเป็นประธาน (ฝ่ายอเมริกัน) ก็ได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมไม่ทราบว่ามีเปลี่ยนแปลงประการใดหรือเปล่า

อย่างไรก็ดี นโยบายสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงไม่ต้องการให้มีการช่วยเหลือต่างประเทศ ดังได้ทราบมาตั้งแต่สมัยทรัมป์ 1.0 แล้วว่า เขาสั่งการนั้นก็เฮลิคอปเตอร์ในการไปรับตำแหน่ง เอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ และเมื่อสองวันมานี้ นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้ทรัมป์ 2.0 สั่งยุบ FOREIGN AID ทั้งหมด ตามหลักการ AMERICA FIRST ของนโยบาย

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29-30 มกราคม ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา เครื่องบินโดยสารของสายการบิน American Airlines จาก Wichita ในมลรัฐ Kansas ซึ่งกำลังจะบินลงที่ท่าอากาศยาน Ronald Reagan National ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประสบเหตุชนกันกับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮ็อกของทหารอเมริกัน ทำให้เครื่องทั้งสองตกลงในแม่น้ำโปโตแมคซึ่งน้ำแข็งพอดี นับเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งแรกใน 27 ปี

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ฝาน้ำซึ่งหนาวเหน็บตลอดกว่า 10 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อกู้ภัย แต่ยังไม่พบว่ามีผู้ใดรอด ผู้โดยสารและนักบินทั้ง 67 คนรวมทั้งคนที่มากับเฮลิคอปเตอร์คงเสียชีวิตหมด นักกีฬา Figure Skating ของทีม USA และผู้ฝึกสอนอยู่ในกลุ่มผู้โดยสารหลายคน รายงานว่า บางคนได้ร่วมการแข่งขันระดับโลกและโอลิมปิกมาแล้ว แต่ทางการขอไม่ประกาศชื่อนี้



ดร. มนัสพาสน์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์

และการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

เดือนกุมภาพันธ์ 2025 (2568)

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

เดือนกุมภาพันธ์ 2025 (2568)

คุณลักษณะสำคัญยิ่งสำหรับบุคคลซึ่งหวังจะเป็นผู้นำรัฐบาลที่คู่ควรแก่การยกย่อง น่าจะได้แก่ความซื่อสัตย์และมีความสุจริตธรรมประจำใจ ตลอดจนการไม่นำความเท็จมากล่าว อันอาจทำความเสียหายหรือความเข้าใจผิดในบุคลิกภาพของผู้อื่น ตามหลักการนี้ น่าแปลกใจ ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงชาวอเมริกันนับล้านคนได้เลือกคนที่ใช้ความเท็จเป็นนิสัยประจำตัวมาเป็น ประธานาธิบดี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ทั่วโลกได้ทราบถึงโศกนาฏกรรมของการที่เครื่องบินโดยสารของ สายการบิน American Airlines ชนกับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของทหารบกอเมริกัน ขณะที่เครื่องบินโดยสารกำลังร่อนลงที่ท่าอากาศยานแห่งชาติรอนอลด์เรแกนตามเส้นทางที่ หอบังคับการบินได้อนุมัติแล้ว เป็นเหตุให้ทั้งสองเครื่องตกลงในแม่น้ำโปโตแมคซึ่งน้ำถึงขั้นแข็ง คนในเครื่องทั้งสอง 67 คนเสียชีวิตหมด รวมทั้งนักกีฬา Figure Skating จากทีมแห่งชาติ สหรัฐจำนวนหนึ่ง ครูฝึกสอนและนักสเก็ตจากรัสเซียอีก 2 คน จน 23.30 น ตามเวลาในไทย ของวันที่ 31 มกราคม ยังหาร่างที่อยู่ในน้ำไม่พบอีก 14 ศพ

ในฐานะประธานาธิบดี แทนที่นายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมาที่ห้องแถลงข่าวจะบรรยาย ตามความจริง ณ ขณะนั้นว่า National Transportation Safety Board—NTSB ยัง สอบสวนไม่แล้วเสร็จ ทรัมป์กลับใช้วาจากล่าวหาว่า (อดีต) ประธานาธิบดีโอบามากับไบเดน และพวกต่างให้คนซึ่งขาดประสบการณ์มาทำงานทางด้านความปลอดภัยของบริการ เติ้นอากาศ โดยให้ความสำคัญแก่นโยบายความหลากหลายทางเพศและเผ่าพันธุ์ กับยัง พาดพิงไปถึง (อดีต) รัฐมนตรีขนส่ง Pete Buttigieg ว่าให้พวกที่มีปัญหาทางจิตและเพี้ยนไป อยู่กับ FAA หรือฝ่ายบริหารการบิน จึงเกิดเหตุร้ายแรงระดับชาติขึ้น ทรัมป์กล่าวต่อโดยมิได้

ระบุชื่อว่าคุณไม่รู้อะไรของอดีตรัฐมนตรีคนนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นนายกเทศมนตรีในท้องถิ่นแล้ว อันทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนไม่พอใจ ทั้งที่ฟังอยู่ในห้องโหมวกและตามสำนักข่าวทั้งหลาย

การกล่าวหาแบบหาเสียงนี้ นายทรัมป์กระทำมาเป็นประจำเพราะเขาจะไม่ยอมรับข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญว่า เขาจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งไม่ได้ ทรัมป์จึงไม่พอใจอย่างยิ่งที่สื่อหลายแห่งกล่าวถึงการดำรงตำแหน่งของเขาว่า เป็นวาระ “เป็ดง่อยหรือ LAME DUCK” ในขณะเดียวกัน แม้เขาจะปากแข็งว่า เขาไม่มีความผิดใดๆ บางที ทรัมป์คงอดเป็นกังวลไม่ได้ว่า เขาอาจจบวาระการดำรงตำแหน่งด้วยการถูกนำตัวไปสู่อังคฆ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ศาสตราจารย์ Kim Lane Scheppele ผู้นำนักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและต่อต้านระบอบอัตตาธิปไตย กับ Norman Eisen ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์อเมริกันและอดีตรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการเมือง ได้ยืนยันแก่คริสเตียนอามันพอร์แห่งซีเอ็นเอ็นว่าทรัมป์กับทีมงานได้เริ่มความมุ่งมั่นที่ “จะเขียนรัฐธรรมนูญสหรัฐใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปตามรูปแบบที่เขาต้องการด้วยการออกคำสั่งทางบริหารโดยเลียนแบบการบัญญัติกฎหมาย” ถึงบัดนี้ ศาลได้ลั่นสัญญาณเตือนไปสองเรื่องแล้ว 1 คือสัญญาณเตือน มิให้ทรัมป์ยกเลิก BIRTH RIGHT หรือการได้สัญชาติโดยการเกิดในสหรัฐ ตามหลักกฎหมาย Jus Soli ที่รัฐธรรมนูญสหรัฐบัญญัติไว้ และ 2 การออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ FREEZE งบประมาณสำหรับผู้ได้รับค่าตอบแทนจากสหรัฐหลายหมื่นคน โดยไม่มีการพิจารณาตามหลัก Meritocracy ซึ่งใช้มาเป็นเวลานาน แม้เงินจะได้รับอนุมัติจากสภาแล้วอันเป็นหลักการ CHECKS AND BALANCES ในระบอบประชาธิปไตย คำสั่งนี้ ศาลได้ขอให้คำวินิจฉัยในวันจันทร์ แต่ในวันศุกร์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณออกคำสั่งสั้นๆ ให้ “RESCIND” คำสั่งฝ่ายบริหารโดยมิได้ชี้แจงเหตุผลประกอบ

เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ Scheppele ได้ลงบทความเตือนชาวอเมริกันว่า สหรัฐกำลัง “ละเมอเดินไปเข้าสู่ระบอบเผด็จการแล้ว” เธอตั้งข้อสังเกตว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับ Viktor Orban แห่งฮังการีมาสามรอบแล้วซึ่งเธอได้ติดตามดูกลวิธี

ของออร์บานในการเปลี่ยนแปลงระบอบในฮังการีเป็นอัตตาริปไตยจากมุมมองในกรุงบูดาเปสต์ โดยเธอได้เรียนภาษาอังกฤษเรียนเพื่อจะได้เข้าใจความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ชัดเจนอย่างแท้จริง

ในฐานะที่เป็นนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตย Kim Scheppele จึงเป็นห่วงกังวลยิ่ง เพราะเธอเห็นว่านายทรัมป์ซึ่งนิยมนายวิคเตอร์ออร์บานเป็นทุนอยู่แล้วจะเดินตามกลวิธีของเขา เนื่องจากนายทรัมป์ไม่พยายามสงวนรักษาเสาหลักแห่งเสรีภาพอันเป็นมรดกตกทอดในอเมริกามากกว่า 236 ปี ไม่น่าใจด้วยซ้ำว่า ทรัมป์ทราบหรือเปล่าว่า สหรัฐอเมริกามีได้เป็นประเทศแรกที่เรียกตำแหน่งเขาว่า PRESIDENT เนื่องจาก Hendrik Van Nassau ชาวดัตช์เป็นคนแรกที่ใช้ตำแหน่งนี้ในปี 1588

เพื่อเป็นภูมิหลังขอเพิ่มข้อมูลว่า ประเด็นการจะเปลี่ยนแปลงระบอบและวาระงานของทรัมป์ 2.0 เหล่านี้เป็นไปตาม PROJECT 2025 ซึ่งฝ่ายขวาจัดในพรรครีพับลิกันได้จัดทำขึ้น โดยนายทรัมป์ยืนยันกรานตลอดมาว่า เขาไม่เคยสนใจ แต่คำสั่งฝ่ายบริหารกว่า 300 คำสั่งที่ทีมงานนำมาให้เขาลงนามซึ่งทรัมป์สนใจดูแต่ลายเซ็น ไม่เห็นเขาอ่านข้อความในคำสั่ง รวมทั้งคำสั่งทั้งสองที่แยกมากล่าวถึง คงเป็นไปตามแนว PROJECT 2025 ในสาระสำคัญ คำกล่าวของทรัมป์มีค่าตามความจริงเพียงใด ได้ให้คำมาหลายรอบแล้ว

ตามรายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบศพทั้ง 67 จากแม่น้ำโปโตแม็ค อันเป็นร่างของผู้โดยสารและนักบินที่ชนกันจนตกลงไปในลำน้ำ ซึ่งสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆ ในฤดูกาลที่เป็นปกติที่ข้าพเจ้ามักจะเฝ้ามองเพื่อผ่อนคลายจากหน้าต่างห้องทำงาน เมื่อโอกาสอำนวยในระยะเวลาเกือบ 30 ปีมาแล้ว

:ซีเอ็นเอ็นเสนอรายงานในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ว่า เจ้าหน้าที่ประจำ Federal Aviation Administration—FAA หลายร้อยคนถูกปลดจากหน้าที่—แต่ในขั้นนี้ยังไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหอบังคับการบินหรือ Air Traffic Control ประจำท่าอากาศยานต่างๆ เข้าใจว่าคำสั่งปลดมาจากหน่วยงานภายใต้ DOGE ซึ่งบังคับการโดยนายอีลอนมัสก์ และมีนายวิเวกามาสาوامี เป็นผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกปลดมิได้รับแจ้งเหตุผล เช่นเดียวกับอีกหลายพันคนจากหน่วยงานอื่นของรัฐบาลกลาง—Federal Government แต่จนบัดนี้คณะกรรมการดูแล

ความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศก็ยังมีได้แถลงรายงานเกี่ยวกับต้นตอของอุบัติเหตุทางการบินซึ่งพาราชีวิตไป 67 คนขณะที่เครื่องบิน American Airlines กำลังจะร่อนลงที่ท่าอากาศยานแห่งชาติรอนอลด์เรแกน

รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อ้างมาตลอดการรณรงค์หาเสียงว่า การปลดข้าราชการจำนวนหลายหมื่นคนออกจากงาน เพื่อเป็นการลดราคาสินค้าในท้องตลาดให้ต่ำลง อันมิได้เกิดขึ้นจริง เพราะรายงานจากหลายฝ่าย รวมทั้งจากธนาคารกลางด้วย ยืนยันตรงกันว่า ราคาผู้บริโภคกลับสูงขึ้นกว่าร้อยละ 3 ทำให้ล่าสุด ประธานธนาคารกลาง รวมทั้งคณะกรรมการฯ ไม่แต่เพียงปรับเปลี่ยนแผนการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกสองครั้งในปี 2025 เป็นเพียงครั้งเดียว หรืออาจจะไม่ลดลงเลย

ตลอดฤดูกาลของการหาเสียง นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเท็จมาโดยตลอดว่า การเศรษฐกิจของสหรัฐตกต่ำที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งๆ ที่ประธานาธิบดีไบเดนได้ดำเนินนโยบายในทางต่างๆ เพื่อต้านสภาวะเงินเฟ้อซึ่งสูงถึงร้อยละ 9 โดยธนาคารกลางได้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจนเกินร้อยละ 5+ เพื่อจะดึงสภาวะเงินเฟ้อให้ลงถึงเป้าที่ร้อยละ 2 อันเป็นเรื่องเหลือเชื่อ เนื่องจากในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารภายใต้โจไบเดนได้กระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและดำเนินการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ ปรากฏผลว่าการเศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลดีที่สุดเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในโลก

เมื่อหัวค่ำของวันที่ 31 มกราคม ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเครื่องบิน Lear Jet Medevac พร้อมผู้อยู่ในเครื่อง 6 คน บินขึ้นได้ประมาณไม่ถึง 3 นาทีจากทางวิ่งของสนามบินทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครฟิลาเดลเฟียด้วยความเร็ว 11,000 ฟุตต่อนาที เกิดระเบิดเป็น fireball ขนาด “MASSIVE” จนบัดนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ นอกเหนือจากข่าวว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 รายซึ่งไม่แน่ว่าเป็นคนจากเครื่องบินหรือคนภายนอก กำลังได้รับการรักษาพยาบาลอยู่และทางการขอให้ผู้ที่อยู่ทางภาคพื้นดินแถวนั้นให้ระวังสภาวะ

ที่เป็นพิษอันกระจายอยู่ทั่วและมอบเศษของชิ้นส่วนต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์หลักฐานต่อไป

เครื่องบินดังกล่าวเป็นอากาศยานจากบริษัท Bombardier ซึ่งมีฐานการผลิตในแคนาดา ใช้มาแล้ว 43 ปี ตั้งแต่ปี 1981 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญการบินเห็นว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เครื่องบินพยาบาลเครื่องนี้จะนำคนป่วยไปส่งที่เม็กซิโกซิตี

ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เหตุเครื่องบินระเบิดมีผู้เสียชีวิตจากในเครื่อง 6 คน และในรถยนต์ที่ท้องถนนอีก 1 รวมเป็น 7 คน ในจำนวนนี้เป็นนักบิน 2 คน แพทย์ 1 เด็กซึ่งเป็นคนป่วย 1 ส่วนคนที่อยู่บนภาคพื้นดินได้รับบาดเจ็บ 19 คน สาเหตุของอุบัติเหตุทางการบินครั้งนี้คงใช้เวลาในการสอบสวนพอสมควร

สำหรับคนทั่วไปที่ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของเครื่องบินพยาบาล นั้น รายงานจากฟิลาเดลเฟียในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์แจ้งว่าอีก 5 คนยังคงอยู่ในโรงพยาบาล

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เครื่องบินโดยสารของสายการบิน Delta จาก Minneapolis มลรัฐมินเนโซต้าในสหรัฐ พร้อมนักบินและผู้โดยสาร 80 คน ประสบอุบัติเหตุขณะร่อนลงที่ Lester Pearson International Airport ในนครโตรอนโตของแคนาดา แต่เกิดคลื่นไหลในหิมะและลมกรรโชกจนปีกหักด้านหนึ่งและพลิกคว่ำอย่างคาดไม่ถึง เคราะห์ดีที่ผู้อยู่ในเครื่องทั้ง 80 คนรอดชีวิต โดยมีคนได้รับบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพียง 2 คน แต่อาการไม่ถึงสาหัส

ผู้สื่อข่าวเชื่อว่า อุปกรณ์ใหม่หลายอย่างที่ติดตั้งในเครื่องจาก Bombardier มีส่วนในการช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรง ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ต้องได้รับการสอบสวนต่อไป โดย NTSB ของแคนาดากำลังตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อยู่ โดยสามารถตรวจรายงานละเอียดจากกล่องดำซึ่งได้เก็บมาครบแล้ว

เพื่อความไม่ประมาท หน่วยงานรักษาความปลอดภัยของการเดินอากาศของแคนาดา ปล่องให้เครื่องบินเดลต้าแอร์ไลน์ที่พลิกคว่ำขณะร่อนลงที่ท่าอากาศยานโตรอนโตยังคงอยู่ใน

สภาพนั้นจนวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ จึงเริ่มที่จะเคลื่อนย้ายลำตัวของเครื่องออกไปทีละ เล็กน้อย เพื่อการสอบสวนประกอบกับกล่องดำและเครื่องบันทึกเสียงภายในซึ่งได้เก็บไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้ว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2025 เป็นวันครบรอบ 4 ปีของการที่พลเอกอาวุโสหมิ่นอ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ก่อการรัฐประหารในเมียนมาด้วยการโค่นล้มรัฐบาลของพรรค สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนำโดย Daw Aung San Suu Kyi ซึ่งชนะการเลือกตั้งมา อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

เช่นเดียวกับเมื่อ 4 ปีที่แล้ว รัฐบาลคณะรัฐประหารได้ขยายเวลาสถานะฉุกเฉินออกไป อีก 6 เดือน

นายพล Aung San บิดาของซูจีซึ่งร่วมกับชนชั้นนำกลุ่มหนึ่งในการสถาปนาประเทศ เอกราชขึ้นในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบชีวิตลงด้วยความรุนแรง เมื่อคนร้ายบุกเข้าไป ระดมยิงสังหารอุอองซานและคณะรัฐมนตรีขณะประชุมร่วมกัน อันเป็นการปูทางไปสู่การ รัฐประหารโดยคณะทหารภายใต้การนำของอูเนวินเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1962 และทำให้ พม่าอยู่ใต้การปกครองของทหารต่อเนื่องกันมาประมาณ 59 ปี

ตามรายงานเมื่อสี่ปีที่แล้ว การรัฐประหารในเมียนมาครั้งนี้อาจจะต่างจากครั้งก่อนๆ เพราะมีการต่อต้านจากภาคประชาชนและนักเคลื่อนไหว ในทางต่างๆ อย่างเปิดเผย ทั้งใน นครย่างกุ้ง มัณฑะเลย์และกรุงเนปีดอ มีการประท้วงกันมากกว่าปกติ บุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่จากเชื้อ “COVID 19” นับร้อยได้จัดตั้งเป็นขบวนการ Red Ribbon Movement และ Black Ribbon ไปทั่วเพื่อประท้วงการยึดอำนาจ รวมทั้งนักเรียน และครูกับพระสงฆ์ ประชาชนได้ตีกระป๋องและฝ่าหม้อเป็นสัญญาณของการต่อต้าน โดยมีการ อารยะขัดขืน (Civil disobedience) ด้วย ชาวพม่าในกรุงเทพฯ ได้ชุมนุมประท้วงที่หน้า สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาและที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติบนถนนราชดำเนินนอก ส่วนเลขาธิการสหประชาชาติก็ขอให้การยึดอำนาจล้มเหลว

ฝ่ายต่อต้านได้จัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า NATIONAL UNITY GOVERNMENT-NUG ขึ้น ซึ่งนอกจากการดำเนินการทางการเมืองและการต่างประเทศเพื่อให้มีการรับรองสถานะแล้ว มีการนำหนุ่มสาวไปฝึกทหาร จนในที่สุดกลุ่มชาติพันธุ์ได้ประสานปฏิบัติการระหว่างกัน แม้บางกลุ่ม เช่น วัวแดง ซึ่งมีอำนาจเงินมากจากการผลิตและค้ายาเสพติด จนสามารถยึดพื้นที่ได้มากขึ้น ประชิดมาแถบชายแดนไทย ในขณะที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลได้รุกรบอย่างได้ผลมากกว่าสมัยใด โดยใช้ยุทธการป่าล้อมเมืองครอบคลุมพื้นที่ในภาคต่างๆ ทำให้กองทัพตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด แม้จะได้ใช้เครื่องบินที่ได้รับมาจากรัสเซียในการโจมตีทิ้งระเบิดในจุดต่างๆ ซึ่งบางครั้งลู่วงล้าเข้ามาในฝั่งไทย อันหลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากเครื่องบินรบเช่น MIG-29 มีความเร็วสูง จึงลู่วงล้าเข้ามาใกล้เครื่องบินผิวดินแดนไทย

ตามมาตรฐานของพม่า เครื่องบินไอพ่นทันสมัยจากรัสเซียเป็นเหตุผลที่ทำให้กองทัพอากาศไทยต้องเตรียมสรรพาวุธและสมรรถภาพของอากาศยานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยเป็นประเทศด้านหน้าซึ่งมีพรมแดนติดกับพม่าหรือเมียนมาต่อเนื่องจากเหนือไปใต้ยาวถึง 2,401 กิโลเมตร สิ่งไทยต้องมียอมได้แก่เครื่องบินรบ ซึ่งสามารถตรวจความเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบและอากาศยานไร้คนขับได้อย่างละเอียด และฝูงบินสกัดที่พร้อมจะบินขึ้นได้ทันท่วงที การเลือกใช้เครื่องบินรบจากสวีเดน อาจช่วยให้วางใจได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากสวีเดนเองก็ได้ใช้เครื่องบินรบประเภทเดียวกันในการเตรียมรับมือกับการคุกคามจากรัสเซียตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเองได้เคยพบกับเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเคยประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีบทบาทสำคัญในการแนะนำเครื่องบินกริฟเพ่นจนกองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อมาประจำการรุ่นแรก ได้เห็นรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อเร็วๆ นี้ ว่ากองทัพอากาศไทยพอใจที่เครื่องบินกริฟเพ่นสามารถร่อนลงบนท้องถนนไม่กว้างนักในไทยได้เมื่อจำเป็น

คนจีนจำนวนหนึ่งได้เข้ามาตั้งฐานทำธุรกิจสีเทาและมิจฉาซีฟในรัฐฉานและรัฐกะเหรี่ยง มีทั้งคาสีโนจนแปรสภาพเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า CALL CENTERS โดยใช้โทรศัพท์มือถือไปหลอกลวงผู้คนในประเทศใกล้เคียงก่อนและขยายวงไปยังยุโรป แอฟริกาและ

อเมริกาเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขบัญชีเงินฝากในธนาคาร ทำให้คนที่หลงเชื่อ สูญเงินไปหลายพันล้าน ทราบว่าคณะรัฐประหารในเมียนมาได้รับเงินจากกลุ่มนี้เป็นประจำจึง ไม่เคยมีรายงานว่ารัฐบาลทหารได้ปราบปรามกลุ่มนอกกฎหมายดังกล่าวแม้แต่น้อย อนางรักก็ดี หลังจากคารามีชื่อจากจีนถูกลักพาตัวผ่านประเทศไทยไปยังเมียนมา ฝ่ายปราบปรามในไทยได้ สืบสวนจนได้เบาะแส และสามารถนำตัวกลับออกมาและส่งกลับไปจีน ทางการเงินได้ร่วมกับ ไทยในการปราบปรามอยู่ขณะนี้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทยได้ตัดสายส่งในหลายจุด เพื่อสกัด CALL CENTERS ให้ได้ผลมากขึ้น อันมิใช่เรื่องง่ายเพราะเหล่าร้ายกระทำมิฉะฉินมานาน โดยมีศูนย์บัญชาการอยู่นอกเขตอำนาจของไทย แม้เครือข่ายบางส่วนจะอยู่ในประเทศ ไทยก็ตาม เพียงแต่หวังว่ากลุ่มมิฉะฉินเหล่านี้มิได้ครอบงำผู้รักษากฎหมายของไทยบางคนไว้

โดยที่หน่วยงานปราบปรามมิฉะฉินของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันมีข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับ CALL CENTERS เหล่านี้ และเคยนำลงใน FACEBOOK หวังว่าฝ่ายปราบปรามของไทยจะ ประสานงานกับสหรัฐต่อไป ไม่ทราบว่า หน่วยงานของสหรัฐกำลังวุ่นวายกับการคุกคามของ DOGE ภายใต้ นายอีลอนมัสก์อยู่หรือเปล่า

การนำเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์มากล่าวถึงในวาระก่อน เนื่องจากมหาอำนาจที่มักเป็น พันมิตรเหนียวแน่นอันได้แก่สหรัฐอเมริกา นั้น ไม่อาจวางใจได้อีกนานนัก ด้วยอิทธิพลของ บุตินเหนือนายทรัมป์จะกลับมาเป็นปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้อีก ปัญหาเฉพาะหน้าได้แก่นาย โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยชื่นชมในความเข้มแข็งของผู้นำรัสเซียต่อหน้าสาธารณชน และการที่เขา ให้โอกาสคนขวาจัดเช่นอีลอนมัสก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งภายในและภายนอกมากเกิน ควรในระยะเริ่มแรกของ “Trump 2.0” ซึ่งต้องอาศัยเวลาติดตามดูว่าทั้งคู่จะ “บริหารรัฐกิจได้ เหมาะสมหรือไม่เพียงใด” จนบัดนี้ ทรัมป์ให้มัสก์รวอำนาจไว้ไม่น้อย โดยมีได้คำนึงถึง แบบอย่างและขั้นตอนตามประเพณี ตลอดจนข้อบทกฎหมายในแต่ละกรณี เพราะเขามั่นใจว่า ในส่วนตัว อีลอนมัสก์ไม่มีทางมาขวางต่อไป เพราะเขาเคยกล่าวว่า มัสก์ไม่มีทางได้เป็น ประธานาธิบดีเนื่องจากเขามิได้เกิดในสหรัฐอเมริกา อันแสดงว่าทรัมป์ยังมีได้เลิกลความตั้งใจที่ จะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารไปตลอดชีวิต ดังเห็นได้ว่าเขาได้ถือโอกาสหาเสียงอยู่ตลอดเวลา ดังเห็นได้ จากการที่เขาตีเตียนผลงานดีเด่นของโอบามาและไบเดนอยู่เกือบตลอดเวลา

เช่นเดียวกับในเขตยึดครองในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประชาชนจากเมียนมาต้องพลัดถิ่นไปเป็นจำนวนมาก บางส่วนลี้ภัยออกไปทางอินเดีย นับล้านหนีมาหางานทำเลี้ยงชีพในฝั่งไทย ตามรายงานของไอวานว็อดสันแห่งซีเอ็นเอ็นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ คนจากเมียนมากกว่าสามหมื่นคนซึ่งต้องได้รับการดูแลสุขภาพพยาบาลจากแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ในฝั่งไทยด้วยเงินช่วยเหลือจาก USAID ตลอดมา ถูกรัฐบาลทรัพย์สินพิพดการจ่ายเงินตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 20 มกราคม ศกใหม่นี้ อันเป็นคำสั่งแรกๆ ในจำนวนประมาณ 300 คำสั่งหลังจากที่นายทรัมป์ได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ด้วยข้ออ้างหลายวันต่อมาว่า เป็นการนำเงินจากกองทุนซึ่งมีการทุจริตไปจ่ายกันโดยปราศจากการควบคุมโดยเคร่งครัด ทั้งๆ ที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงได้

โดยที่ไม่มีมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า จึงเกิดความทุกข์ร้อนไปทั่วในบรรดาชาวเมียนมาที่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็น หลีกเลี่ยงแก๊งกำหนดคลอดหลายคนไม่อาจคอยต่อไปได้ หนุมคนหนึ่งมีปัญหาที่กระดูกบั้นไหล แต่อ็อกซิเจนที่ต้องการด่วนไม่อาจหามาได้ จนถึงเวลารายงานอยู่นี้ ยังไม่ได้รับรายงานคืบหน้าว่าทางการฝ่ายใดจะหาทางออกประการใด นี่เพียงแต่กล่าวถึงปัญหาในที่เดียว เพราะผลกระทบจากการยุติ USAID มีต่อคนทั่วโลกที่ยากไร้อยู่แล้วนับพันล้านคน ซึ่งนายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ ให้ความสนับสนุนด้วยความเต็มใจมาทุกครั้งเมื่อเขาอยู่ในคณะกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภา ไม่ทราบว่ นโยบายล่าสุดของเขาเป็นเช่นไร

ตามรายงานต่อมาทั้งจากนายไอวานว็อดสันแห่งซีเอ็นเอ็นและจากสำนักข่าวอื่นๆ เงินจาก USAID ส่วนนี้เป็นการช่วยค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลท้องถิ่นไทยใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยจากเมียนมา ซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลรวมทั้งการผดุงครรภ์โดยเฉลี่ยวันละ 500 ชีวิต ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจาก USAID ด้วยพอใช้ได้อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนครึ่ง

โดยที่การแถลงข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยมีรายละเอียดครบถ้วนกว่าที่รายงานมาข้างต้น จึงขอนำข้อมูลของฝ่ายไทยมานำเสนอดังนี้ เพื่อความเที่ยงตรง

ฝ่ายไทยได้ให้การดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบในเมียนมา อันมีอยู่หลายแห่ง คือบ้านน้ำเงินและสวนผึ้งในจังหวัดราชบุรี บ้านต้นยางในอำเภอสังขละบุรี ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่บ้านนาโพธิ์ในจังหวัดตาก ซึ่งมีที่อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระและอำเภอท่าสองยางอีกด้วย

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลทรัมป์แจ้งระงับการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ International Rescue Committee อันเป็นหน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ ซึ่งกำลังประสบอุปสรรคในการปฏิบัติการกิจนันทนาการรวมทั้งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานที่เคยช่วยงานทหารอเมริกันมาด้วยดี แต่ในประเทศไทย ความซุกซนเฉพาะหน้าได้แก่การสาธารณสุข ซึ่งผู้แทนไทยประจำองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขได้รับติดต่อกับฝ่ายต่างๆ เพื่อหาทางแก้อุปสรรคขัดข้องในการรับมือกับกรณีฉุกเฉิน โดยยังคงร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการดูแลกลุ่มที่เป็นคนไข้อันมิใช่เป็นโรคติดต่อ หรือ NCDs--Non Communicable Diseases ด้วย ส่วนองค์กรไม่หากำไรของฝรั่งเศส ได้หันมาให้ความร่วมมือ อันเป็นเช่นที่แพทย์ไร้พรมแดนหรือ MSF ได้ทำตลอดมา ไม่ว่าพรรคใดจะเป็นรัฐบาลในฝรั่งเศสก็ตาม

แต่เมื่อต้องประสบปัญหาความไร้จิตสำนึกของนายทรัมป์และนายอีลอนมัสก์ คณะแพทย์ไทยจึงได้หารือกับผู้แทนองค์การอนามัยโลกว่าจะหาทางออกอย่างไรดี โชคดีที่ทางฝ่ายฝรั่งเศสแสดงความพร้อมที่จะมาร่วมในการบรรเทาวิกฤตการณ์ทางมนุษยธรรมครั้งนี้ อันนำได้รับความชื่นชม เนื่องจากการตัดสินใจในวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะให้ย้ายชาวปาเลสไตน์ประมาณสองล้านคนออกไปจากบ้านเกิดของเขาในกาซ่า เพื่อนายทรัมป์จะได้พัฒนาฉนวนให้เป็นอสังหาริมทรัพย์หรูหราเช่นเดียวกับริเวียร่าตามที่เขาใฝ่ฝันมาและมีได้เก็บไว้เงียบๆ

ด้วยความที่สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่จอร์แดนมาในอดีต นายทรัมป์จึงพยายามจะทวงบุญคุณด้วยการบีบให้กษัตริย์อับดุลลาห์ยอมรับให้จอร์แดนรับชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ในจอร์แดน ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ยินว่าท่านทรงเห็นชอบด้วย แต่ชาวปาเลสไตน์ในกาซ่าเองก็มิได้ปรารถนาจะย้ายไปอยู่ในที่อื่น

คนที่มีปัญญาย่อมตระหนักดีว่า การให้ความช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้ทั่วไปในโลกย่อมยังผลดีให้แก่ประเทศผู้ให้ ด้วยเหตุนี้ ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีจึงจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นในปี 1961 เช่นเดียวกับที่ได้ริเริ่มให้มี PEACE CORPS ขึ้นในระยะใกล้เคียงกัน จีน ซึ่งแข่งจะเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่ง ได้เร่งรัดโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศพัฒนาน้อยในภูมิภาค เพราะทราบดีว่า นายทรัมป์ ไม่เห็นคุณค่าของการช่วยผู้อื่น เพราะนโยบาย AMERICA FIRST หมายความว่า AMERICA ALONE

โดยที่ USAID เป็นการให้การบรรเทาทุกข์แก่คนทั่วโลก รวมทั้งการให้ปวงชนที่ไม่อาจต่อสู้กับโรคร้ายไข้เจ็บในภูมิภาคต่างๆ ดังเช่นโรคมาลาเรีย ฝัดตาช อีโบล่า และ ฯลฯ ผู้มีจิตศรัทธาจึงมิได้จำกัดขอบเขตอยู่เพียงการรักษาและเยียวยาซึ่งจำเป็น แต่ได้ค้นคว้าวิจัยถึงต้นเหตุและทางที่จะป้องกันมิให้แผ่กระจายต่อไป ดังเช่นการบริจาคของผู้มีฐานะร่ำรวย เช่น มูลนิธิของบิลล์เกตส์ ซึ่งได้เงินมาจากธุรกิจ Software ที่มีแนวคิดต่างจากอัครมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ ที่คุยล่งหน้าว่าเขาจะเป็น TRILLIONAIRE ในปี 2026 และได้สกัดเงินช่วยเหลือต่างประเทศที่จะไปช่วยสงเคราะห์ชาวแอฟริกาใต้ผู้ยากไร้ที่บ้านเกิดของเขาเอง

Fareed Zakaria ผู้จัดรายการ Global Public Square ทาง CNN เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ย้ำว่าตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งมาเป็นกองทุนอิสระด้วยความริเริ่มของประธานาธิบดี John F, Kennedy USAID ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนทั่วทุกมุมโลก โดยจัดหาการรักษาโรค อาหาร และสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตไปให้ ผู้บริหารกองทุนได้แก่นักการทูตหรือนักวิชาการอาวุโสซึ่งมีประวัติการทำงานดีเด่นมาตลอด มิใช่ “A bunch of deranged people” ดังที่นายทรัมป์กล่าวอ้างต่อสาธารณชน และ USAID มิได้ผันเงิน

หลายพันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ CONDOM ไปให้ชาวกาชาดที่ Karoline Claire Leavitt โฆษกคนใหม่ของทำเนียบขาวแถลงข่าวโดยไม่มีมูลความจริงแม้แต่หน่วย

ซีเอ็นเอ็นรายงานในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ว่าอีลอนมัสก์ส่งอีเมลล์ไปยังคนทำงานกับ USAID ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับงานที่ทำหรืออะไรทำนองนั้น และนายทรัมป์แถลง (เข้าใจว่าระหว่างวันศุกร์สัปดาห์) ว่าจนถึงตอนนั้น คนที่ทำงานให้ USAID ถูกปลดไปแล้วกว่าสองพันคนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา ไม่มีผู้ใดในทำเนียบขาวชี้แจงถึงคำตอบแทนในการปลดออก จากตำแหน่งของทุกคนแต่อย่างใด

การปลดหรือบังคับให้คนทำงานนับหมื่นลาออกนี้เป็นงานสำคัญของหน่วยงานใหม่ในชื่อว่า DOGE หรือ Department of Government Efficiency อันได้รับการจัดตั้งมาตั้งแต่ วาระแรกของรัฐบาลทรัมป์ สมัยที่ 2 โดย Executive Order อันมิได้ผ่านการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติในขั้นตอนใด และประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตั้งให้ นายอีลอนมัสก์เป็นผู้บริหาร สูงสุด โดยให้นายวิเวกรามาสามีเป็นรองหรือผู้ช่วย

เหตุปัจจัยเดิมของการจัดตั้ง DOGE คงจะมาจากความระแวงของนายทรัมป์เมื่อเข้าสู่ วงการเมืองว่าจะถูก “ข้าราชการประจำกลั่นแกล้งในทางต่างๆ” หรืออีกนัยหนึ่ง “พวก Deep State” คำขวัญของคณะหาเสียงของทรัมป์ประมาณปี 2016 จึงได้แก่ การ Drain the Swamp อันสอดคล้องกับแนวคิดของพรรครีพับลิกันในอดีตว่าไม่ต้องการ BIG GOVERNMENT ซึ่งต่างจากพรรคเดโมแครตในอดีตที่ต้องใช้คนมากเพื่อดำเนินนโยบายรัฐ สวัสดิการและการช่วยเหลือคนกลุ่มน้อยที่เปราะบางในสังคม

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา จำนวนคนงานให้แก่รัฐที่มากขึ้น และความหลีกเลี่ยงมิได้ที่ภารกิจของรัฐบาลสหรัฐที่เป็นอภิมหาอำนาจในโลกทำให้ BIG GOVERNMENT กลายเป็นปรากฏการณ์จำเป็นไม่ว่า Republican หรือ Democrat จะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตาม

สำหรับ DOGE นั้น ผิดพลาดในหลายประการ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้อำนาจแก่นายอีลอนมัสก์มากเกินไปจนเกินทักษะของเขา การบริหารงานบุคคล นั้น ขาดมิได้ซึ่ง Compassion and Professionalism อันเป็นคุณลักษณะที่ไม่แน่ว่าอัครมหาเศรษฐี อีลอนมัสก์มีอยู่

แม้รัฐบาลทรัมป์จะมีได้บังคับว่า DOGE มีสถานะเป็นกระทรวงหรือเปล่าและนายอีลอนมัสก์เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะเขามีได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามหลักการ “Advice and Consent” ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเรียกประชุม “คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลทรัมป์” เป็นครั้งที่หนึ่งที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ โดยอีลอนมัสก์นั่งในแถวที่มีใช้รัฐมนตรี แต่เป็นคนแรกที่ได้รับเชิญให้กล่าวถ้อยแถลงถึงงานที่เขารับผิดชอบ ซึ่งแน่นอนเกี่ยวกับการส่งอีเมลไปยังบุคลากรต่างๆ โดยเรื่องนี้ Office of Personnel Management ของรัฐบาลกลางได้แนะนำข้าราชการว่า อีเมลที่มีคนส่งไป นั้น มิใช่มาตรการบังคับ ไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้ แต่อีลอนมัสก์แถลงย้ำว่า การไม่ตอบอีเมลเป็นการแสดงเจตนาว่าจะลาออก

การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของทรัมป์ 1.0 นั้น โฆษกขณะนั้นเป็นผู้จัดและมีการถ่ายทอดสด เช่นเดียวกับครั้งแรกเมื่อวันอังคาร วานนี้ ข้าพเจ้าจำได้ดีว่าในสมัยที่ 1 รัฐมนตรีแต่ละคนจะสรรเสริญนายทรัมป์เท่านั้น ซึ่งเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใส เนื่องจากไม่มีคำกล่าวอย่างอื่นใดจนเสร็จการประชุม

ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ รัฐมนตรีทั้งคณะจะกล่าวถึงเรื่องใด ดูเหมือนจะมีได้รับการถ่ายทอดสด ซึ่งมาเริ่มตอนที่นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผู้แทนสื่อมวลชน โดยนายทรัมป์ได้กล่าวตอบอยู่คนเดียวในเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง อันนานกว่าเวลาของการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างมาก ข้าพเจ้าพอจำได้ ทรัมป์กล่าวหลายตอนถึงสงครามในยูเครน อันหลีกเลี่ยงมิได้เพราะนโยบายของไบเดน “ถ้าเป็นเขา คงจะบอกปูดินว่าอย่า. . .” โดยมีได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้

ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ วันนี้ รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกคำสั่งให้เริ่มเก็บพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 25 % สำหรับสินค้าเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก นาย Justin Trudeau รักษาการนายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศว่าจะมีการตอบสนองอย่างทันท่วงที ส่วน Chrystia Freeland อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแคนาดา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อจัสดินทรูโตเดินทางไปหารือกับนายทรัมป์ที่บ้านพักมาร์-อา-ลาโกักรณการขึ้นพิกัด จะให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ หากมีรายละเอียดควรแก่ความสนใจและเวลาอำนวย ก็จะนำมาสรุปเสนอในรายงานนี้

เม็กซิโก ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกา เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งถูกเรียกเก็บพิกัดภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งประธานาธิบดีคลาวเดียเซินบอมจะตอบโต้ด้วยมาตรการทางภาษีและมีใช้ภาษีให้สาสมกับมูลค่าการค้าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อไป โดยยังมีได้ชี้แจงรายละเอียดในขั้นนี้

ส่วนจีน นั้น นายทรัมป์กำหนดอัตราภาษีในขั้นนี้เพียงร้อยละ 10 นาย Marc Stewart ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นประจำจีนรายงานว่า ขณะนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีน แต่หลายฝ่ายได้ทราบความตั้งใจของนายทรัมป์มานานแล้ว เช่นเดียวกับในสมัยที่หนึ่ง ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศสงครามทางการค้ากับจีน ซึ่งได้กำหนดแนวทางตอบโต้ไว้แล้ว และตั้งใจจะร้องเรียนการขึ้นอัตราภาษีกับจีนไปให้องค์การการค้าโลกพิจารณาตามกฎหมายของ WTO ซึ่งผูกพันสหรัฐในฐานะสมาชิกด้วย ส่วนอาจารย์ด้านเศรษฐกิจประจำ London School of Economic and Political Science—LSE กล่าวในรายการ Global Public Square ของ Fareed Zakaria เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากกว่าที่คนเข้าใจกัน สหรัฐกล่าวถึงการจะขึ้นพิกัดกับจีนมาตั้งแต่ระหว่างหาเสียง จีนทราบมานานแล้วว่า ถ้ามีการขึ้นภาษี ทั้งสหรัฐและจีนจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จีนจึงได้สร้าง Resilience ของการเศรษฐกิจจีนให้เหนียวแน่นมาตลอด การสร้างศัตรูรอบด้านเช่นที่ทรัมป์กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นการยากที่จะคาดหมายว่าจะเป็นผลดีแก่สหรัฐต่อไป

อันที่จริง การขึ้นภาษีศุลกากร นั้น ชัดกับหลักการที่ตั้ง World Trade Organization—WTO และองค์การก่อนหน้า คือ General Agreement on Tariffs and Trade—GATT แต่นายทรัมป์ได้พยายามบั่นทอนการปฏิบัติงานของ WTO อยู่หลายเดือน ด้วยการชะลอการให้ความเห็นชอบกับผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการองค์การคนใหม่เมื่อผู้อำนวยการคนก่อนครบวาระ จนในที่สุด ผู้อำนวยการหญิงคนปัจจุบันซึ่งเป็นอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไนจีเรียได้รับเลือก เข้าใจว่าขณะนั้น นายทรัมป์พ้นตำแหน่งไปแล้ว

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ นายจัสตินทรูโด รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความผิดหวังที่สหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลือกวิธีลงโทษแคนาดา ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดร่วมกันร่วมตายเคียงข้างกันมาหลายสมรภูมิและไว้วางใจได้โดยการขึ้นภาษีศุลกากรแก่สินค้าเข้าจากแคนาดา อันเป็นตลาดสินค้าเข้าสู่สหรัฐที่ทำให้แคนาดา จำต้องตอบโต้ให้ครอบคลุมมูลค่าการค้า 155 พันล้านดอลลาร์ต่อไป

ในวันเดียวกัน จัสตินทรูโดได้นำคำกล่าวเกี่ยวกับแคนาดาของประธานาธิบดี John F. Kennedy แห่งสหรัฐอเมริกา ต่อรัฐสภาแคนาดา เมื่อเดือนพฤษภาคม 1961 ว่า "Geography has made us neighbours. History has made us friends. Economics has made us partners. And necessity has made us allies."

ต่อมาเมื่อเวลา 10.15 เศษ ตามเวลาในภาคตะวันออกสหรัฐของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ Khrystia Freeland อดีตรัฐมนตรีคลังของแคนาดา ซึ่งฟาร์ริตซ์ก้าเรียกแนะนำว่าเป็น Front Runner ในตำแหน่งสืบทอดจัสตินทรูโด กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์คิดผิดอย่างมากในการตั้งกำแพงภาษีศุลกากรเพื่อจะขวางกั้นสินค้านำเข้าจากประเทศสัมพันธ์มิตรเช่นแคนาดา เพราะสหรัฐจะตื่นกลัวการตอบโต้จากแคนาดา อันมีอำนาจต่อรองสูงกว่ามากและเป็นผู้ผลิตสินค้านานาชนิดอันเป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐ

นายซาอูเอโนะ ประธานบริษัท Mitsui & Co. ในสหรัฐ เตือนสติรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ ว่า พิกัดอัตราภาษีศุลกากรเป็นเสมือนภาษีในการบริโภค ฉะนั้นภาษีที่ทรัมป์ขึ้นขอบจึงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอันเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเสียมากกว่า

สื่อชั้นนำในสหรัฐเห็นพ้องกันว่าภาษีของนายทรัมป์เป็นมาตรการที่ DUMBEST IN HISTORY หรือ “โง่เขลาที่สุดในประวัติศาสตร์ของสงครามทางการค้า” ตลาดหุ้นและตลาดทุนในเอเชียดิ่งลงทั่วกันในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ อันเป็นปรากฏการณ์ในตลาดของยุโรปและวอลล์สตรีทในระยะต่อมา เมื่อทุกฝ่ายได้รับฟังความเห็นของนักการตลาดแล้วว่า สงครามการค้าที่กำลังจะอุบัติขึ้น ไม่มีใครเป็นผู้ชนะ แม้นโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยอมรับว่าคนอเมริกันจะต้องประสบความเจ็บปวดจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ตัวเขาเองก็ยังชื่นชมว่า “TARIFFS ARE BEAUTIFUL” ในขณะที่สีหน้าเขาซึ่งปรากฏทางโทรทัศน์ดูหมองคล้ำอย่างเห็นได้ชัด

ตามรายงานการสำรวจคะแนนนิยม ร้อยละ 51 ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีศุลกากร วุฒิสมาชิกมิชต์แม็คคอนเนลล์ อดีตหัวหน้าวุฒิสมาชิกรีพับลิกันสมัยที่เป็นเสียงข้างมาก ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์อเมริกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์และซีเอ็นเอ็นนำมาประกอบข่าวว่า ไม่ควรจะขึ้นภาษีอย่างยิ่ง

โดยที่ยานยนต์เป็นสินค้ารายการสำคัญที่มีการผลิตในเม็กซิโก แคนาดาและสหรัฐ การขึ้นพิกัดจะมีผลให้กำไรจากการจำหน่ายยานยนต์หดหายไป 33,000 พันล้านดอลลาร์ ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานจะเกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อภาษีดังกล่าวเริ่มใช้บังคับในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์

ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2024 ยานยนต์และชิ้นส่วนจากเม็กซิโกมีส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐจากการนำเข้า ร้อยละ 27 และจากแคนาดาร้อยละ 12 S&P Global Mobility รายงานยอดขายยานยนต์ในสหรัฐเมื่อปี 2024 รถยนต์เป็นร้อยละ 22 ของที่ผลิตในเม็กซิโกและแคนาดา หรือที่ย้ายไปผลิตใน

สองประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ความตกลง USMCA ซึ่งทรัมป์เป็นผู้ขอให้มีการเจรจาเพื่อใช้แทนความตกลงเขตการค้าเสรีในอเมริกาเหนือหรือ NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT-NAFTA

ความตกลงฉบับเดิมเหมาะสมกับการเศรษฐกิจของทั้งสามประเทศ แต่เมื่อนายทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่แล้ว เขาได้ยกเลิกความตกลงต่างๆ ที่รัฐบาลบารัคโอบามา รับผิดชอบในการเจรจามาเกือบทั้งหมด มีแต่ NAFTA เท่านั้นที่เขาให้มีการเจรจาใหม่ ซึ่งหาก USMCA ที่ทรัมป์กำกับการเจรจาให้ตอบโจทย์ของอเมริกาได้อย่างครบถ้วน การเปิดฉากสงครามทางการค้ากับแคนาดาและเม็กซิโกคงไม่จำเป็น ไม่แต่เท่านั้น นายทรัมป์ไม่สนใจในด้านเศรษฐกิจการคลังเท่าใดนัก หากเขามีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง เขาย่อมระมัดระวังมากกว่านี้ในการขึ้นภาษีกับเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งต่างก็บูรณาการทางเศรษฐกิจ (อันรวมภาคส่วนต่างๆ ทางอุตสาหกรรมด้วย) กับการเศรษฐกิจของสหรัฐตามผลของทั้ง NAFTA และ USMCA อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

การที่ข้าพเจ้ายกประเด็นนี้มากล่าวถึงเพราะพี่สาวแท้ๆ ของนายทรัมป์เองเปิดเผยว่า ทรัมป์ได้จ้างชายคนหนึ่งไปสอบเข้า WHARTON SCHOOL OF ECONOMICS ที่มหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนียแทนเขา ซึ่ง WHARTON ได้รับเรื่องไปสอบสวนเพื่อคัดชื่อทรัมป์ ออกจากสารบบ อีกคนหนึ่งซึ่งทราบพฤติกรรมทำนองนี้ของนายทรัมป์และได้เปิดเผยต่อสาธารณชนมาแล้ว ได้แก่หลานสาวแท้ๆ ของเขาเองซึ่งเป็น CLINICAL PSYCHOLOGIST ในชื่อ Mary Lee Trump ผู้แต่งหนังสือ “Too Much and Never Enough” ที่มีผู้ซื้อไปเกือบหนึ่งล้านเล่มในวันที่วางจำหน่าย

ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม ทรัมป์ได้โทรศัพท์กับประธานาธิบดีจีนบอมแห่งเม็กซิโกและ นายจัสตินทรูโดแห่งแคนาดา โดยที่จีนบอมตกลงจะส่งกองกำลัง 10,000 คน มาระวังการณ์ ในบริเวณชายแดนร่วมกับสหรัฐเพื่อควบคุมผู้อพยพมิให้หลั่งไหลเข้าสหรัฐอันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลทรัมป์ และให้มีการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำยาเสพติด Fentanyl เข้าไปใน

สหรัฐ ส่วนปัญหาการค้า นั้น ทรัมป์กับจีนบอมจะหารือกันต่อไป ในขั้นนี้ ทรัมป์ตกลงจะยังไม่ใช้ภาษีศุลกากรตามที่ได้ออกคำสั่งไปแล้วใน 30 วัน

ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายจัสตินทรูโด แคนาดาจะมีการระงับมิให้เกิดปัญหาด้านชายแดนต่อเนื่องกัน แม้ในความเป็นจริง คนข้ามแดนไปสู่แคนาดาจะมีมากกว่า ผู้อพยพเข้าเมืองสหรัฐ นอกจากนี้ แคนาดายังจะตั้งผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการป้องกัน Fentanyl จากแคนาดาเข้าสู่สหรัฐ อันมีปริมาณน้อยมากจนแทบจะไม่มีผู้ติดตามหาตัวเลขที่แท้จริง แต่ผลของการหารือเป็นเช่นกรณีของเม็กซิโก โดยนายทรัมป์ชะลอการใช้อัตราใหม่ไปอีก 30 วัน

เมื่อปรากฏรายงานว่ามีการเลื่อนกำหนดวันใช้บังคับอัตราออกไป ตลาดหุ้นในเอเชียได้กลับขึ้นมา เว้นแต่ตลาดเซี่ยงไฮ้ซึ่งยังแดงอยู่ ส่วนฮ่องกงและเสินเจิ้นไม่ปรากฏในรายงาน

สำหรับจีน นั้น อัตรา 10 % เริ่มใช้บังคับในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ และจีนได้ออกมาตรการตอบโต้แล้ว อันมีรายการเช่น LNG ถ่านหินบางอย่าง ฯลฯ และจะร้องเรียนไปยังองค์การการค้าโลกด้วย

จีนเองถูกขึ้นภาษีศุลกากรโดยสหรัฐสมัยไบเดนมาหลายรายการอยู่แล้วด้วยเหตุผลต่างกัน และสี่จีนผิงกับไบเดนก็ได้พบปะหารือกันในระดับสุดยอดกับยังได้ตกลงให้มีการหารือกันในระดับรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวอีกด้วย ส่วนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงได้พบกับฝ่ายจีนในที่ต่างๆ ทั่วโลกอีกหลายครั้ง นอกเหนือจากการหารือกันโดยนายแอนโทนีบลิงเคน รัฐมนตรีแฉเนตเยลและรัฐมนตรีรายมอนได้กับหลายระดับในจีน รวมทั้งสี่จีนผิงด้วย

รัฐมนตรีหญิงทั้งสองคนที่กล่าวนามมานี้ทราบและเข้าใจกลไกอันซับซ้อนของเศรษฐกิจการเงินเป็นอย่างดี เยลเล่นเองประทับระครองการเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นประธานธนาคารกลางหรือ Federal Reserve Board ในช่วงหลายปีก่อนหน้าที่นายทรัมป์จะมาเป็นประธานาธิบดีและตั้งให้นาย Jerome Powell มารับตำแหน่งแทนและเป็นมาจนบัดนี้ เยลเล่นมีส่วนสำคัญในการชี้แจงให้สี่จีนผิงและไบเดนเข้าใจจังหวะในการจะดำเนินการ Decoupling ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งรายมอนโตได้ไปสานต่อ อันน่าจะเป็น

แบบอย่างในการคัดเลือกตัวบุคคลผู้จะต้องเจรจา ที่ต่างจากแนวทางของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเอาตนเองเป็นที่ตั้งหรือเป็นสรวง มิใช่ส่วนรวมหรือผลประโยชน์แท้จริงของชาติ

ประมาณวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายพีทเฮ็กเสธ ซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พยายามแสดงว่าเขาพร้อมอยู่เสมอที่จะทำหน้าที่ในการสั่งให้กำลังรบออกปฏิบัติการด้วยการแถลงว่า เครื่องบินรบจากเรือ Harry S. Truman (ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจว่าอยู่ในกองเรือ Carrier Strike Force ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือ) ได้โจมตีฐานในเทือกเขาของโซมาเลียเพื่อปราบปราม “กลุ่มไอซิส” หากแถลงเพียงนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่ทรัมป์แถลงต่อว่า การที่กลุ่มก่อการร้ายอยู่มาได้เพราะความละเลยของรัฐบาลไบเดน

คำแถลงของทรัมป์ไม่อาจช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ นายเฮ็กเสธได้เท่าใดนัก ในประการแรก กลุ่มก่อการร้ายในโซมาเลียที่นำเกรงขาม ได้แก่กลุ่มอัลชาบาบซึ่งก่อเหตุร้ายทั้งในโซมาเลีย เคนยาและใน HORN OF AFRICA ต่อเนื่องกันมาหลายปี รัฐบาลอเมริกัน ได้เตรียมหน่วยปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาเพื่อปราบปราม หลายครั้งและรายงานผลปฏิบัติตรงไปยังประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาว ทั้งในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีไบเดน กลุ่มไอซิสได้พยายามจะเข้าไปก่อเหตุร้ายในแถบนั้นของแอฟริกา โครงการเวียนของอัล-บัคดาดีให้ทุกกลุ่มแสดงความจงรักภักดีต่อเขาเมื่อปี 2014-15 ไม่ได้รับการตอบสนองจากกลุ่มอัล-ชาบาบ ด้วยการกล่าวเสียงว่า พวกตนภักดีต่ออัล-เคด้า

ในประการที่สอง กลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสจึงใช้คนรุ่นใหม่ เช่นแพทย์และนักศึกษา แพทย์แทรกซึมเข้าไปก่อเหตุร้ายในเคนยา ด้วยความร่วมมือของคนรุ่นเดียวกันในยูกันดา แต่ถูกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเคนยาซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยหน่วยพิเศษอเมริกันฝึกอบรมและร่วมการปราบปราม กำลังของไอซิสบางส่วนจึงไปลักลอบตั้งเครือข่ายในซุนเขาอันมีอยู่ทั่วไปใน Horn of Africa คงจะเป็นพวกนี้ที่เครื่องบินรบอเมริกันไปโจมตีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ และนายเฮ็กเสธนำไปแถลง โดยไม่ปรากฏข่าวอื่นๆ ต่อมา เพียงแต่มีการแถลงข่าวสั้นๆ โดยฝ่ายโซมาเลียเองคล้ายกับว่า “ก็ตีแล้วที่ไปปราบปราม”

ในประการที่สาม หลังจากการโจมตีฐานที่ตั้งในโซมาเลียของอัลซาบาบ ตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโอบามา ไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อีก แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าอัลซาบาบยังมีกำลังพอที่จะก่อการร้ายได้ถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์ เนื่องจากกลุ่มนี้มีอิสระพอที่จะก่อเหตุร้ายได้ ทำนองเดียวกับกลุ่มโบโกฮารามทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ซึ่งในระยะหลังมานี้ มิได้ก่อเหตุมากกว่าการลักพาเด็กนักศึกษาไปเพื่อเรียกค่าไถ่เมื่อโอกาสอำนวย

เป็นจามินเนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน และจะเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่จะได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ก่อนที่จะเริ่มการเจรจาขั้นที่ 2 ของการหาทางยุติสงครามกับฮาม่าส PHASE II สำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามในกาซ่า ซึ่งเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของเขา เนตันยาฮูคงพยายามชักนำให้ทรัมป์ไม่เร่งรัดให้สงครามยุติลง แม้นาย Steve Witkoff ทูตพิเศษของทรัมป์จะมีส่วนในการเจรจาจนมีการหยุดยิงขั้นที่ 1 มาแล้ว

แต่ในขณะเดียวกัน เนตันยาฮูก็ได้เริ่มการรุกรบและกวาดล้างปาเลสไตน์ในฝั่งตะวันตก ทำให้พลเรือนปาเลสไตน์ รวมทั้งเด็กเล็ก ถูกทำร้ายจาก Operation Iron Wall เป็นประจำวัน

ข่าวใหญ่จากการให้สัมภาษณ์ร่วมที่ทำเนียบขาวของนายทรัมป์และนายเนตันยาฮูเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ได้แก่คำกล่าวของ “จักรวรรดินิยมและนักธุรกิจจอสั่งหาทรัมป์” ที่จะเข้ายึดครองกาซ่า “โดยใช้กำลังทหารสหรัฐ” หลังจากที่เก็บกวาดระเบิดในฉนวนไปหมดแล้ว นายทรัมป์เห็นว่า ชาวปาเลสไตน์ประมาณ 2 ล้านชีวิตในกาซ่าก็ควรไป “พลัดถิ่น” ต่อตามประเทศในภูมิภาค เช่น อียิปต์และจอร์แดน ซึ่งปฏิเสธมาหลายครั้งแล้ว โดยที่นายเนตันยาฮูอยู่ในที่ซึ่งทรัมป์กำหนดชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์ดังกล่าวจึงค่อนข้างจะแน่นอนว่า บีบีซีได้ไร้เดียงสา

สำหรับคราวนี้ ชาวอุติอาระเบียซึ่งส่งเสริมปาเลสไตน์อย่างแข็งขันได้แถลงต่อต้านอย่างเต็มที่ ในขณะที่ วุฒิสมาชิกลินด์ซีแกรัม สังกัดพรรครีพับลิกัน แถลงชัดว่าทหารอเมริกันจากรัฐที่เขาเป็นผู้แทนไม่พร้อมที่จะไปช่วยรบเพื่อให้ได้กาซ่าอย่างแน่นอน

โดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวถึงกาซ่าในทำนองนี้มาก่อนแล้ว โดยคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบถึงวิธีคิดของเขา เมื่อไม่กี่วันมานี้ นายทรัมป์ลงวาดภาพกาซ่าซึ่งมีทั้งชายหาดและท้องทะเล ถ้าหากไม่ถูกทำลายเช่นขณะนี้จะเป็น “ทัศนียภาพที่งดงามเช่นริเวียร์รา” แห่งหนึ่ง เขาได้พูดต่อมาถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างสนามกอล์ฟเช่นที่ดูไบทำได้อย่างงดงาม เมื่อถามว่า ใครจะไปอยู่ในกาซ่าที่เขาจะพัฒนาใหม่ ทรัมป์ตอบว่า “the world people” และการพัฒนาให้เป็นเมืองทันสมัยจะเป็นการสร้างงานสำหรับชาวปาเลสไตน์ด้วย ทั้งนี้ได้หมายความว่าเขาจะเปิดเมืองใหม่นี้ให้ชาวปาเลสไตน์กลับไปอยู่ในบ้านเรือนเดิมของตน

นายอันโตนิโอกูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ เปรียบแผนการยึดกาซ่าและให้ชาวปาเลสไตน์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนอื่นเสมือนเป็น “การล้างเผ่าพันธุ์” ซึ่งข้าพเจ้าขอเสริมว่า ตลอดเวลากว่าหนึ่งพันปีที่ผ่านมา แผนการของนายทรัมป์และของนายจาเร็ดคุชเนอร์ ลูกเขยเขา เมื่อปี 2020 มีเป้าหมายไม่ต่างกัน

เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ในสมัยที่ 1 และจาเร็ดคุชเนอร์ ลูกเขยคนโปรดไปเยือนอิสราเอลอย่างเป็นทางการครั้งแรก ข้าพเจ้าได้เห็นรายงานว่าทั้งทรัมป์และครอบครัวคุชเนอร์ อาจมีหรือกำลังจะมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านในเขต settlement ในอิสราเอลหรือ West Bank ต่อมาไม่เห็นสื่ออเมริกันรายงานประเด็นนี้อีก ทราบแต่ว่า บิดาของจาเร็ดต้องถูกจำคุกในคดีทางธุรกิจที่คริสต์คริสต์ อดีตผู้ว่าการมลรัฐนิวเจอร์ซีย์และผู้หาเสียงให้นายทรัมป์เมื่อปี 2016 สมัยที่คริสต์เป็นอัยการสูงสุดในมลรัฐเป็นผู้ทำคดี เมื่อบิดาของจาเร็ดได้รับการอภัยโทษจากทรัมป์ 2.0 ทรัมป์ได้ตั้งให้เขาเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ส่วนจาเร็ดเองถูกคดีเป็นผู้รับเงินเดือนเป็นประจำมานานจากมกุฎราชกุมารบินซัลมานจากซาอุดีฯ แต่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็น FOREIGN AGENT ตามกฎหมาย ซึ่งยังไม่ถูกดำเนินคดีเพราะทรัมป์คุ้มกันไว้

กษัตริย์อับดุลลาห์แห่งฮัชไมต์จอร์แดนรับสั่งในบริบทของแผนเอาใจนายเนทันยาฮูของนายทรัมป์ว่า การแก้ปัญหาโดยสูตร “สองรัฐ” เป็นที่ยอมรับของเกือบทั้งโลก เพราะปาเลสไตน์มีสิทธิอย่างเต็มที่ในดินแดนโดยชอบธรรมของตน แม้จะเสียหายอย่างยับเยินด้วยการโจมตีจากอิสราเอลตลอด 15 เดือนที่ผ่านมา ประเทศในภูมิภาคก็จะช่วยกับประเทศอื่นในการบูรณะ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงใด แต่การดำเนินงานของประเทศต่างๆ ก็ต้องทำให้ถูกจังหวะ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายก็สังวรณดีว่า หากฮามัสกลับมาครองอำนาจเหนือกาซ่าอีก ชาวปาเลสไตน์ย่อมเสี่ยงต่อภัยอันตรายจากการถูกอิสราเอลโจมตีรอบใหม่ เนื่องจากทรัมป์ได้ส่งอาวุธให้อิสราเอลแล้ว รวมทั้งอาวุธรุนแรงที่ไบเดนสั่งระงับด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม

กษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนเสด็จไปยังทำเนียบขาวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันนี้เพื่อทรงหารือข้อราชการกับนายทรัมป์ อันน่าจะไม่มีบังเกิดประโยชน์ประการใด เนื่องจากนายทรัมป์มีอาการตามที่หลานสาวเขาบรรยายไว้หนังสือของเธอว่า TOO MUCH AND NEVER ENOUGHหนักขึ้นมาก จนล่าสุดทรัมป์แถลงชัดว่า ปาเลสไตน์ “HAVE NO RIGHT TO RETURN TO THEIR HOMES IN GAZA” ไม่แต่เท่านั้น เขาจะเข้ายึดครอง GREENLAND โดยไม่แยแสกับการต่อต้านของเดนมาร์ก จะนำคลองปานามากลับมาบริหารเอง และยังพูดถึงการยึดแคนาดาเป็นมลรัฐที่ 51 ของสหรัฐ

สำหรับกรีนแลนด์ ซึ่งอยู่กับเดนมาร์กมากกว่า 700 ปี ความละโมภของนายทรัมป์ทำให้ชาวเดนมาร์กไม่พอใจอย่างยิ่ง จึงได้มีการระดมเงินบริจาคภายในประเทศได้เป็นจำนวนมาก เพื่อจะนำไปซื้อมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยทราบนายทรัมป์ไม่นิยมมลรัฐดังกล่าวเท่าใดนัก แม้ชาวเดนมาร์กจะต้องการเพียงเดือนสตีนาทรัมป์เท่านั้น โดยหากซื้อแคลิฟอร์เนียมาได้ ก็จะเปลี่ยนชื่อหลักชัยใหม่เป็น Hans Christian Anderson ผู้แต่งนิทานสำหรับเด็กไว้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ในบริบทใกล้เคียงกัน คลาวเดียเชินบอม ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ เม็กซิโกมิได้เห็นว่า การที่ทรัมป์ต้องการจะเปลี่ยนชื่อซึ่งกฎหมายเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้วตั้งชื่อว่า GULF

OF MEXICO เป็น Gulf of America เป็นเรื่องตลกขบขัน หากเป็นการพยายามขยายดินแดน เธอจึงจะฟ้องก๊อเกิ้ลที่ใช้ชื่อผิดในแผนที่ที่เผยแพร่ในสหรัฐ และแสดงแผนที่ใหม่ซึ่งตัดส่วนที่เป็นของคิวบา ให้ปรากฏชัด ส่วนที่เหลือเป็นของเม็กซิโกตามกฎหมาย

สหรัฐภายใต้รัฐบาลทรัมป์ได้แสดงความก้าวร้าวกับเม็กซิโกต่อมา ด้วยการส่ง โดรนเข้าไปในน่านฟ้าของเม็กซิโกบ่อยครั้งเพื่อลาดตระเวนว่ามีการเคลื่อนไหวของขบวนการค้าเสพติดที่จะนำของต้องห้ามไปส่งในสหรัฐหรือไม่ ประธานาธิบดีเซ็นบอมได้แถลงว่าสหรัฐแสดงชัดเจนใจละเมิดอธิปไตยของเม็กซิโก อันที่จริง ขณะที่สหรัฐกำลังมีปัญหาที่จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าเข้าจากเม็กซิโกในอัตราร้อยละ 25 นั้น ทรัมป์ได้โทรศัพท์หารือกับเซ็นบอมทั้งในเรื่อง Tariffs และเรื่องการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดด้วย โดยเม็กซิโกจะเพิ่มกองกำลังรักษาความมั่นคงในบริเวณชายแดนด้านใต้ของสหรัฐอีก 10,000 คน

คำสั่งแรกๆ ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศหลังจากปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งได้แก่การเปลี่ยนชื่อภูเขา Danali ในอลาสก้าเป็น Mount McKinley นั้น สะท้อนพฤติกรรมของทรัมป์เอง เนื่องจากประวัติของแม็คคินลีย์แสดงว่า ด้วยความที่เป็นนักธุรกิจมาก่อน เขาจึงเลือกแนวทางอันทำให้เขาร่ำรวยขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ วิลเลียมแม็คคินลีย์ชื่นชมในการใช้ Custom Tariffs เป็นนโยบายการค้าหลัก แต่ที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐในตอนสิ้นศตวรรษที่ 19 เป็นแรงบันดาลใจนายทรัมป์อย่างมากได้แก่การที่เขาทำให้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นมหาอำนาจในโลกด้วยการต่อต้านทำสงครามกับสเปน และได้เข้าครองฟิลิปปินส์ ปอร์โตริโก กวม และหมู่เกาะมาเรียน่า อันเป็นผลของ Spanish-American War

William McKinley ตัดสินใจเข้าสู่สงคราม แม้ผู้นำเยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส บริเตนใหญ่ อิตาลี รัสเซีย และสันตะปาปา Leo XIII จะได้วิงวอนขอให้รักษาสันติภาพไว้ในกรณีความขัดแย้งกับฝ่ายกบฏในคิวบาและเหตุระเบิดเรือหลวง Maine ในอ่าวฮาบานา

รายงานในส่วนที่กล่าวถึงการที่นายทรัมป์พยายามจะบังคับองค์พระประมุขแห่งจอร์แดนปรากฏในอีกส่วนหนึ่งของฉบับนี้ อันพอจะปรากฏชัดว่า กษัตริย์อับดุลลาห์ทรง

ลำบากพระทัยเพียงใด เนื่องจากไม่ทรงเห็นด้วยกับการที่นายทรัมป์จะแย่งถิ่นฐานของชาวปาเลสไตน์ไปครอง “ด้วยความชื่นชม” ส่วนประธานาธิบดีฟาด้าห์เอลซีซีแห่งอียิปต์ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐมาไม่น้อยเช่นกัน จึงตัดสินใจไม่ไปพบกับนายทรัมป์ เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการจะให้ชาวปาเลสไตน์ไปพักพิงในอียิปต์ และชาวตะวันออกกลางเหล่านี้จะร่วมการประชุมกลุ่มสันนิบาตอาหรับเพื่อปฏิเสธข้อเสนอของนายทรัมป์

ซาอูดิอาระเบีย ซึ่งมีได้หวั่นเกรงอิทธิพลของโดนัลด์ทรัมป์ประการใด เนื่องจากซาอูดิมิได้เป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐ อาวุธทันสมัย เช่นเครื่องบินรบจากสหรัฐ นั้น ซาอูดิเป็นฝ่ายจ่ายให้แก่บริษัทผู้ผลิตเอง โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐช่วยในการอนุมัติให้ซื้อได้ กรณีทรัมป์อยากจะเข้าครองกาซ่า จึงถูกซาอูดิอาระเบียต่อต้านอย่างชัดเจน เพราะริยาดเห็นด้วยกับการให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐอิสระ ตามสูตรสองรัฐ หรือ TWO-STATE SOLUTION (FORMULA) อันเป็นจุดยืนของสหประชาชาติมานาน

Pam Bondi ซึ่งจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งที่ทำเนียบขาวกับนาย Clarence Thomas ผู้พิพากษาอาวุโสสายอนุรักษนิยมจาก Supreme Court ซึ่งมีปัญหาอย่างมากในการรับฟังการสอบปากคำในวุฒิสภา เนื่องจากถูก ANITA HILL ต่อมาเป็นศาสตราจารย์หญิงในมหาวิทยาลัย Oklahoma กล่าวหาว่าเมื่อปฏิบัติงานอยู่ด้วยกัน คลาเรนซ์ได้ใช้คำพูดอันเป็น Sexual Harassment และ Leud Comment อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสะเทือนใจเธอและผู้หญิงอื่นๆ ที่ทำงานด้วยกัน เมื่อเกิดปัญหานายทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมัดแน่นว่าภริยาของผู้พิพากษารอหม้ออยู่ข้างนายทรัมป์มาตลอด คำขอให้รอหม้อ Recuse จากคดีเดียวกันที่มาขึ้นศาล แต่เขาไม่ยอม นอกจากนั้น ผู้พิพากษารอหม้อยังไปทัศนจรในต่างประเทศ ไปชมการแสดงและการบันเทิงต่างๆ โดยมีเศรษฐีออกเงินให้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายการเดินทางและ pocket money ตลอดประมาณ 20 ปี ซึ่งผู้พิพากษารอหม้อไม่เคยทำรายงาน ส่วน John Roberts ผู้

พิพากษาหัวหน้าศาลสูงสุดเพียงแต่ยืนยันว่า ประมวลจริยธรรมสำหรับ SUPREME COURT แห่งสหรัฐไม่มีอยู่ หากธอมัสจะอยู่ไปจนทำงานไม่ไหว ก็ยอมได้ กรณีนี้และความลำเอียงทางการเมืองไปทางอนุรักษนิยม ทำให้ศรัทธาใน SCOTUS-SUPREME COURT OF THE UNITED STATES เสื่อมคลายลงอย่างมาก

Eric Adams นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก สังกัดพรรคเดโมแครต ถูกข้อหากระทำการคอร์รัปชั่น ซึ่งเขาปฏิเสธในการไปขึ้นศาลครั้งแรก เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ ไม่ทราบแน่ชัดว่าพรรครีพับลิกันซึ่งถือนโยบายคนเข้าเมืองเป็นวาระสำคัญอันดับแรกได้หารือกับนายแอดัมส์เพื่อให้มาร่วมมือกับนายทอมโฮเนอร์ Border Czar หรือไม่เพียงใด แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ดำเนินการเพื่อให้นายเอริกแอดัมส์ไม่ต้องถูกดำเนินคดี อันทำให้อัยการที่สอบสวนเขามาก่อน ไม่พอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเขามีหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดของแอดัมส์ได้ อัยการทั้ง 6 จึงลาออกจากงาน ส่วนนายโฮเนอร์ปฏิเสธทางซีเอ็นเอ็นว่าเขาได้ช่วยนายแอดัมส์ให้พ้นคดีเป็นการตอบแทน ในขณะที่นางโฮคุล ผู้ว่าการมลรัฐนิวยอร์กสังกัดพรรคเดโมแครต เพียงแต่แถลงว่า ในตำแหน่งผู้ว่าการมลรัฐ เธอมีอำนาจปลดแอดัมส์ได้ แต่มีคนแย้งว่า การเปลี่ยนแปลงแอดัมส์ในขั้นนี้อาจทำไม่ได้ เพราะใกล้กำหนดวันเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่รอบไพรมารี สถานการณ์จึงยังไม่ชัดเจนในขณะที่ทำรายงานนี้

Kathy Hochul ผู้ว่าการมลรัฐนิวยอร์กชี้แจงแก่ผู้สื่อข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ว่าเธอ “ยังมีได้ปลดนายกเทศมนตรีเอริกแอดัมส์ออกจากตำแหน่ง NOW” โดยไม่ได้ชี้แจงว่าเธอจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปและเมื่อใด

ความเสื่อมถอยของกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐเป็นผลของการดำเนินการของนายโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่อีก่อนเขาเข้ามาสู่วงการเมือง เมื่อเขาได้รับมอบหมายจากบิดาของเขาซึ่งเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้มาเป็นผู้จัดการบ้านเช่าหรือ อพาร์ทเมนท์ หนุมทรัมป์ ซึ่งรังเกียจคนผิวสีเริ่มมีประสบการณ์กับคำสั่งของศาลท้องถิ่นในนิวยอร์ก ซึ่งสั่งให้เขายอมให้คนแอฟริกันอเมริกันเช่าที่พักได้ เพราะสิ่งแรกๆ ที่เขาทำได้แก่การไล่ผู้เช่าออก การที่ศาลสั่งให้เขา

ทำ เป็นมูลเหตุแรกๆ ที่ทำให้เขาพยายามจะใช้อำนาจศาลตามที่เขาต้องการ ซึ่งเขาได้โอกาสเมื่อเขา “ไล่ลูกจ้างหญิงผิวสีออกจากงานด้านบัญชี” ด้วยเหตุผลว่า “คนแบบนี้จะมาแต่ต้องเงินของเขาไม่ได้” แต่ลูกจ้างมิได้ร้องเรียนต่อฝ่ายใด

ต่อจากนั้น มีคนผิวดำ 5 คนถูกจับในข้อหา “ฆาตกรรม” คนในบริเวณ Central Park และถูกจำคุก ต่อมา เจ้าหน้าที่พบว่า ทั้งห้ามิได้เป็นผู้กระทำความผิด จึงได้รับการปล่อยตัว นายทรัมป์ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดในคดี มีความเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นพิเศษ เนื่องจากเขาต้องการให้ทั้งห้าคนถูกประหารชีวิต จึงเริ่มการรณรงค์ทางสื่อมวลชนเพื่อให้มีการพิจารณาคดีใหม่ จนเป็นที่ทราบทั่วกันว่าเป็นคดี “Central Park Five” โดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมเลิกرا จนถึงเวลาที่เขาคัดสินใจเข้าสู่วงการเมือง และยอมยุติการรณรงค์ในปี 2016

ตลอดเวลาที่ทรัมป์พยายามหาทางให้อัยการและฝ่ายทำคดีนำตัวอดีตผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีเพื่อให้เขาถูกโทษประหาร โดยดำเนินการส่วนใหญ่ทางสื่อมวลชน ทั้ง 5 คนมิได้ต่อสู้กลับในทางใด คงทำงานเพื่อเลี้ยงชีพของแต่ละคน มีอยู่คนหนึ่งซึ่งได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และเมื่อประมาณ 2 ปีมานี้ เขาชนะการเลือกตั้ง เข้าใจว่าเมื่อปลายปี 2023

สำนักข่าว ซึ่งรวมซีเอ็นเอ็นด้วย ได้สัมภาษณ์เขาว่าจะล้างแค้นนายโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ คำตอบจากเขาแสดงถึงความมีวุฒิภาวะเหนือกว่านายทรัมป์อย่างเทียบกันไม่ได้ กล่าวคือ เขาเห็นว่าเมื่อเขาถูกจับครั้งแรก เขารู้สึกเจ็บปวดมาก จึงใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปในการอ่านหนังสือและตำราที่ช่วยให้จิตใจสงบ ซึ่งช่วยให้เขาปรับตัวได้อย่างมาก เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวออกมา เนื่องจากทางการหาตัวผู้กระทำความผิดจริงได้ จิตใจเขาจึงถูกหล่อหลอมให้เป็นคนที่มีมุ่งในทางสร้างสรรค์ มาบัดนี้ เขามีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่หลายอย่าง ซึ่งเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุด

เมื่อทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกโดยเข้ารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีโอบามา ทรัมป์ได้ไปขอเรียนงานจากโอบามาที่ทำเนียบขาว โดยกล่าวว่าคงใช้เวลาประมาณครึ่ง

ชั่วโมง ปรากฏว่า การพบปะกันนานกว่าสองชั่วโมง ข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดไปว่า นายทรัมป์คงจะได้บทเรียนในทางสร้างสรรค์ไปไม่น้อย ข้าพเจ้าคาดการณ์ทรัมป์ 1.0 ผิดพลาดอย่างมหันต์ เนื่องจากทรัมป์ได้ตั้งปัญหาว่า โอบามา ซึ่งเป็นคนผิวสี คงจะไม่มีสิทธิเป็นประธานาธิบดีมาตั้งแต่ต้น โดยได้ตั้งขบวนการ BIRTHEISM ขึ้นเพื่อแพร่ข่าวว่า โอบามามีได้เกิดในสหรัฐอเมริกา อันอาจสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่าของเขาเองว่าบิดาเขา “ขณะนั้นอยู่ในเคนยา” ขบวนการดังกล่าวตั้งอยู่ต่อมาด้วยความเท็จ จนสายลับของเขาเห็นสื่อบัตรและทำให้ทรัมป์เดินไปในที่ชุมนุมทหารผ่านศึกที่กรุงวอชิงตันและประกาศห้วนๆ ว่า “โอบามาเกิดในมลรัฐฮาวาย” และเดินออกจากห้องไป ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นรายงานข่าวโทรทัศน์จากห้องพักในโรงแรมที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนกันยายน ปี 2018 (ถ้าจำไม่ผิด) และในเที่ยวบินกลับได้เห็นนิตยสาร The Economist พิมพ์หน้าปกเป็นรูป โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้รับสมยานามว่า LORD OF THE LIES โดยในเล่มมีบทความเกี่ยวกับการกล่าวเท็จเป็นนิสัยของ “ประธานาธิบดีทรัมป์” รายงานว่า Oxford Dictionary เลือกให้คำว่า “post truth” เป็นศัพท์แห่งปี และบทวิเคราะห์ว่า “เป็นอาการที่จะแก้ไขยากยิ่ง”

ส่วนผลงานหลากหลายของโอบามา ซึ่งใช้ความอุตสาหะพยายามเจรจามาเป็นเวลานาน ถูกทรัมป์ประกาศยกเลิกตั้งแต่ปีแรกที่เขาได้รับตำแหน่ง ต่อเนื่องมา เช่น ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุมการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก ความตกลงปารีสเมื่อปี 2015 เพื่อต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ถอนตัวจากความตกลงห้ามอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ (มีผลในปี 2018) แก้ไขเปลี่ยนแปลงความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีในอเมริกาเหนือ และ ฯลฯ

นับแต่วาระที่เขามีอำนาจ ทรัมป์ได้เลือกฝ่ายอนุรักษ์นิยมให้เป็นผู้พิพากษาศาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาโดยวางแผนระยะยาว อันส่งผลให้เขาบังคับให้มีคำวินิจฉัยช่วยเขา ซึ่งก่อนที่เขาจะได้ตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ทรัมป์ถูกข้อหากระทำผิดทางอาญาถึง 92 กระทั่ง และด้วยคำพิพากษาของศาลซึ่งแม้จะไม่ถูกจำคุก ทรัมป์ก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็น A CONVICTED FELON อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทรัมป์ครบวาระในสี่ปี ไม่อาจคาดเดาได้ จึงมีข่าวเล่าลืออยู่ตลอดมาว่า เขาหาโอกาสที่จะอยู่

ในตำแหน่งให้ได้ แม้รัฐธรรมนูญจะจำกัดให้เขาเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระ ล่าสุดคนใกล้ชิดกับเขาก็ได้บันทึกเพลง GOD SAVE THE KING ไว้ในสื่อสังคม X ซึ่งดาราชื่อโด่งดัง—MADONNA ลงสื่อสังคมเพื่อเตือนสติคนใกล้ชิดนายทรัมป์ว่า หากจะให้เป็นการตลกมากกว่า I AM NOT LAUGHING!

ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งศาสนจักรโรมันแคทอลิก ซึ่งมีพระชนมายุ 88 ชันษา ทรงพระประชวร สำนักวาติกัน จึงนำเสด็จเข้าทรงรับการตรวจหาสมุฏฐานของการประชวร 1 สัปดาห์ต่อมา คณะแพทย์วินิจฉัยว่า ทรงมีพระอาการ “ปอดบวมทั้งสองข้าง” (สำนักข่าวเสริมข้อมูลว่า เมื่อยังเป็นเด็ก ท่านถูกผ่าตัดส่วนสำคัญของปอดด้านขวาออกไปแล้ว และก่อนหน้านี้ ท่านมีปัญหา Bronchitis มาสามครั้งแล้ว พระอาการดูจะหนักขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เมื่อคณะแพทย์ได้ถ่ายเลือด เพราะเหตุที่พระโลหิตแสดงว่า อาจจะมีอาการพระโลหิตจาง หรือ Anemic นั้นเป็นรายงานจากคณะแพทย์ในวันอาทิตย์

ตามรายงานจากโรงพยาบาล องค์สันตะปาปาฟรานซิสยังทรงงานบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่คณะแพทย์ขอให้ท่านทรงพักผ่อนพระวรกายให้มาก ในคืนวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ องค์สันตะปาปาทรงบรรทมได้ดี แต่คณะแพทย์ได้ตรวจพบว่า ท่านทรงมีพระอาการ Mild Renal Failure อันเป็นพระอาการแทรกซ้อนหรือ Complication บ้าง แต่ก็เป็นที่เหตุให้ “ห่วงกังวล” อยู่บ้าง คณะแพทย์จึงรายงานในตอนเช้าวันจันทร์ว่า ท่าน “resting” รายงานพระอาการโดยส่วนรวมยังถือว่า “CRITICAL” บรรดาชาวแคทอลิกส์จำนวนไม่น้อยได้มาชุมนุมสวดให้ท่านในบริเวณด้านล่างของโรงพยาบาล และคืนนี้ จะมีการชุมนุมสวดที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์หน้าสำนักวาติกัน

พระอาการล่าสุดตามรายงานในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ไตฟื้นจากอาการล้มเหลวและเมื่อคืนวันพุธ ทรงบรรทมได้ดี แต่จะต้องประทับอยู่ภายใต้การถวายการรักษาโดยคณะแพทย์ต่อไป

สงครามในภาคตะวันออกของ Democratic Republic of Congo ระหว่างกองกำลัง M-23 ที่สำนักข่าวเรียกว่าเป็นพวกกบฏ ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจาก Rwanda แม้นาย Paul Kagame ประธานาธิบดีของรวันดา จะปฏิเสธก็ตาม

สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือมูลนิธิฟูลไบรท์ (Anne) เจ้าหน้าที่หญิงจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่ง ได้มาอำลาข้าพเจ้าเนื่องจากกำลังจะถูกย้ายไปประจำการ ณ รวันดา ข้าพเจ้าถามว่าไม่กลัวหรือ แอนน์ตอบทันทีว่า ทุกอย่างอยู่ในความสงบแล้ว รัฐบาลได้พัฒนาประเทศและมีการก่อสร้างตึกรามและเคหะสถานจนสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย แอนน์ได้ไปรับหน้าที่ในรวันดาและย้ายต่อไปโดยเรียบร้อยก่อนที่ข้าพเจ้าจะพ้นจากตำแหน่งประธานเสียอีก

วิกฤตการณ์อันสร้างให้รวันดาเป็นประเทศที่น่าหวาดกลัวได้แก่การสู้รบกันอย่างโหดเหี้ยมจนเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างชนเผ่าตุตซึกับชนเผ่าฮูตูที่ยึดเชื้อ จนในที่สุดศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศได้ตามจับผู้กระทำผิดไปดำเนินคดี ซึ่งใช้เวลาตามหาตัวผู้กระทำ ความผิดอยู่หลายสิบปี

เมื่อมีสันติภาพมั่นคงดีแล้ว รวันดาก็ได้พัฒนาประเทศได้ดี จนกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีส่วนในการค้าระหว่างประเทศด้วยการส่งผลิตผลการเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกาและเป็นประเทศที่เมื่อรัฐบาลสหราชอาณาจักรสมัยที่พรรคอนุรักษนิยมพยายามแก้ปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองด้วยการจัดเครื่องบินขนไปอยู่ในรวันดา ซึ่งไม่ทราบสถานะสุดท้ายเนื่องจากทราบว่า ศาลสูงของสหราชอาณาจักรวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการก่อความไม่สงบในคองโก นั้น กลุ่ม M-23 จะมุ่งเข้ายึดแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ในสินแร่มีค่า อันได้แก่ เมือง GOMA ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของ DRC การรบที่นั่นเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคน และมีรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ ก่อน เอ็ม—23 หรือ ขบวนการ 23 มีนาคมซึ่งมีกบฏอื่นๆ ร่วมด้วย สามารถบุกเข้ายึดเมือง GOMA เมืองหลวงของจังหวัด Kivu ภาคเหนือ ได้แล้ว แต่การสู้รบยังมีอยู่ เมื่อถึงขั้นนี้ รวันดาก็มิได้ปฏิเสธว่า

สนับสนุนกลุ่มกบฏเอ็ม-23 อีกต่อมา ในขณะที่เอ็ม-23สามารถยึดท่าอากาศยานสำคัญของ
คองโกได้แล้ว และได้รุกคืบหน้าต่อไปทางใต้ของประเทศ

ตามรายงานจากแอฟริกาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ กลุ่มกบฏเอ็ม-23 รุกบดต่อในคองโก
และสามารถยึดเมืองใหญ่ชื่อบูกาเว่ได้อีก 1 เมือง อันได้แก่เมืองหลวงของจังหวัดกิวกูภาคใต้ ทำ
ให้ได้ครองเมืองทั้งหมดในเขตติดต่อกับรวันดาได้ ในขั้นนี้ ยังไม่มีรายงานการต่อต้านฝ่ายกบฏ
ของฝ่ายคองโกแต่อย่างใดส่วนการรบในคองโกมีผลกระทบต่อบुरुндіซึ่งตั้งอยู่ข้างๆ โดยตรง
ในขณะที่ผู้อำนวยการหน่วยงานบรรเทาทุกข์ในคองโก (คินซาซา) เป็นห่วงกังวลในความเสื่อม
โทรมของสถานการณ์มนุษยธรรมในประเทศ อันเป็นสภาวะในอีกหลายประเทศของแอฟริกา
ซึ่งที่ร้ายแรงที่สุดได้แก่ซูดาน สำหรับแอฟริกาซึ่งมีอยู่ 54 ประเทศ นั้น ผู้อำนวยการองค์การ
สงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ รายงานเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ว่า สภาวะการณ์ใน 27
ประเทศทางภาคกลางและใต้ของทวีปนำห่วงกังวลยิ่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ตัวประกันอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวจากฮามัสเพิ่มอีก 3
คน โดยอิสราเอลจะต้องปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 183 คน การที่ปาเลสไตน์มีจำนวนมากกว่า
เนื่องจากคนปาเลสไตน์ถูกจับด้วยข้อหาต่างๆ นานา ส่วนใหญ่ถูกจำคุกภายใต้ข้อหาที่
อิสราเอลเรียกว่า Administrative Detention อันอาจเป็นข้อหาเลื่อนลอยส่วนใหญ่

การแลกเปลี่ยนตัวครั้งนี้เป็นไปตามความตกลงหยุดยิงในกาซ่าขั้นที่ 1 ใช้เวลา 42 วัน
และในวันนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มการเจรจาเพื่อขั้นที่ 2 ซึ่งยังไม่มีสัญญาณแน่ชัดว่าจะสามารถ
บรรลุข้อตกลงกันได้ นายเบ็นจามินเนตanyahuซึ่งเดินทางไปหารีอกับนายโดนัลด์ทรัมป์ ดูจะ
หาทางถ่วงเวลาไปอีก เพราะ “ปีปี” ขึ้นขมข้อเสนอของทรัมป์ที่จะยึดครองฉนวนกาซ่าด้วย
การกล่าวว่าเป็น Remarkable Progress and Creative แม้ประเทศในภูมิภาคจะเห็นว่าเป็น
LAND GRAB อันสอดคล้องกับนโยบายของปีปีและพวกขวาจัด โดยสมาชิกพรรครีพับลิกัน
ในสภาล่างให้ความสนับสนุนเขาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส

ด้วยความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะสนับสนุนอิสราเอล และไม่มีปัญหาการระงับการให้อาวุธ บางประเภทด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเช่นที่ไบเดนจำต้องทำ นายเนตanyahuกลับแสดงความผิดหวัง ทั้ๆ ที่ทราบดีว่า ตลอดเกือบ 15 เดือนนับแต่วาระที่ฮามัสและพวกโจมตีอิสราเอล อย่างหนักเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สหรัฐภายใต้การบริหารของไบเดนได้ปกป้องและช่วยป้องกันอิสราเอลอย่างเต็มที่

ในการไปเยือนทำเนียบขาวครั้งนี้ เนตanyahuจึงมอบของขวัญอันเป็น PAGER แบบที่อิสราเอลดัดแปลงเป็นระเบิดทำร้ายกลุ่มเฮซโบลลาห์นับพันลูกกลางกรุงเบรุต แต่หล่อเป็นทองคำแท้เฉพาะเพื่อให้ทรัมป์คนเดียว การที่ทรัมป์ได้รับของขวัญมีค่าจากชาวต่างประเทศนี้ สหรัฐอเมริกามีกฎหมายเข้มงวดว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวไม่ได้ แต่จะต้องทำรายงานนำส่งรัฐสภา เช่นสิ่งของทุกชิ้นรวมทั้งธงชาติ งาช้าง พระฉายาลักษณ์ ฯลฯ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 4 พระราชทานให้แก่ประธานาธิบดี ซึ่งยังได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดีโดยสำนักงานจดหมายเหตุและสถาบัน Smithsonian มาจนทุกวันนี้ สำหรับนายทรัมป์ดูจะไม่สนใจในกฎระเบียบเหล่านี้ อันรวมถึงของมีค่าสูงที่เขาได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ซาอุดีเมื่อเขาเดินทางไปเยือนเป็นประเทศแรกในช่วง ทรัมป์ 1.0

เมื่อเนตanyahuกลับถึงอิสราเอล พร้อมด้วยกำลังใจจากโดนัลด์ทรัมป์ บีบี ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เขาได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี โดยใช้เวลานานถึง 4 ชั่วโมง หลังจากนั้น นายอิสราเอล คัดซ์ รัฐมนตรีกลาโหมที่มุ่งหมายจะช่วงชิงดินแดนให้อิสราเอล—LAND GRABER—ได้มากขึ้น จึงสั่งให้ไอดีเอฟเตรียมกำลังเพื่อให้พร้อมที่จะรุกรบใหม่ เพื่อจะปราบปรามฮามัสให้หมดสิ้น สำหรับสาเหตุที่จะใช้กำลังรบใหม่ นั้น เนตanyahuมีกลวิธีอยู่ไม่น้อยที่จะทำให้ฮามัสดูเป็นฝ่ายก่อเหตุ คาดว่าจุดเริ่มต้นอาจเป็นก่อนวันสิ้นสุดขั้นที่ 1 ของการหยุดยิง อันน่าจะได้แก่ก่อนวันที่ 42 ของ PHASE ! เพราะประเด็นหลักของ PHASE 2 ได้แก่การยุติการรบ ในเมื่อบัดนี้ ไม่มีไบเดนที่จะขัดขวาง และทรัมป์ได้ให้ส่งอาวุธเพิ่มเติมแก่อิสราเอล รวมทั้งระเบิดขนาดสองพันปอนด์ด้วย

ฮามัสคงจะอ่านแผนร้ายของนายเนตanyahuและนายคัตซ์ออก ผู้แทนของ ฮามัส จึงไปถึงกรุงไคโรเพื่อการเจรจาตั้งแต่วันที่ 12 และในวันถัดมา ฮามัสได้สื่อสารให้ทางอียิปต์ และกาตาร์ทราบว่า ฮามัสจะส่งตัวประกันอิสราเอลให้อีก 3 คนตามข้อตกลงในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ กองกำลังยานเกราะ รวมทั้งรถถังอิสราเอลได้เคลื่อนมา ที่ทางเข้ากาซ่า

อย่างไรก็ดี เนตanyahuคงจะตั้งต้นที่จะรบให้ได้ เมื่อฮามัสยืนยันที่จะส่งตัวประกันให้ 3 คนในวันเสาร์ นายเนตanyahuจึงเพิ่มความกดดันด้วยการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมด ก็ต้องคอยดูว่าฮามัสจะ “เล่นเกม” อะไร เพราะทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบราบคาบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาบ่ายคล้อยๆ ของวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ฮามัสได้ส่งรายชื่อตัวประกันไปยังอิสราเอล ซึ่งยืนยันในเวลาไม่นานต่อมาว่าได้รับแล้ว

รายงานข่าวด่วนของซีเอ็นเอ็นในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เชื่อว่าสำนักข่าวอื่นๆ เช่นกัน ได้รายงานว่าฮามัสและอิสลามิกญูฮาดได้นำตัวชาย 3 คนมามอบให้แก่กาชาดสากลที่กาซ่า อีกไม่นานหลังจากนั้น ก็ได้ส่งตัวให้แก่กองกำลังไอดีเอฟไปตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งทางอิสราเอลกล่าวว่า ตัวประกันชายทั้งสามดูมีสุขภาพดีกว่ารุ่นที่แล้ว ซึ่งซูบซีดอย่างเห็นได้ชัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน อิสราเอลต้องปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 359 คน ให้กลับสู่บ้านเดิมของตน ในจำนวนนี้ 333 คนถูกจับไปจากกาซ่า ส่วนอีก 36 คนเป็นนักโทษที่ถูกอิสราเอลสั่งให้จำคุกตลอดชีวิต กลุ่มนี้คงจะถูกปล่อยให้เข้าไปทางฝั่งตะวันตก อันเป็นที่ซึ่งมีทหารไอดีเอฟไปประจำการอยู่

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ ฮามัสแจ้งล่วงหน้าว่า จะมอบศพของตัวประกันที่เสียชีวิต “จากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล” ตามที่ฮามัสอ้าง กับเด็ก 2 ศพในอายุ 4 ขวบกับ 1 ปี 9 เดือน จะถูกส่งมาพร้อมกัน ในช่วงกลางวัน ขบวนรถขบวนที่บรรจุมศพดังกล่าว ได้แล่นมาที่บริเวณข่านยูนิสในภาคกลางของกาซ่าเพื่อมอบให้แก่คณะของกาชาดสากล แต่ละหีบปะรูปถ่ายของแต่ละศพพร้อมชื่อผู้ตาย ซึ่งกองกำลังไอดีเอฟได้รับต่อไปเพื่อชันสูตร

อิสราเอลแจ้งว่า ศพหญิง 1 รายมีชื่อของตัวประกันดังที่ฮามัสอ้าง ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นผู้ใด นายเนตanyahu แสดงอารมณ์โกรธ ประจวบกับมีการระเบิดรถโดยสารในโรงรถที่กรุงเทลอาวีฟ 3 คัน แต่ไม่มีการเสียชีวิตซึ่งเนตanyahu กล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มจาก West Bank ซึ่งไอดีเอฟจะตอบโต้ทางฝั่งตะวันตกต่อไป

อย่างไรก็ดี ฮามัสยืนยันว่าในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ จะมอบตัวประกันให้อิสราเอล 6 คนซึ่งยังมีชีวิตอยู่ แทนที่จะเป็นเพียง 3 คน อันทำให้ครบ 33 คนตามขั้นที่ 1 ส่วนข้อตกลงขั้นที่ 2 ยังมีได้ตกลงกัน

สำนักข่าวอเมริกันและบีบีซีรายงานว่า ศพที่ฮามัสอ้างว่าเป็นมารดาของเด็กสองร่างที่มอบให้ครั้งที่แล้ว มีชื่อ Shiri Bibaw นั้นถูกต้องแล้ว สำนักข่าวที่มีชื่อเสียงต่างก็ยืนยันว่า ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เนื่องจากฮามัสคงไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจ ดีเอ็นเอ ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร

ในการส่งมอบตัวประกัน 6 คนเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ฮามัสได้ส่งศพของ Shiri Bibas มาด้วย แต่นายเนตanyahu ยังมิได้ปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 620 คนให้ได้กลับไปฝั่งตะวันตก โดยอ้างว่า พิธีการส่งตัวประกันจากกาซ่า (ดูเหมือนจะแยกเป็นสองกลุ่มๆ แรก 2 คน และกลุ่มที่ 2 อีก 4 คนที่นุซเซอร์ร่า) โดยกลุ่มที่ 2 มีการตั้งกองกำลังฮามัสส่งตัว นั้น “ผิดข้อตกลงเพราะมิได้สมัคคีตรีผู้ได้รับอิสรภาพ” เนตanyahu จึงสั่งให้ชะลอการปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ไว้บ้าง อันทำให้ครอบครัวในรามัลลาห์ทางฝั่งตะวันตกผิดหวังไปตามๆ กัน

สำหรับการเจรจาเพื่อให้มีการตกลงในขั้นที่ 2 ซึ่งควรจะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ นั้น พอดีก่อนวันนั้น นายเนตanyahu ได้เดินทางไปหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเสนอการปรับปรุงกาซ่าให้เป็น “ริเวียร์รา” และจะให้ชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ที่อื่น นั้น เปิดทางให้นेतanyahu ถ่วงเวลาการเจรจาไปอีก

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ อิสราเอลได้ส่งกองกำลังไอดีเอฟเพิ่มเติมเข้าไปในฝั่งตะวันตก โดยมีรถถังหลายคันเข้าไปในบริเวณเจนนินเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี เจนนินเป็นที่ตั้งค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ประมาณกว่า 600 คน การเคลื่อนกำลังครั้งนี้เป็นปฏิบัติการ Iron Wall ซึ่งดู

จะเป็นแผนส่วนหนึ่งที่จะแผ่เขตของอิสราเอลเข้าไปในฝั่งตะวันตก ส่วนนายเนตanyahu จะอ้างเหตุผลประการใดไม่สำคัญ เพราะจนถึงขณะนี้ อิสราเอลก็ยังมีได้ปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 620 คน โดยยังคงอ้างว่า ฮามัสจัดพิธีมอบตัวประกันเมื่อวันเสาร์ในทางอันเป็นการหมิ่นเกียรติของตัวประกันอิสราเอล ซึ่งฮามัสถือว่า อิสราเอลกระทำการผิดข้อตกลง จึงยังจะไม่เริ่มการเจรจาเพื่อการหยุดยิงขั้นที่สอง แต่ทราบมาว่านาย Steve Witkoff ทูตพิเศษในการเจรจาหยุดยิงของทรัมป์จะเดินทางมายังกรุงโคโรในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ไม่แน่ว่าเขาจะแก้ไขข้อขัดข้องไปในทางใด เพราะทรัมป์ยึดถือทำที่ต่างจากของยุโรปอย่างชัดเจน

สำหรับเหตุการณ์ในเลบานอน แม้เส้นตายสำหรับการหยุดยิงและการถอนกำลังจะถึงแล้ว กองกำลังของเลบานอนพร้อมที่จะเข้าประจำที่ในภาคใต้ของเลบานอน แต่กองกำลังอิสราเอลดูจะยังตรึงพื้นที่อยู่ ส่วนเฮซบอลลาห์มิได้อยู่ในเขตต้องห้ามแล้ว โดยที่ชาวเลบานอนจำนวนมากได้ไปร่วมพิธีไว้อาลัยนายฮาสซานนัสรัลลาห์ เลขาธิการกลุ่มเฮซบอลลาห์ซึ่งถูกอิสราเอลสังหารเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา และผู้สืบทอดตำแหน่งเขาซึ่งถูกอิสราเอลสังหารเพียงเวลาอันสั้นที่เขาเข้ามาเป็น อันที่จริง หัวหน้ากลุ่มเฮซบอลลาห์ทุกคนถูกอิสราเอลปลิดชีวิตหมด

ตามที่รัฐบาลเฉพาะกาลในซีเรีย ได้จัดการประชุมคณะทหารของ HTS เมื่อโคนล้มระบบอัล-อัสซาดได้สองเดือน ที่ประชุมได้ลงมติให้อาร์เหม็ด อัล-ซาร์รา เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของซีเรีย ล้มเลิกระบอบอัสซาดทั้งหมด ยกเลิกพรรค Baath ของอัสซาดและรัฐธรรมนูญที่เข้ามา ซึ่งจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อัล-ซาร์ราคาดว่า การเลือกตั้งใหม่คงจะจัดขึ้นได้ในอีกประมาณ 4 ปี

แม้สถานการณ์ภายในซีเรียจะสงบเรียบร้อยดี นายเนตanyahu ในฐานะนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ก็ได้เคลื่อนกำลังเข้าไปทางใต้ของซีเรียและประกาศที่จะยึดพื้นที่ที่อยู่ต่อไป โดยจะไม่ถอนเพื่อป้องกันมิให้ “ฝ่ายก่อการร้ายเข้ามายึดครอง” ทั้งๆ ที่อิสราเอลเองเป็นฝ่ายรุกราน โดยนายอันโตนิโอกูแตรเรส เลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังของตนออกไป ที่อิสราเอลรุกเข้าไปทั้งในเลบานอนและบัดนี้ซีเรีย ควรได้รับการประณามโดยคณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาสหประชาชาติอย่างจริงจัง เพราะกำลังของอิสราเอลอีกส่วนหนึ่ง

ก็ได้รูล้ำไปทางที่ราบสูงโกแลน ยอดเขาฮามอนและลำเขตกั้นชนมาพักใหญ่แล้ว ซึ่งในบริเวณใกล้เคียง สหประชาชาติมีกองกำลังรักษาการณ์อยู่ด้านหนึ่ง

อัครมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ ซึ่งทุ่มเงินมากที่สุดในการแผ่อิทธิพลทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาในทิศทางต่างๆ แล้ว ยังแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศชั้นนำโดยแถลงสนับสนุนพรรคขวาจัดในยุโรปตามแนวทางของนาซีและฟาสซิสต์

นายอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นวิศวกร ได้เข้ามาเป็นคนใกล้ชิดกับนายทรัมป์ด้วยการบริจาคเงินให้แก่ทรัมป์และพรรครีพับลิกันทั้งด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและที่ยังคลุมเคลืออยู่ในความเห็นของผู้สื่อข่าวการเมือง ในขั้นแรก อีลอนมัสก์อาจจะมุ่งหวังที่จะหารายได้จากสัญญาจากภาครัฐให้มากขึ้น ดังที่เขาได้อยู่แล้วจากนาซาเพื่อใช้ SpaceX ในการรับ-ส่งนักบินอวกาศไปที่สถานีอวกาศระหว่างประเทศ ซึ่งนายมัสก์ได้ใช้บริษัทของเขาเองพัฒนายานอวกาศและนักบินอวกาศของเขาเอง

เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง อีลอนมัสก์ได้กลายเป็นคนวงในและจะด้วยอำนาจเงินหรือด้วยปัจจัยอื่น มัสก์จึงเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาคนวงในของทรัมป์ โดยได้ไปแทรกแซงกิจการภายในของพันธมิตรเช่นสหราชอาณาจักรและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ด้วยการแทรกแซงการเมืองภายในของเยอรมนีโดยการปราศรัยสนับสนุนพรรคขวาจัดที่เดินตามแนวทางของอดีอร์ฟฮิตเลอร์ เช่นเดียวกับการกระโดดโลดเต้นเพื่อชูแขนยกย่องผู้นำ NAZI .ในที่ประชุมของพรรครีพับลิกัน

โดนัลด์ทรัมป์บอวดอ้างมาตลอดว่า เขาสามารถยุติสงครามในยูเครนได้ในทันที แต่วาทกรรมของเขาแสดงว่า เขามีได้ทราบความเป็นมาที่แท้จริงของความขัดแย้งทางอาวุธ ไม่ว่าจะ

เป็นในยุครุนหรือในตะวันออกกลาง เพราะทรัมป์อดไม่ได้ที่จะอ้างว่า เหตุการณ์ในแต่ละแห่งจะไม่เกิดขึ้น หากเขาเป็นผู้นำสหรัฐ ข้าพเจ้าไม่อาจหาตรรกะแท้จริงมาอธิบายได้

วลาดีเมียร์ปูตินขึ้นตระหนกไม่น้อยที่สหภาพโซเวียตเสื่อมอำนาจอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ปีหลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกประชาชนทุบตีจนล่มสลายต่อหน้าต่อตาขณะที่เขาเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองหรือ KGB ในเยอรมันตะวันออก เมื่อเขาหลบหนีกลับไปยังนครเซนต์ปีเตอ์สเบิร์ก และได้รับการพำสอนวิชาการเมืองจาก Anatoly Sobchak ซึ่ง The Guardian รายงานว่า อาจารย์คนนี้พยายามชักนำให้ปูตินไปทางประชาธิปไตย แต่ไม่สำเร็จ – จากแหล่งข่าวอื่น—ปูตินได้ใช้ความรุนแรงในการโจมตีกลุ่มเช็คเช่น จนได้ขึ้นเป็นผู้นำสืบต่อจากบอริสเยลต์ซิน โดยมี FSB เป็นกำลังหนุน การเสียชีวิตของ Sobchak ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2000 บางแหล่งว่า เป็นฝีมือของปูตินหรือคนของปูติน เพราะ Sobchak เรียกปูตินว่าเป็น “สตาลินที่สอง”

ชตากรรมของรัสเซียจะเป็นเช่นไร หากปูตินปฏิบัติตนตามความเชื่อของsobchakซึ่งนิยมลัทธิประชาธิปไตยและชื่นชมใน Martin Luther King ซึ่งไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรง วิชาการเมืองระหว่างประเทศมิได้ชี้แนะแนวทางที่น่าจะเป็นไป เนื่องจาก DNA ของปูตินเมื่อเห็นการพังทลายของกำแพงเบอร์ลินโน้มเอียงไปในทางล้างแค้นฝ่ายที่มีความคิดแบบมิคาอิลกอ์บาชอฟมากกว่า ดังพอเห็นได้จากการที่ปูตินจัดตั้ง FSB ขึ้นใน Kremlin ภายใต้การบัญชาการของเขาคนเดียว และผู้ที่ติดตามบทบาทของ FSB ต่อมา เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานนี้มีพฤติกรรมไม่ต่างจาก NKVD ภายใต้ สตาลินหรือตำรวจลับที่โหดเหี้ยม ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยที่ปูตินเลือกให้เป็นมาตลอด แม้จะมีการสลับตำแหน่งคนอื่นมาเป็นแทน

นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวมาหลายครั้งว่า สงครามในยูเครนน่าจะยุติได้แล้ว โดยเขาไม่เคยพูดให้ชัดว่า รัสเซียเป็นผู้ก่อการรุกรานจนทำให้ยูเครนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของตนไว้ อันเป็นความจริงที่ประเทศกว่าร้อยประเทศในสมัชชาสหประชาชาติทราบดีพอและได้ร่วมกันประณามรัสเซียที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตร

สหประชาชาติ ด้วยความเป็นมาของสงครามดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงมิได้เริ่มทำรายงานเกี่ยวกับความพยายามจะเป็นผู้สร้างสันติภาพของโดนัลด์ทรัมป์ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเขาจะกดดันวลาดีเมียร์ปูตินให้ยอมตามที่เขาปรารถนา เท่าที่สังเกตมาตลอด ทรัมป์ดูจะเลือกทางเดินแต่้มตามแนวทางของปูตินเสมอ

เมื่อปูตินแทรกแซงการเลือกตั้งระหว่างฮิลลารีคลินตันกับทรัมป์ในปี 2016 ประชาคมข่าวกรองสหรัฐทั้ง 17 แห่งมีหลักฐานการแทรกแซงของปูตินอย่างชัดเจน สำนักงานสื่อกระแสหลักลงความเห็นพ้องกันว่า เหตุผลหลักของปูตินประการสำคัญได้แก่การบั่นทอนเอกภาพของสัมพันธมิตรทรานส์แอตแลนติก ซึ่งได้ผล และปูตินได้ตอกย้ำต่อมาในการพบกันตัวต่อตัวนานถึงสองชั่วโมงระหว่างการประชุมสุดยอดในทำเนียบประธานาธิบดีฟลินแลนด์ที่กรุงเฮลซิงกิ (ล่ามเด็กสาวคนที่ได้ฟังด้วย ไม่มีใครทราบว่าหายตัวไปที่ไหน ส่วนกระดาษที่เธออาจจะจดโน้ตไว้ ถูกทรัมป์เก็บไปและไม่มีใครได้เห็นอีก) อีกครั้งที่ปูตินกล่าวแก่ทรัมป์ได้แก่ในโต๊ะอาหารของกลุ่ม 20 ที่นครฮัมบูร์ก ซึ่งไม่มีใครได้ยิน ล่ามในโอกาสนั้น เป็นคนของปูติน

เมื่อกลุ่มจี-7 จัดการประชุมระดับสุดยอดที่ Charlerois ในมณฑลควาเบคของแคนาดา ทรัมป์ซึ่งจะเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์เพื่อการประชุมกับคิมจองอินแห่งเกาหลีเหนือ เดินทางไปประชุมจี-7 ช้ามาก แม้จะใช้เวลาเดินทางจากกรุงวอชิงตันเพียงชั่วโมงเศษเล็กน้อย ทำให้ผู้นำคนสำคัญของยุโรป เช่นนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลแห่งเยอรมนี ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศส จัสตินทรูโดแห่งแคนาดาซึ่งเป็นเจ้าภาพ ฯลฯ เมื่อเดินทางถึง ทั้งหกได้พิจารณาร่างแถลงการณ์ร่วมเสร็จแล้ว แองเกลาแมร์เคิล พร้อมด้วยผู้นำคนอื่นจึงชี้แจงประเด็นที่ควรแก่ความสนใจให้ทรัมป์ ซึ่งนั่งเก้าอี้ในโต๊ะอาหาร และมีข้อเสนอจะให้จี-7 เปลี่ยนเป็นจี-8 โดยเพิ่มวลาดีเมียร์ปูติน เนื่องจากเขาสนใจอยู่เพียงประเด็นเดียว ซึ่งทรัมป์ฟังหัวอยู่แค่นั้น ส่วนที่เขาอ้างว่า เรื่องสำคัญยิ่งที่เขาจะไปบอกแก่คิมจองอินที่สิงคโปร์คือให้เกาหลีเหนือยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั่วคาบสมุทรเกาหลี นั้น ไม่มีหลักฐานว่าทรัมป์ได้ตกลงเรื่องนี้กับคิม ซึ่งข้าพเจ้าบันทึกไว้ในรายงานเช่นฉบับนี้ว่า “ทรัมป์ถูกเด็กหลอกอีกแล้ว” เพราะทรัมป์อ้างดังกล่าวในการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และนำเรื่องนี้ไปवादอ้างในการชุมนุมทางเมืองเมื่อกลับถึงสหรัฐอีกด้วย

เมื่อทรัมป์เริ่มเป็นข่าวรอบใหม่ว่า เขาจะช่วยให้สงครามในยูเครนยุติลง ข่าวเริ่มปรากฏบ่อยขึ้นว่า เขาได้โทรศัพท์หารือกับปูติน แต่ Kremlin ปฏิเสธว่ามีการพูดคุยทางโทรศัพท์ และ นายคิม จอง อิล โฆษกของปูตินก็ปฏิเสธในทำนองเดียวกัน จนปลายสัปดาห์ที่แล้ว ข่าวค่อนข้างจะแน่นอนว่า ทรัมป์กับปูตินได้โทรศัพท์หารือกันนานถึง 90 นาที และหลังจากนั้น ทรัมป์ได้เปลี่ยนจุดยืนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น—

+ ทรัมป์ได้ยกเลิกการให้สัมพันธมิตรข้ามแอตแลนติกเป็นหลักประกันสันติภาพ ซึ่งยึดถือกันมาตั้งแต่ปี 1945 อันเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ที่รัสเซียต้องการที่สุด

+ การเจรจาเพื่อยุติสงครามในยูเครนไม่จำเป็นต้องให้ยูเครนมีส่วนร่วมด้วย

+ ตามคำแถลงของนายพิทเฮ็กเสธ รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐ ยูเครนไม่มีโอกาสเข้าเป็นภาคีของนาโต้ Any time soon และทหารอเมริกันจะไม่ไปปฏิบัติการในยูเครน ในขณะที่รองประธานาธิบดี เจ ดี แวนส์กล่าวในที่ประชุมความมั่นคงที่มิวนิค ว่ายุโรปต้องรับผิดชอบในการละลายยูเครนเอง

Sir Keir Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรซึ่งลงนามในความตกลงเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและความร่วมมือกับประธานาธิบดีไบเดนเมื่อ 100 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ไปประชุมฉุกเฉินร่วมกับประเทศหลักๆ ในยุโรปที่กรุงปารีส ในทันทีที่ทราบข่าวทรัมป์คล้อยตามความประสงค์ของปูตินที่จะเปลี่ยนแปลง SECURITY LANDSCAPE ในยุโรป ผลประการสำคัญได้แก่การที่สหราชอาณาจักร และประเทศชั้นนำกับประเทศอื่นๆ ที่พร้อม จะเร่งรัดการสร้างเสริมกำลัง เพื่อไปเป็นหลักประกันความมั่นคงของยูเครน ด้วยเจตจำนงมั่นคงอันมีมานาน อูร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเยิน ได้ระดมประเทศที่พร้อมในสหภาพยุโรปในการเตรียมกำลังรบเพื่อปกป้องยูเครน เช่นที่เธอได้กระทำมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มีได้มีสมาธิสั้นในกิจการของโลกคงจำได้ดี ถึงการที่อูร์ซูลา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมัน ได้ไปกำกับการฝึกอบรมกองกำลังต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักก่อนหน้าการบุกใหญ่เพื่อช่วงชิงนครโมซูลกลับคืนมา

ตามรายงานล่าสุด อูร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเย่น ประธานคณะกรรมการสิทธิการสหภาพยุโรปและ KAJA KALLAS อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเอสโตเนีย และบัดนี้เป็นหัวหน้าสูงสุดด้านการต่างประเทศและรองประธานคณะกรรมการสิทธิการสหภาพยุโรป ทั้งคู่เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ของกลุ่มที่ส่งเสริมความมั่นคงของยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kallas ได้ให้สัมภาษณ์แก่คริสเตียนอามันพอร์ตต่อหน้าที่ประชุมเพื่อความมั่นคงที่นครมิวนิคเมื่อปลายสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาว่า ควรแยกปัญหาปาเลสไตน์ออกจากประเด็นสงครามในกาซ่า และเน้นหนักในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ตามสูตรสองรัฐ ซึ่งนาย Ayeman Safadi รัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดนที่ร่วมอยู่ด้วย เห็นชอบด้วยทุกประการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี 2025 หรือ พ.ศ. 2568 เป็นวันครบรอบสามปีเต็มที่วลาดิเมียร์ ปูติน สั่งให้กองทัพสหพันธรัฐรัสเซียจำนวนเกือบสองแสนคน พร้อมด้วยกำลังสนับสนุนทั้งทางเรือและอากาศ เปิดฉากการรุกรานยูเครนซึ่งมิได้ช่วยหรือใช้กำลังก่อความแต่ประการใด

ความตั้งใจของปูตินที่จะเข้าครองยูเครนทั้งประเทศเป็นที่คาดหมายกันในวงกว้าง เนื่องจากจอมเผด็จการอดีตหัวหน้าหน่วยราชการลับ KGB ประจำอดีตเยอรมันตะวันออก ได้ไต่ฝืนมานานที่จะพันพู่จักรวรรดิรัสเซียอันใหญ่ยิ่งในโบราณกาล เขาจึงดำเนินกลวิธีหลากหลายจนได้ผลในปี 2014 จนได้ผนวกดินแดนตาบสมุทรไครเมียมา แม้นานาชาติจะไม่ยอมให้การรับรองอย่างชัดเจนตั้งแต่แรก

นอกจากไครเมียแล้ว ปูตินยังหวังจะได้ครอบครองดินแดนในส่วนของแคว้นลูฮันสก์และโดเนตสก์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศยูเครนอันมีคนที่พูดภาษา รัสเซียอยู่ เพราะสมัยจอมเผด็จการโจเซฟสตาลิน เขาได้เข้ามาปกครองยูเครน ซึ่งครั้งนั้นประชาชนยูเครนหลายล้านคนต้องเสียชีวิต จนชาวยูเครนทุกวันนี้มีวันรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งนั้นสืบต่อมาตั้งแต่ปี 2014 ปูตินได้สั่งให้บัญญัติกฎหมายจัดตั้ง “People’s Republic of Lihamsk และ People”s Republic of Donetsk อีกหลายครั้ง แต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ ครั้งสุดท้าย ปูติน

ในเครื่องบินแบบเต็มยศ ได้เป็นประธานในพิธีบัญญัติกฎหมายจัดตั้งสาธารณรัฐดังกล่าวอีกคำรบหนึ่งกับแต่งตั้งผู้ว่าการในท้องถิ่นกลางทำเนียบเครมลิน

พิธีดังกล่าวมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ไม่กี่วันหลังจากที่ปูตินเดินทางไปหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันเปิดการมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง ทำให้มีการคาดคะเนว่า การรุกรานยูเครนจะมีขึ้นระหว่างมหกรรมกีฬาโอลิมปิกหรือเมื่อมีพิธีปิดแล้ว

เพื่อฟื้นความทรงจำ จึงขอนำรายงานเรื่องนี้ที่จัดทำไว้เมื่อ 3 ปี ก่อนมาเสนอบางส่วน ดังนี้

ตามที่ได้รายงานล่วงหน้ามาในตอนก่อนรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ วลาดิเมียร์ ปูติน ซึ่งได้สร้างวาทกรรมเท็จและบิดเบือนประวัติศาสตร์มาหลายวันต่อเนื่องกัน และได้สั่งการให้ทหารรัสเซียระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่อันอยู่เลยเขตของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในหลายทิศทาง โดยกล่าวหาก่อนที่จะรุกรานว่าเป็นการโจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนโดยฝ่ายยูเครน จนมีการใช้ศัพท์ของโจรสลัดในศตวรรษที่ 16 ว่า False Flag อันเป็นกลลวงในการสร้างความชอบธรรมให้การเข้าปล้น ตามที่ บีบีซี ภาคภาษาไทยได้กรุณาชี้แจงต้นศัพท์หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการสร้างต้นเหตุเพื่อจะได้เข้าบุกเพื่อป้าย pretext ให้กับฝ่ายอื่น ที่ปูตินให้ฝ่ายรัสเซียทำมาหลายเดือน และประเทศเป็นจำนวนมากก็ทราบดีว่า การกระทำดังกล่าวเป็น Playbook หรือคู่มือประจำของปูติน ซึ่งได้กล่าวถึงในรายงานตัวนที่สุดแล้ว

ต่อมาประมาณ 10.00 น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตามเวลาในประเทศไทย รัสเซียได้ระดมยิงปืนใหญ่ ชีปนาวุธพิสัยไกล เครื่องบินทิ้งระเบิด และยานเกราะ ข้ามเขตเข้ามาในยูเครน รวมทั้งจุดระเบิดขึ้นทางด้านคาร์กิบ ซึ่งมีได้อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ต่อจากนั้น ได้มีการเคลื่อนกำลังทิ้งรถลำเลียงทหาร รถถังแบบ T-72 ซึ่งใช้ในการรบวิ่งเข้ามาในยูเครน โดยที่ข้าพเจ้าเห็นจากข่าวโทรทัศน์ของ ซีเอ็นเอ็น ว่ามาจากเบลโกรอดในรัสเซีย เป็นประจักษ์พยานชัดแจ้งว่า Full-Scale Invasion ตามที่ สหรัฐได้เตือนยูเครนดังรายงานมาเมื่อช่วงก่อนเที่ยงคืนของวันพุธได้เกิดขึ้นแล้ว นับแต่นั้นมา รัสเซียได้เคลื่อนพลเข้ามาแทบจะทุกทิศของ

ยูเครน รวมทั้งเรือรบที่ระดมยิงเข้ามา ซึ่งผู้สื่อข่าวทั้ง บีบีซี และซีเอ็นเอ็น ได้ยืนยันอย่างชัดเจน กับยังมีกำลังจากกลุ่มในอิทธิพลของรัสเซียจากมอลโดวาด้วย

ก่อนรุ่งเช้า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมฉุกเฉิน ตามคำขอของ รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน แม้ในเดือนนี้จะมีรัสเซียเป็นประธานก็ตาม เพื่อรับทราบรายงาน สถานการณ์ร้ายในยูเครน ที่ประชุมได้เสนอร่างข้อมติด้วยผู้เสนอ 81 ประเทศ ในอาเซียนมี สิงคโปร์ด้วย เมื่อมีการออกเสียง รัสเซียเพียงประเทศเดียวได้ออกเสียงวีโต้ ส่วนจีน อินเดีย และสหราชอาณาจักรเอมิเรตส์ซึ่งจะเป็นประธานต่อจากรัสเซียในเดือนมีนาคม งดเว้นออกเสียง วาระนี้จะไปเข้าสมัชชาสหประชาชาติต่อไป

ในวันที่สองของการรุกรานยูเครน รัสเซียได้ส่งกองกำลังและอาวุธยุทธโปกรณ์เข้าไปใน ยูเครนทุกทิศทาง รวมทั้งพยายามจะบุกเข้ายึดกรุงเคียฟให้ได้ ประธานาธิบดีเซเลนสกีแห่ง ยูเครนได้กล่าวคำปราศรัยว่า รัสเซียกำลังล่าเขาในฐานะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งและครอบครัว ของเขาเป็นหมายเลขสอง เขาเชื่อว่าในอีกไม่กี่วัน ปูติน คงจะเจอจากกับเขา (ไม่ทราบว่าเขา เล่นสกีตั้งหลักอยู่ที่ใด เพราะกองกำลังรัสเซียและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียเตรียม ปราบเขาอยู่ ไม่แต่เท่านั้น ตามรายงานจากอัล จาซีรา กองกำลังของรัสเซียได้เคลื่อนไปอยู่ห่าง จากกรุงเคียฟเพียง 10 กม. แต่ก็มี การสู้รบกับทหารยูเครนในหลายจุด เพราะถึงอย่างไร กองทัพรุเซียก็มีพลานุภาพมากกว่า แม้ว่าจะไม่มากพอที่จะยึดครองยูเครนทั้งประเทศได้ใน เวลาอันสั้น

ทางด้านยุโรป Ursula von der Leyen ประธานกรรมการประชาคมยุโรป ได้ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ทางการเงินและการคลัง การคมนาคมขนส่ง และการพลังงาน แต่ยังชะลอการตัดระบบการโอนเงินทาง SWIFT ไว้ก่อน เช่นเดียวกับทาง สหรัฐโดยประธานาธิบดีไบเดนในการประกาศเมื่อกลางดึกคืนวันพฤหัสบดี ตามเวลาใน ประเทศไทย

แม้รัสเซียจะได้บุกเข้ายูเครนทุกทิศทาง แต่จนเริ่มวันที่สามของการรุกราน กองกำลัง ของรัสเซีย ซึ่งใช้อาวุธหนักทั้งรถถัง ยานเกราะ ปืนใหญ่ ซิปนาวุธครุสในการยิงทำลายตึกกรม

บ้านช่องของประชาชน รัสเซียก็ยังไม่สามารถเข้ายึดกรุงเคียฟได้ กองกำลังของยูเครนและประชาชนที่พร้อมรบได้ต่อต้านรัสเซียทางด้านนอกของกรุงเคียฟ รวมทั้งระเบิดขวดที่ทำขึ้นอย่างง่าย ๆ ยังปะทะกับกองทัพรัสเซียอย่างได้ผลเกินความคาดหมาย ในวันที่สาม กองกำลังรัสเซียจากเบลโกรอด คาร์กิบ และการโจมตีจากเรือรบของรัสเซียในทะเลดำนได้ได้เร่งโจมตียูเครนในหลายทิศทาง ตามรายงานในตอนเช้าของเวลาท้องถิ่น ฝ่ายยูเครนเสียชีวิตไปมากกว่า 198 ศพ เด็ก 3 ศพ บาดเจ็บกว่าหนึ่งพันคน ประชาชนจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในการสู้รบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กกับคนชราได้หลบหนีไปในประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะโปแลนด์ หลายประเทศได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อนายปูตินและนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ กับได้ตัดรัสเซียออกจากระบบจ่ายเงินระหว่างประเทศ SWIFT แต่ยังไม่อาจจะประเมินผลกระทบต่อรัสเซียได้ในขณะนี้ เพราะปูตินได้เตรียมการสร้างเกราะไว้ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งสะสมทองคำที่มีเหมืองอยู่ในรัสเซียส่วนหนึ่ง

ประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์ทางสถานี France24 ว่าสงครามในยูเครนคงจะยืดเยื้อไปอีกหลายเดือน เพราะชาวยูเครนคงต่อสู้เพื่อรักษาประเทศของตนอย่างเต็มที่

ส่วนการประท้วงต่อต้านการสงครามในยูเครนภายในรัสเซียเกิดขึ้นใน 50 เมืองทั่วรัสเซีย ถูกจับไปแล้วประมาณ 2,700 คน แต่คงจะไม่ง่ายที่ประชาชนจะโค่นปูตินได้ แม้เกือบทั้งโลกจะทราบแล้วว่า สงครามในยูเครนเป็นความรับผิดชอบของปูตินอย่างชัดเจน เมื่อคืนวันศุกร์ ปูตินได้กล่าวคำปราศรัยเรียกร้องให้ชาวยูเครนโค่นล้มรัฐบาลเซเลนสกี อันไม่น่าจะได้ผล แต่อาวูธอย่างน้อยประเภทหนึ่งที่ปูตินสังเคราะห์จากเบลโกรอดเข้าไปในยูเครนคือเครื่องยิงเปลวเพลิงอันเป็นอาวุธไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง ซึ่งต้องคอยดูแลต่อไป

โดยที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะส่งรายงานที่ทำอยู่นี้ในวันอาทิตย์ที่ 27 จึงไม่แน่ว่าจะครอบคลุมเหตุการณ์ได้เพียงไร บางเรื่องยังไม่จบทีเดียว แต่เวลาไม่อำนวย จึงขอทำเท่าที่สามารถก่อน ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญอาจจะส่งมาเป็นชิ้นๆ ก่อนในตอนตึกเช่นที่ทำมาก่อนนี้ แต่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วย เพราะข้าพเจ้าอายุ 87 แล้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ แองเกลา แมร์เคิล อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ซึ่งเก็บตัวเงียบๆ มานาน ได้ออกมาแถลงท่าทีเป็นครั้งแรก ด้วยการประณามการรุกรานของปูตินและตำหนิรัสเซีย อาจจะเพราะเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลทซ์ จึงปรับท่าทีใหม่ ด้วยการยินยอมให้ดัตช์เสียบออกจากระบบ SWIFT หรือ Society for World-wide Financial Transactions Telecommunication ซึ่งรุนแรงมาก และให้อำนาจในการต่อต้านรถถังและเทคโนโลยีสูงแก่ยูเครน โดยให้เนเธอร์แลนด์ที่มีอาวุธแบบนี้พร้อมอยู่เป็นฝ่ายส่งให้ก่อน และปรับปรุงสมรรถนะของกองทัพเยอรมันครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณนับ 100 ล้านยูโรในทันที

กองกำลังยูเครนและประชาชนที่ออกมาช่วยกันปกป้องชาติปฏิบัติการอย่างเด็ดเดี่ยว และสามารถสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและอาวุธหนักกับทันสมัยของรัสเซียได้อย่างมาก ดังเช่นขบวนรถลำเลียงทหารของรัสเซียที่ Kherson รถถังขนาดใหญ่ของรัสเซีย เฮลิคอปเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องซึ่งถูกยิงตกมาแหลกยับเยินและเครื่องบินไอพ่นอีก 1 เครื่อง จำนวนทหารและกองกำลังรัสเซียได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1 พัน ตัวเลขจริงยังไม่อาจจะทราบได้ เพราะรัสเซียไม่เคยประกาศความเสียหายของตน

ประธานาธิบดีเซเลนสกี อาจจะเคยเป็นตัวตลกมาก่อนและอายุเพิ่ง 40 ต้นๆ แต่ทั่วโลกยอมรับว่า เขาทำหน้าที่ได้ดีอย่างยิ่ง เมื่อวานนี้ สหรัฐได้เสนอจะช่วยอพยพเขาออกจากยูเครน เซเลนสกี ปฏิเสธเพราะเขามุ่งมั่นที่จะต่อสู้เคียงข้างกับประชาชน เมื่อปูตินเสนอที่จะเจรจากับเขา เพราะพอจะทราบแล้วว่าคงไม่ง่ายที่จะเอาชนะยูเครน แต่เซเลนสกีไม่ยอมไปเจรจากับเบลารุส อันเป็นที่ซึ่งปูตินเสนอ เพราะเป็นฐานกำลังใหญ่ที่ปูตินใช้บุกยูเครนมาตั้งแต่ต้น

ผู้เชี่ยวชาญการสงครามจากอังกฤษได้วิเคราะห์สถานการณ์รบในปัจจุบันแล้ว เห็นว่าหากยูเครนสามารถสู้ได้ถึง 10 วัน ปูตินก็จะล้มเหลว ซึ่งผู้อำนวยการสูงสุดของสำนักข่าวกรอง MI-6 ของอังกฤษได้แถลงเห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ดังกล่าวเนื่องจากทหารรัสเซียไม่สัมพันธ์กับการรบแบบกองโจรในเมือง และรัสเซียสูญเสียไปมากกว่าที่วางแผนไว้นาน มาครองเองก็คงจะวิเคราะห์อย่างเดียวกัน ดังที่นำมาเสนอก่อนหน้านี้แล้ว

กองทหารรัสเซียได้ระดมยิงอย่างหนักจากหลายทิศทางในยูเครน ส่วนการประท้วงในรัสเซียโดยชาวรัสเซียยังแพร่กระจายไปหลายแห่ง ขณะที่วุฒิสมาชิกอเมริกันและจิตแพทย์อเมริกันเห็นว่าปูตินคงจะมีปัญหาด้าน mental health และสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนเริ่มถอยจากการใช้คำกล่าวเกี่ยวกับปูตินในทางเดียวกับทรัมป์ และรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้กล่าวว่า ทหารรัสเซียต้องเตรียมพร้อมทุกหน่วยเหล่า รวมทั้งหน่วยนิวเคลียร์เพราะนาโต้เพิ่มการคุกคามรัสเซียมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ นายเจนส์ สโตลเตนสเบิร์ก เลขาธิการนาโต้กล่าวแก่ ซีเอ็นเอ็น ว่าเป็นคำพูดที่ไร้ความผิดชอบ เนื่องจากนาโต้ไม่ได้ทำอะไร แต่รัสเซียเป็นฝ่ายรุกรานโดยตรง

ในวันครบรอบ 3 ปีของการที่รัสเซียภายใต้ปูตินได้พยายามจะเข้าครองยูเครนด้วยการรุกราน รัสเซียยังยึดพื้นที่ได้เพียงร้อยละ 20 ทางภาคตะวันออกของยูเครน ขณะที่ยูเครนได้รุกเข้าไปในแคว้น Kursk ของรัสเซีย ส่วนทหารประจำการของรัสเซียเสียชีวิตในสงครามไปไม่น้อยกว่า 165,000 ศพ บาดเจ็บประมาณหกแสน ถ้าสูตรรัสเซียได้ส่งทหารที่บาดเจ็บไปในแนวหน้า เพื่อให้ล้มตายในสนามรบ ส่วนทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยรบที่ล้มตายและบาดเจ็บในสนามรบเป็นจำนวนมาก อาจต้องมีการสลับรุ่นใหม่ที่ซึ่งคงจะมีปัญหาเนื่องจากทหารเกาหลีเหนือไม่มีประสบการณ์การรบจริงมาก่อน

ในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการที่รัสเซียภายใต้ปูตินเข้ารุกรานยูเครน เป็นครั้งแรกที่ นายโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐออกเสียงคัดค้านร่างข้อมติประณามรัสเซียที่กระทำการรุกรานยูเครนซึ่งเป็นประเทศเอกราชและละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดน

ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร กำลังจะพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อแจ้งว่า สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกับประเทศในยุโรปจะร่วมกันประกันความมั่นคงให้ยูเครน โดยจะขอให้สหรัฐสนับสนุน แม้จะไม่เข้าร่วมในการประกัน แต่ทราบกันว่า ประธานาธิบดีโวลอดิมีร์เซเลนสกีจะเดินทางมาพบกับทรัมป์ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบขาว แต่ยังไม่ชัดเจนว่า เขาจะลงนามในความตกลงกับทรัมป์

หรือไม่เกี่ยวกับการให้สินแร่หายากของยูเครน ซึ่งทรัมป์อ้างว่าเป็นการชดใช้เงินที่ยูเครนได้รับจากสหรัฐสมัยไบเดน ซึ่งเซเลนสกีก็ถือว่า เป็นการให้เปล่า

อันที่จริง อาวุธที่มอบแก่ยูเครนมิใช่เป็นในรูปแบบของเงินสด หากแต่เป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมในสหรัฐ โดยคนงานอเมริกันเอง

เกี่ยวกับการหยุดยิงในกาซันั้น อิสราเอลกับฮามัสตกลงกันเมื่อคืนวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ว่าในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ วันนี้ จะมอบศพเด็ก 4 ร่างให้แก่อิสราเอลและการส่งมอบตัวประกันรุ่นสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม จะเป็นวันสุดท้ายของขั้นที่ 1 ส่วนการเจรจาสำหรับขั้นตอนที่ 2 จะยังไม่เริ่มขึ้น และอิสราเอลแจ้งว่า จะไม่ถอนกำลังออกจากกระเปียงฟิลาเดลฟิอย่างแน่นอน



ดร. มนต์พาสน์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์

และการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ